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ช้างพลาย เป็นกล้วยไม้สกุลช้าง
ที่พบได้ทั่วไปทุกภาค
ยกเว้นภาคใต้ กลีบดอกสีขาว
มีจุดประสีม่วงหนาแน่น
กลีบปากสีม่วง ออกดอก
ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ช้างพลาย



ช้างกระ เป็นกล้วยไม้สกุลช้าง ที่พบมาก
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตก กลีบดอกสีขาว
จุดประสีม่วงบาง ๆ กระจายทั่วกลีบ
กลีบปากสีม่วง มีกลิ่นหอม
ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม -  กุมภาพันธ์
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	 ช่วงนี้มีแต่ข่าวว่า	 	เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้น�้าจะไหลบ่ามาอีกแล้ว		หลายคนที่ประสบภัยน�า้ท่วมเมื่อปลายป	ี2554	
ที่ผ่านมา	บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย	ยังหวาดผวากับ	“น้องน�้า”	ไม่หาย		บางรายยังไม่ยอมซ่อมบ้าน		ทาสี	ซื้อ
เครือ่งเรอืนใหม่		หรอืแม้แต่จะย้ายของทีข่นหนนี�า้ขึน้ไปไว้ชัน้บนกลบัลงมาชัน้ล่าง		เพราะอยากจะรอดูก่อนว่าน�า้จะท่วมอกีหรอืไม่
	 รัฐบาล	โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน�า้	หรือ	กยน.	เตรียมการบริหารจัดการน�า้ด้วย
งบประมาณ	1.7		หมื่นล้านบาท		พร้อมแผนส�ารองรับมือน�า้ท่วม	เริ่มเดินหน้าแผนป้องกันน�า้ท่วม		โดยการพร่องน�้าจากเขื่อน
ส�าคัญ	ๆ	 	หาพื้นที่แก้มลิง	 	และสร้างแนวป้องกันน�้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจส�าคัญ	ๆ	 	กรุงเทพมหานครเอง	 	ก็ระดมนักโทษ											
ชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์มาด�าเนินการท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ทั่วกรุงเทพมหานคร	
	 พร้อมกับข่าวการพร่องน�้าจากเขื่อน	ก็มีข่าวว่าในบางจังหวัดประสบภัยแล้ง	 	 จนต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัต	ิ 	 จนมี
ค�าถามตามมาว่า		“ตกลงปีนี้น�้าจะแล้ง		หรือน�า้จะท่วมกันแน่”		แต่ยังไม่มีใครให้ค�าตอบ	อย่างไรก็ตามคนในเมืองคงไม่กังวล
กับภัยแล้งเท่ากับน�า้ท่วม		คนในเมืองจึงภาวนาว่า		ฝนอย่าตกมากนักเลยปีนี้
	 ได้ฟังนายรอยล		จิตรดอน		ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	หรือ	สสนก.	ชี้แจงว่า		ปัจจัย
ส�าคัญซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณน�้าฝนในปีนี้ว่าจะมาก	หรือน้อย	 	 จะอยู่ในเดือนกันยายน	ปีนี้ปริมาณน�้าฝนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ลานญิญ่า		แต่จะขึน้อยูก่บัอทิธพิลของลมมรสมุในมหาสมทุรแปซฟิิก	หรอืลมตะวนัออกเฉยีงเหนอื		ซึง่จะมคีวาม
รุนแรงมาก	คาดว่าจะมีพายุลูกใหญ่	ๆ	ประมาณ		3		ลูกที่รุนแรงกว่าเมื่อป	ี2551		แต่จะไม่รุนแรงเท่าป	ี2554		ถึงกระนั้นฝน
ก็ยังมาก
	 ผู้อ�านวยการ	สสนก.	ยังบอกอีกว่า		เหตุการณ์น�้าท่วมในปีที่ผ่านมา			จุดอ่อนอยู่ที่ข้อมูลเชิงพื้นที่		ข้อมูลของหน่วยงาน
ราชการไม่ตรงกนั		ขาดการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน		จงึท�าให้เกดิความสบัสนกบัผูม้าท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการน�า้ทัง้ส่วนกลาง		
ส่วนท้องถิ่น		และประชาชน
	 จากจุดอ่อนดังกล่าว		รัฐบาลได้มอบหมายให	้สสนก.		จัดท�าแผนที่น�้าระดับชุมชน		500		ต�าบลทั่วประเทศ		เน้นพื้นที่
เสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วมรุนแรง	 	ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมีแผนที่น�้าในเชิงพื้นที่เป็นครั้งแรก	 	 ให้รายละเอียดที่ตั้งโครงการ
ชลประทาน		โครงการขุดลอกแหล่งน�้า		สถานีวัดน�้าท่า		สถานีวัดน�้าฝน		และ	พื้นที่ชลประทานทั้งประเทศชัดเจนขึ้น		พร้อมทั้ง
แสดงให้เห็นแหล่งน�า้ธรรมชาตทิี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับคลอง		หรือแม่น�า้		การจัดท�าแผนที่น�้าระดับชุมชนนี้น่าจะน�าไปสู่การเตือน
ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	 อย่างไรก็ตามคนในเมืองอีกเป็นจ�านวนมาก	 	 ก็ยังนอนตาไม่หลับ	 เพราะยังมีแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน�้า															
บางท่านบอกว่า		“มั่นใจว่าปีนี้น�า้จะไม่ท่วมมากเท่าปีที่แล้ว”
	 ท่านมัน่ใจ		แต่เรา	“ไม่มัน่ใจ”	จนกว่าจะผ่านพ้นฝนน้ีไปก่อน		จะรอดวู่าแผนบริหารจดัการน�า้กบังบประมาณกว่าหมืน่
ล้านบาทจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่

แล้งหรือท่วม



ท่ามกลางความเดือดร้อน และสูญเสียของประชาชนในหลายจังหวัด  รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจาก

วิกฤตการณ์นํ้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ผู้คนจํานวนมากรวมทั้งสื่อมวลชนและแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่า เกิดจากการบริหารจัดการนํ้าผิดพลาด  

 แล้ววันหนึ่งในช่วงเวลาที่คนกรุงเทพฯ ในหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับภาวะนํ้าท่วม ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อดีต       

ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอ  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสกับผู้บริหารของกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร องคมนตรี  และผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องนํ้า  เกี่ยวกับการป้องกันนํ้าท่วมกรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2538  ซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับ

ก็ได้อัญเชิญกระแสพระราชดํารัสดังกล่าว  ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ซึ่ง “กสิกร” จะขออัญเชิญบางตอนของ 

พระราชกระแสดังกล่าวมาไว้  ณ ที่นี้เช่นกัน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้เร่งแก้ปัญหา พร้อมทั้งทรงอธิบายรายละเอียดทางวิชาการ วิธี

ทํางานป้องกันนํ้าท่วมกรุงเทพฯ ให้นํ้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตํ่าตามธรรมชาติของนํ้า ทรงให้ขุดตัดถนนที่ขวางทางนํ้า 

ขุดใต้ทางรถไฟ หาทางให้นํ้าไหลลอดลงคลองระบายนํ้าเพื่อให้นํ้าไหลลงทะเลไปโดยเร็ว รับสั่งให้ดําเนินการให้

เสร็จใน 3 วัน  ส่วนโครงการระยะยาวก็ทรงให้เตรียมการขุดขยายคูคลอง ระบบประตูระบายนํ้าและสูบนํ้าต่างๆ  

ดังความต่อไปนี้

นวพระราชดำาริ
ป้องกันนำ้าท่วม

กองบรรณาธิการ
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 อันดับแรกจะต้องสูบนํ้าให้แห้ง  ให้ชายทะเลนี้         

แหง้ผากเทา่ทีท่าํได ้แลว้กต็อ่ไปกม็เีครือ่งเรง่นํา้ โดยเฉพาะ

เรง่นํา้ใกลค้นักัน้นํา้ท่ีจะเข้าพระนคร เข้าดา้นในคลองแสนแสบ  

คลองลาดพร้าว คลองประเวศ คลองบางนา คลองสําโรง

 คลองพวกนี้ไม่ควรจะรับน้ําท่ีจะลงมาจากอยุธยา 

ถ้านํ้ารับเฉพาะในเขตพระนคร กทม.สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้ว 

แสดงให้เห็นฝนตกหนักเมื่อวานนี้แห้งได้เร็ว ยังมีที่ท่วม

อยู่ก็แห้ง นับว่าเร็ว แต่ถ้านํ้าอันนี้มาแล้ว กี่เดือนก็ไม่หมด 

ฉะนั้นต้องทําอันนี้ ต้องหาที่ขุดคลอง  ถ้าไม่มีที่ต้องเวนคืน

 ในสมัยเก่า  ท่านทั้งหลายคงทราบแล้ว สมัยรัชกาล

ที่ 5 ที่ 6 ท่านเวนคืนเอาไว้ ท่านสงวนเอาไว้เป็นของรัฐ แล้ว

ก็คนที่ไปอยู่ในนี้ ผิดกฎหมายทั้งนั้น คนที่เข้าไปอยู่ก็ผิด

กฎหมาย ชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ก็ผิดกฎหมาย รวมทั้งคนที่ไป

ซื้อจากชาวบ้านก็ผิดกฎหมาย ฉะนั้น การที่จะขุดรูจะไปทํา

โครงการสาธารณะ ไม่ผิดกฎหมาย ทําเพื่อที่จะป้องกัน 

เพราะว่าปีที่แล้วก็เกิด ปีก่อนๆ ก็เกิด ปีหน้าก็จะเกิดอีก ต้อง 

ทําโครงการฟลัดเวย์  (Flood Way)

 เหมือนที่อเมริกา ที่ซานฟรานซิสโก เขามีฟลัดเวย์

ใหญ่ตอนที่ไม่มีนํ้า แล้วไม่มีนํ้ามาหลายปี ที่แคลิฟอร์เนีย

เขาอดนํ้าจะแย่  ฟลัดเวย์ก็อยู่ แต่ฝนตกเมื่อไร ฟลัดเวย์ก็

เต็มไปเลย แล้วไม่มีใครกล้าไปอยู่ในนั้นตอนนี้ถ้าใครกล้า

มาอยู่ในนี้ แล้วฟลัดเวย์มันผ่านไป ก็กรวดนํ้าให้เขา คือว่า 

ต้องเรียกว่า จะหาว่าใจร้ายก็ใจร้าย แต่จะป้องกันไม่ให้มี

ความหายนะ....นี่เป็นขั้นแรก

 ขั้นที่สอง คือ คลองต่างๆ เล็กๆ พวกนี้ จะต้องให้

นํ้าผ่านมากกว่าปกติ สองเท่า สามเท่า ตรงฝั่งอาจจะมีถล่ม 

จะมีความเสียหายต้องยอม คลองเล็กๆ เวลานํ้าผ่าน มัน

ย่อมต้องสึกหรอ ต้องพัง ต้องไป ก็ต้องยอมให้พัง

 ยงัไมไ่ดพ้ดูถงึอกีอยา่ง เวลาสบูนํา้ใหแ้หง้ อนันีส้อน

สังฆราชนะ สอนท่านช่างชลประทานทั้งหลายเวลา  เอานํ้า

ออกจากคลอง คลองมันผลัก เพราะเหตุว่า นํ้าออกจากดิน

ข้างคลอง โดยเฉพาะดินมีที่โปร่งนํ้าจะออกจากข้างคลอง         

นํา้หนกัของดนิทีอ่ยูข่า้งบนหรอือาคารทีอ่ยูข่า้งคลอง จะกด

ลงไปจะถล่มลง  จะต้องมีความเสียหายของคลอง ของทาง

นํ้า  มีความเสียหายของบ้าน หรือที่ที่อยู่ข้างคลอง อันนั้น

ต้องยอม ในที่ที่เราดูดนํ้าให้แห้ง จะต้องถล่ม จะเป็นแบบที่

เขาเรียก กรุงเทพฯ ทรุด

 ที่เขาว่า สูบนํ้าบาดาลทําให้กรุงเทพฯ ทรุดนี่คนละ

เรื่อง เพราะจะถล่มลงไปในขั้นบน ประมาณ 1 เมตร จาก

พื้นดิน ลงไปถึงข้างล่าง ไม่ใช่กรุงเทพฯ ทรุด 20 เมตรข้างล่าง 

กรุงเทพฯ ทรุด นี่มัน 20 เมตรแรก ที่กรุงเทพฯ ทรุดไม่ใช่

ข้างล่าง แต่นี่ อย่างนี้ เป็นลักษณะของกรุงเทพฯ ทรุด ประมาณ 

1-2 เมตรเท่านั้นเอง จะต้องลดลงไป จะต้องทรุดลงไป

 คลองอยูอ่ยา่งนี ้ขอบคลองอยูอ่ยา่งนี ้เมือ่ขอบคลอง

ลงไปนี้ก็ช่าง นํ้าจะมีที่ไหลลงมากกว่า แต่ความเสียหายจะ

เกิดขึ้นบ้าง อันนี้จะต้องเตรียมการดูตลอดทาง ที่จะดูจาก

เหล่าคลองรังสิตนี้จนถึงชายทะเล ในเขตประมาณ 10-15 

กิโลเมตรในเขตนี้  หมายความว่า ระยะประมาณ 70 

กโิลเมตรคณู 15 กโิลเมตร อนันีเ้ปน็หนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งดแูล ใน

คลองที่มีชื่อว่า คลองหกวา

 คลองหกวา จะต้องดูด้านบนไม่จําเป็นมากเท่าไร 

แต่ด้านล่างจําเป็นมาก ด้านล่างคลองมันหยุกหยิก หยุกหยิก 

เพราะที่มันราบต้องมีท่วมบ้าง มีถล่มบ้าง แต่ก็ต้องทํา ด้านนอก 

ต้องดูแล

 ฝ่ายทางหลวง  เคยบอกแล้วให้ทําช่องนํ้าให้กว้าง ก็

ดูเหมือนจะทําขึ้นมาแล้ว อาจจะต้องทําให้กว้างขึ้นมาอีก 

ต้องยอมเจาะทาง โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ทําทางใหม่ ทําทางจะ

ไปบางปะกงใหม่กําลังสร้าง ช่องมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ถ้า

กําลังสร้างแล้วช่องไม่มีก็ขุดเลย ต้องขุด รถไฟ ก็ขวาง เคย

ไปดูรถไฟ เขาขวาง แล้วเขาไม่ยอมทํากว้าง รถไฟ เขาอยาก
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 อันนี้ก็เป็นสรุปสถานการณ์และวิธีปฏิบัติ ส่วนตัวเลข 

ที่มีก็กรมชลประทานเขียนไว้ในนี้ ยังไม่ได้อ่านเพราะเพิ่ง

มาเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ก่อนจะมา มีแขกบ้านแขกเมืองมา เลย 

ไม่มีโอกาสอ่าน แต่เคยได้เห็นแล้วได้คํานวณ ได้เขียนอะไร

ต่างๆ เรียบร้อย ซึ่งถูกต้องไม่ได้ละเลย

 ที่เป็นห่วงก็ที่ได้กล่าวไปเมื่อตะกี้ คือ 1.ความเทให้

มี 2.ความกว้าง ให้มี แล้วถ้าอยากได้ความเร็วก็มีในนี้แล้ว 

ก็เครื่องเร่งนํ้า เครื่องเร่งนํ้า มีข้อพิสูจน์แล้ว ที่คลองช่อง 

นนทรี ก็มีที่จะกล่าวเพียงอย่างนี้

 ถ้ายกระดับนํ้า ก็หมายความว่า ข้างบนเขาจะต้อง

ท่วม ถึงบอกว่าให้ดู จากล่างขึ้นไปบน ไม่ใช่แก้ปัญหาบนลง

มาลา่ง เพราะถา้แกป้ญัหาจากบนมาลา่ง ขา้งบนนีจ่ะตอ้งเขน็

นํา้ใหข้ึน้สงู กวา่จะปลอ่ยลงมา มปีระโยชนอ์ะไร มีประโยชน์

สาํหรบัเขือ่นแกง่เสอืเตน้ เกบ็นํา้เอาไว ้สาํหรบัเทมาหนา้แลง้ 

เก็บนํ้าไว้หน้าฝน ไม่ให้ลงมาท่วม แต่ว่าแก่งเสือเต้นมี             

ปริมาณนํ้า 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ้าเอา 1,175 ล้าน

นะ มันท่วมหมด เพราะนํ้ามันเพียงเมตร 2 เมตร แต่โน่น  

มันลึกเป็น 10 เมตร

 เขื่อนสูง 70 เมตร ถ้าเราทําเขื่อน 70 เมตรที่นี่แล้ว

เป็นอย่างไร แบบเดียวกันกับที่ออสเตรเลียจะมาทํา ซี       

แบร์ริเออร์ ถ้าทํา ซี แบร์ริเออร์ (sea  barrier) กรุงเทพฯ ก็

ท่วมหมด แล้วไม่ใช่ท่วมธรรมดา ท่วมแบบนํ้าโสโครกด้วย

ต้องทําตรงข้าม ....สําหรับเรื่องโครงการเจ้าพระยาอะไร

ต่างๆ เรายังสงวนไว้ก่อน ทําเดี๋ยวนี้ไม่ได้

 แต่ว่าสําหรับอันนี้ นึกถึงว่าจะกั้น ได้นํ้าไหล อันนี้ใช้

ภาษาฝรั่ง ต้องใช้ภาษาฝรั่งไหมว่า มัน silly เพราะว่าเท่ากับ         

ส่งเสริมให้นํ้าท่วม เพื่ออะไร เพื่อป้องกันไม่ให้นํ้าท่วมข้าง

ล่าง แต่ว่าเก็บนํ้าไว้เยอะทีเดียว แล้วถึงเวลา ไอ้ข้างบนมัน

จะให้รถแล่นไปได้ หรือจะห้ามไม่ให้ทําช่องนํ้าถ้าห้ามทํา

ช่องนํ้า รถไฟก็แล่นไปไม่ได้อยู่ดี เพราะรางจะหลุดไปหมด

เลย ต้องเจาะใต้ราง รถไฟอาจจะต้องแล่นไปช้าๆ จะเป็น

สะพานชั่วคราว จะต้องทําให้นํ้าผ่านได้

 ชลประทานอาจจะบอกว่า ไม่เป็นไร ขุดคลองให้ลึก 

3 เมตร เคยพูด อันนี้สอนสังฆราชนะ  ขุด 3 เมตร คิดว่านํ้า

ผ่านได้เยอะ แต่ผ่านไม่ได้ เพราะไม่มีความแตกต่างของ

ระดับ คลองลึก 1 เมตร กับคลองลึก 3 เมตร มีผลเท่ากัน 

เพราะว่าระดับนํ้าในคลองนั้น อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลไม่

เกิน 1 เมตร หรือนํ้าทะเลขึ้น ซึ่งต่อไปจะมีปัญหานํ้าทะเล

ขึ้น นํ้าทะเลขึ้นมา ระดับนํ้าในคลองนั้นจะอยู่สูงกว่าทะเล

สัก 10 เซนติเมตร จะทําคลองลงไป 3 เมตร  เหนื่อยเปล่า

ต้องทํากว้าง ถนน มีสะพาน มีคอสะพาน ทําเสียสวยเชียว 

มันกั้นเป็นคันกั้นนํ้า ต้องเจาะ เหมือนเคยทําแล้ว   ให้เจาะ

เขาก็ยอมเจาะหลายแห่ง ต้องออกทางกว้าง ไม่ใช่ลงทางลึก 

ลงทางลึกแพงด้วย และไม่มีประโยชน์ด้วย 

 ฝากแต่ละคน ไปกรอกหูช่างทางหลวงว่า ถ้าตรง

ไหนเห็นว่าคลองกว้าง ความกว้างไม่พอ สะพานกว้างไม่พอ 

ให้รีบทํา เพราะว่าคลอง สมมติคลองกว้าง 10 เมตร แต่

ตรงที่สะพานนั้นกว้างเพียง 5 เมตรแล้ว เท่ากับคลองกว้าง 

5 เมตรเท่านั้นเอง

 แล้วก็ทําไปทํามา นํ้าจะมาขังอยู่เหนือทางหลวง  นํ้า

ขังอยู่เหนือทางหลวงแล้ว นํ้ามามากๆ จะผ่านข้ามทางหลวง 

ทางหลวงนั้นจะพัง จะต้องเสียกี่ร้อย กี่พัน  กี่แสนล้าน ที่จะ

ซ่อมถนนบางนา-ตราดนี่ ก็คงต้องซ่อม สร้างมาใหม่ๆ 

สวยๆ พังหมด ฉะนั้น เจาะให้พัง แล้วใส่สะพานชั่วคราว       

ดีกว่า ไปอธิบายให้ท่านฟัง

 รถไฟเช่นเดียวกัน แล้วถนนต่างๆ ที่กําลังสร้างก็ยิ่ง

ง่าย ทําได้ คือ ต้องให้นํ้าที่จะลงมา มีจํานวน มีที่ที่จะทําจํานวน 

นํ้าผ่านมาได้ ด้วย 2 ประการ ประการหนึ่ง ความกว้าง และ

ประการที่ 2 ความเท ความเท ทําด้วยการสูบนํ้าตรง           

ชายทะเล ความกว้าง ทําโดยเจาะตรงที่สะพานให้กว้าง ที่

อื่นกว้างพอ แต่ที่ใต้สะพานต่างๆ ไม่พอ
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มาก ยกทัพมา มาฟัน ไอ้เขื่อนไอ้คันนี้  ทีนี้ก็ลง เทลงมา ทีนี้ 

ไอ้ข้างล่างก็สบายเลยข้างบนอาจจะแห้งลงไป แต่ข้างบน

อาจจะแห้งหรือไม่แห้ง เพราะจะมีนํ้าจากข้างบนลงมาอีกที

 สรุป ไม่มีใครแห้งเลย แต่ถ้าทําอย่างนี้ให้แห้งข้าง

ล่าง เวลานํ้ามาลง ก็ลง ลง ไป ก็คือคงเข้าใจว่าทําไมเรามี

ความหนักใจ แต่ถ้าเห็นด้วย ในการที่จะมาทําให้แห้งข้าง

ล่าง เพื่อรับนํ้าใดๆ ที่จะลงมาแล้วไอ้ข้างล่างต้องทํา เขื่อน

อย่างนี้จะแตกต่างจากเขื่อนท่ีเราทํามาแล้วในภาคเหนือ 

ภาคอีสาน หรือภาคใดๆที่เก็บนํ้าไว้ข้างบน เพื่อจะเก็บไว้

หน้าแล้ง หน้าฝนเก็บไว้ข้างบนไม่ให้ลงมาท่วม หน้าแล้งก็

ปล่อยลงมาได้กิน ป่าสักก็ตาม นครนายกก็ตาม แก่งเสือเต้น 

ก็ตาม เก็บนํ้าไว้ข้างบน เพื่อจะไม่ให้ท่วมลงมา
 เมื่อไม่ท่วมแล้ว เขาก็ทํากินได้ เมื่อหน้าแล้ง มีนํ้า
ท่วมอะไรบ้างนิดหน่อย นํ้าไปแล้ว ทางราชการไปช่วย  อย่าง 
ที่คุณอําพลเคยเอาพืชผักอะไรต่างๆ ไปแจก มีนํ้าสําหรับ
ปลูก แต่ถ้าไม่มีอ่างเก็บนํ้าที่จะเก็บนํ้าไว้ข้างบน ไปแจก
เมล็ดพันธุ์แล้ว มันก็แห้ง มันก็ไม่ขึ้น อันนั้นเป็นวิธีอย่าง
หนึ่งของการพัฒนา แต่นี่มันตรงข้าม ต้องเอาออกให้แห้ง
 ชลประทานนี่ มีชื่อว่า ชลประทาน เขาประทานชล 
ให้นํ้า แต่นี่ตรงข้าม ต้องเอานํ้าออก เรื่องนํ้าท่วมต้องเอานํ้า
ออกก่อน แล้วนํ้าก็ไม่ท่วม

 อันนี้ถึงยํ้าและพูดรุนแรงหน่อยว่า แม้จะมีที่ที่คนจะ

ว่าอะไร เป็นที่ของเขา ก็ต้องทํา ใช้กฎหมายใดที่จะพึงใช้ได้ 

หรือมิเช่นนั้นก็เอาเงินทุ่มก็ได้ แต่เชื่อว่าผู้ท่ีเป็นเจ้าของ 

คราวนี้ คงเข้าใจ เขาต้องสละบ้าง และจะเป็นการแสดง       

ความรักชาติ หรือความรักส่วนรวมของผู้เป็นเจ้าของที่ตรงนี้ 

และประชาชนก็จะมีความเห็นใจเขา แล้วก็อาจจะไม่ตําหนิ                

ติเตียนในเรื่องอื่น ก็อาจสบายขึ้นได้ เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด

 ตรงข้ามกับชลประทาน ไอ้เรื่องการทางนี่ก็ไปกัน           

ไม่ได้ ต้องปล่อยให้ลง แต่ถ้าปล่อยให้ลงทางตะวันตกมัน

เดือดร้อนมาก เพราะไม่มีคลองเอาลงทะเล

 อนัสดุทา้ยทีม่คีอื คลองปลดัเปรยีง ซ่ึงเล็ก แตก็่ตอ้ง

ใช้เหมือนกัน แต่เขามาลงบางนากับสําโรง ก็แย่เดือดร้อน

เหมือนกัน ต้องทํานอกบางนา สําโรง ต้องเอาลงทะเล ถ้าไม่

ก็โดนสมุทรปราการ....

 เจ้าหน้าที่ทูลถามว่า ถ้าทําอย่างนี้ คันก้ันนํ้าอาจไม่

จําเป็น  ทรงตรัสว่า “จําเป็น คันก้ันนํ้ายังคงจําเป็น เพราะ

ทางนีส้งูกวา่ทางนี ้แตถ่า้ทว่ม 20 เซนตเิมตร เขาไมว่า่หรอก 

แล้วไหลไป เป็นเหมือนคลองใหญ่ 10 กิโลเมตร”

 เคยบอกแล้วว่าควรจะทํา green area ที่เรียกว่า  

green  belt  ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าแนวเขียว ซึ่งตั้งแต่สมัย 

15 ปีแล้ว แต่  green  belt  กรีนมันไม่ค่อยกรีน  เพราะมี

โรงงานไปสร้าง สร้าง สร้าง ไม่นึกถึงช่องนํ้า  แต่ถ้าสร้าง

แล้วมีช่องนํ้าที่แคบ ขอให้เขาเอาเครื่องเร่งนํ้าใส่ ที่มีกําลัง

ดีๆ เพื่อที่สามารถปล่อยนํ้า ไล่นํ้าลงมาในจํานวนที่จะพอเพียง
 สมมติช่องนํ้า 10 เมตร ช่องนํ้าที่โรงงานเหลือ 5 
เมตร ความเร็วนํ้าต้อง 2 เท่า ถ้าเร่งได้จํานวนก็จะได้ 2 เท่า 
จํานวนนํ้าจะได้ 2 เท่าของ 5 เมตร ก็เป็น 10 เมตร ตลอด
ทาง มีผลดี เคยพูดมาตั้งแต่ปี 2523 เป็นเวลา 15 ปีแล้ว 
ไม่ทราบทําหรือไม่ทํา เคยพูดแล้ว ที่ไปบางนาเห็นสร้าง
โรงงานบอกไม่มี ป่านนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ถ้ามีช่องนํ้า
ใส่เครื่องปั่นให้นํ้าวิ่ง  ถ้านํ้าวิ่งด้วยความเร็ว 4 นอต ตรงนั้น
ให้วิ่ง 8 นอตแก้ปัญหา
 ทรงสรุปว่า  “ขั้นแรกสําคัญ เรื่องริมทะเลต้องทําให้
ได้ เพราะถ้าหากทําที่ริมทะเลแล้วสูบนํ้าออกได้จริงๆ ทํา
ให้นํ้าลดลงไปในคลองริมทะเล ถ้านํ้าลดลงไปได้จริงสัก  
1-2 เมตร นํ้าที่อยู่ข้างบนจะไหลลงมาเร็วกว่ามาก  เราก็ใส่

เครื่องสูบเร่งนํ้ามา จะไม่มีท่วมเลย นํ้ามีมาก นํ้าฟู่ลงมา        
ทีเดียว บางพระซึ่งบ่นว่าไม่มีนํ้า ไม่กี่ชั่วโมงนํ้าจะขึ้นมา 2 
เมตร  ถ้าทําไปทํามานํ้า 2 เมตร จะทํายังไง คนจะอยู่ที่ไหน 
ด่วนที่สุด ทําคืนนี้เลย”
 นั่นคือ  กระแสพระราชดํารัส  แนวทางป้องกันนํ้า
ท่วมกรุงเทพมหานคร  ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านนํ้า  
และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประ า นที่จะได้
รับความเดือดร้อน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้

ดําเนินการป้องกันอย่างเร่งด่วน
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วิกฤตการณ์เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดเมื่อปี 2551 ในแหล่งปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังโดยรวมของประเทศ ยังความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมิใช่น้อย เนื่องจาก

มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ

 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 2 ล้านไร่ ในปี 2552 มีพื้นที่การ

ระบาดของเพลี้ยแป้ง 60 %ของพื้นที่ทั้งหมด การระบาดรุนแรงคิดเป็น 18 % ทําให้ผลผลิตลดลงประมาณ 25% จาก

ผลของการระบาดของเพลี้ยแป้งในครั้งนั้น ทําให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสําปะหลังในปี 2553 

คิ้วโมเดล
นวลศรี  โชตินันท์ 
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ที่มาของ สีคิ้วโมเดล
    คุณสุกิจ รัตนศรีวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กล่าวว่า เดิมทีนั้น เมื่อเกิด

ปญัหาสาํคญัตอ่การผลิตพชื นักวิชาการจะรว่มกนัทาํงานกับ

เกษตรกร ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งอาจไม่ทัน

ต่อเหตุการณ์ และทําให้การขยายผลช้า

 จากปัญหาเพล้ียแป้งสีชมพูท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา จึงแก้ปัญหา

การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู โดยจัดทําแปลงต้นแบบ

การผลิตท่อนพันธุ์สะอาดภายในศูนย์ฯ ขึ้น

 ผู้อํ านวยการศูนย์ วิ จัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา อธิบายว่า กระบวนการท่ีศูนย์ฯ ได้ใช้เป็น

แนวทาง หรือแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูกับมันสําปะหลัง และปัญหา

การขาดแคลนท่อนพันธุ์นี้ เรียกสั้นๆ ว่า สีคิ้วโมเดล 

เนื่องจากเริ่มดําเนินงานที่อําเภอสีคิ้วเป็นแห่งแรก

 สีคิ้วโมเดล เป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนยีการ

ผลิตมันสําปะหลังโดย แบบบูรณาการระหว่างนักวิชาการ

เกษตร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังที่

เรียกว่า “โรงแป้ง” หน่วยงานฝ่ายปกครอง ซึ่งมีตั้งแต่       

นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และสํานักงานเกษตร

จังหวัด อําเภอ ตําบล ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

การผลิตมันสําปะหลัง

 “เราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งสีชมพู

ระบาดก่อน คือ นายอําเภอ ผู้ประกอบการโรงแป้งมันและ

เกษตรกรได้เข้าไปที่ศูนย์ฯ เพื่อหารือกับนักวิชาการว่า                

มี เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะแก้ปัญหาการระบาดของ                 

เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นี่คือ       

จุดเริ่มต้นของคําว่า “สีคิ้วโมเดล” คุณสุกิจ บอก

 มกีารใช้แปลงขยายพนัธุม์นัสาํปะหลงัทีศ่นูยฯ์      จดั

ทาํเปน็แปลงเรยีนรูใ้หกั้บเกษตรกรในศนูย ์โดยมวีธิคิีดใหม ่

คือ แทนที่จะให้คนงานของศูนย์เป็นคนทําแปลงปลูก 

เปล่ียนมาใช้วิธีค้นหาเกษตรคนเก่ง โดยผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง หรือโรงแป้ง กับสหกรณ์ เป็น     

ผู้คัดเลอืกเกษตรกรคนเก่งและเครอืขา่ยจากฐานขอ้มลู หรอื

โรงแป้ง หรือสหกรณ์การเกษตร จากอําเภอในเครือข่าย         

มาทําแปลงเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติจริง 

ศนูยฯ์ จะถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมันสําปะหลงัใหเ้กษตรกร 

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ขณะเดียวกันเกษตรกรคนเก่ง  

ที่มาทําแปลงในศูนย์ฯ จะพาเกษตรกรเครือข่ายจํานวน         

10 คน มาเรียนรู้ขบวนการต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ         

เช่นเดียวกัน

 เริ่มต้นของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต              

มันสําปะหลัง ศูนย์ฯ จะเน้นในด้านการป้องกันกําจัดเพล้ียแป้ง 

เพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู

ก่อน เช่น เลือกใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสม การแช่ท่อนพันธุ์ก่อน

ปลูกเพ่ือให้ต้นมันสําปะหลังเจริญเติบโตดี มีความแข็งแรง

สามารถต้านทานการทําลายของเพลี้ยแป้งสีชมพู การปล่อย 

แตนเบียน  เป็นต้น  ต่อจากนั้นก็ได้ถ่ายทอดวิชาอื่นๆ เช่น  

การจัดการพันธุ์  การจัดการปุ๋ย  การจัดนํ้า  และการจัดการดิน
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 คุณสุกิจ  กล่าวว่า  จากการที่ได้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกมันสําปะหลัง 

พบว่า เกษตรกรหลายรายยังขาดความรู้ในเรื่องของการ

จัดการปุ๋ย ได้แก่  การใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร  ไม่ถูกอัตรา  ไม่ถูก

เวลา  และไม่ถูกวิธี  ซึ่งการจัดการปุ๋ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก  

เกษตรกรยอมรับว่าเขาขาดความรู้ในเรื่องนี้อย่างมาก  

หลังจากที่เราได้ให้ความรู้และฝึกอบรมในเรื่องการจัดการ

ปุ๋ยไปแล้ว เขาได้นําความรู้เหล่านี้ไปจัดทําในแปลงมันของ

ตนเอง แล้วยังนําไปสอนและชี้แนะให้กับเกษตรกรเพื่อน

บ้านอีกด้วย

 ผู้อํานวยการศูนย์ฯ  กล่าวอีกด้วยว่า  ในปี  2554  

ศูนย์ได้ทํางานร่วมกับโรงแป้งมัน 3 โรงด้วยกัน ซึ่งมีขบวนการ 

ในการทํางานอยู่  3  ขั้นตอน  คือ

 ขั้นตอนแรก  ทําแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ที่  อําเภอ

สีค้ิว เพ่ือใช้เป็นท่ีฝึกอบรมเกษตรกรในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง  การฝึก

ปฏิบัติมีการตรวจแปลง การจัดเวทีแลกเปลี่ยน และ                  

เรยีนรูเ้ทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติใหแ้กเ่กษตรกรคนเก่งและ

เกษตรเครือข่าย

 ขั้นตอนที่สอง ให้เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมใน

ภาคทฤษฎีแล้ว นําไปจัดทําแปลงต้นแบบประจําหมู่บ้าน  

เกษตรกรที่มาร่วมโครงการสีค้ิวโมเดลจะเป็นเกษตรกรที่

โรงแป้งมันเป็นผู้คัดเลือกมา  และชี้พื้นที่เป้าหมายให้ไป

ลงมือดําเนินการ

 เรื่องสําคัญที่เกษตรกรจะต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  

คือ  การจัดการปุ๋ย  การจัดการดิน  การจัดการโรค และ

แมลงโดยเฉพาะเพลี้ยแป้งสีชมพู  และการจัดการนํ้า  ซึ่ง  

3-4 เรื่องนี้เกษตรกรให้ความสนใจมาก และยินดีจะนํา     

ไปขยายผลโดยจัดทําแปลงต้นแบบ เป็นแปลงเรียนรู้ให้

เกษตรกรในพื้นที่
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ขยายผลแปลงต้นแบบ
 ในปีแรกของการดําเนินโครงการคือ ปี 2554         

โรงแป้งมันได้คัดเลือกเกษตรกรคนเก่งจาก อําเภอสีคิ้ว มา

เพียง 1 ราย เข้ามารับการฝึกอบรมในศูนย์ แล้วกลับไปทํา

แปลงต้นแบบในบ้านของตน เมื่อครบ 1 ปี ได้มีเกษตรกร

จากอําเภอต่างๆ และผู้ประกอบการโรงแป้งมันอีกหลาย

โรงให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมขบวนการด้วย เราจึงคิด

ขยายผลออกไป แทนที่จะทําที่  อ. สีคิ้ว แห่งเดียว โครงการ

สีคิ้วโมเดลจึงขยายผลออกไปยังเขต อําเภอเมือง อําเภอ

ครบุรี อําเภอเสิงสาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลังแหล่ง

ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา

 ขยายผลออกไปเป็นแปลงต้นแบบ 120 แปลง  

ประมาณ 90 แปลง เป็นเรื่องการจัดการปุ๋ย ส่วนการจัดการ 

นํ้าเป็นเรื่องของการให้นํ้าหยด

 คุณสุกิจ กล่าวว่า หลังจากผู้ประกอบการโรงแป้งไปดู

แปลงเรยีนรูใ้นศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนครราชสมีา 

ซึ่งมีการจัดการเกี่ยวกับนํ้าหยด ผู้ประกอบการโรงแป้ง           

ได้ตดัสนิใจมอบอปุกรณก์ารทาํน้ําหยดแกเ่กษตรกร 15 ราย 

รายละ 1 ไร่  โดยแจกจ่ายไปตามพื้นที่ของสมาชิกของ

สหกรณ์ประจําอําเภอทั้งหมด 15 อําเภอ นับว่าเป็นความ

รว่มมอืทีด่ ีระหวา่งผู้ประกอบการกบัศนูยฯ์ ท่ีเปน็หนว่ยงาน

ในด้านวิชาการ

สีคิ้วโมเดลที่อำาเภอจักราช
 อําเภอจักราชเป็นอําเภอที่แล้งมากในจังหวัด

นครราชสีมา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา เล่าว่า มีเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังใจถึง

รายหนึ่ง คือ คุณคะนึง พิรักษา อยู่ที่บ้านเลขที่ 5 ม.2  ตําบล

ศรีสุข อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ไปดู

แปลงเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ มีความสนใจเกี่ยวกับการให้นํ้าหยด

ในแปลงมันสําปะหลัง ได้กลับไปทําในแปลงของตนเองที่  

อําเภอจักราช

 คณุคะนงึ บอกวา่ อําเภอจกัราช เปน็อาํเภอทีแ่ลง้มาก

ในจังหวัดนครราชสีมา และไม่มีแหล่งชลประทานเพ่ือ

การเกษตรอีกด้วย พอดีได้ไปเห็นเขาปลูกแตงโม 1 ไร่  ทํานํ้า

หยดจากโอ่งนํ้าขนาดจุ 2,000 ลิตร ได้ผลผลิตดี จึงนํามา  

ทดลองทําในแปลงมันสําปะหลังของตนเองบ้าง คุณคะนึง

ปลูกมันสําปะหลังอยู่ 2 แปลง แปลงละ 5 ไร่ ทั้งสองแห่งอยู่

ห่างกัน แปลงหน่ึงอยู่ในหมู่บ้านมีนํา้ประปาหมู่บ้าน อีกแปลง

หนึ่งไม่มีนํ้าจากแหล่งนํา้ใดๆ ทั้งสิ้น การปลูกมันสาํปะหลงั

จงึตอ้งรอนํา้ฝนอยา่งเดยีว ปใีดฝนตกมาพอด ี จะไดผ้ลผลติ

สูงสุดประมาณ 7 ตัน/ไร่ ปีใดแล้งจะได้ผลผลิตประมาณ  

4- 5  ตัน/ไร่

 “การปลูกมันสําปะหลังที่อําเภอจักราช จะขึ้นอยู่

กับดินฟ้าเทวดาเลี้ยง ผมจึงตัดสินใจทําระบบนํ้าหยดขึ้น

มาโดยซื้อโอ่งนํ้าขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร มา 6 ลูก ลูกละ 

800 บาท เจาะรูจากโอ่งนํ้าเชื่อมต่อกัน 6 ลูก ต่อท่อพีวีซี

จากโอ่งนํ้าวางไปท่ีหัวแถวมันสําปะหลังแต่ละแถว ไปบรรทุก

นํ้ามาจากท่ีอ่ืนมาใส่โอ่ง แล้วปล่อยนํ้าไปยังแปลงมันสําปะหลัง

สุกิจ รัตนศรีวงศ์ (ซ้าย)

กับ คะนึง พิรักษา
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 ส่วนแปลงที่อยู่ในหมู่บ้าน ใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน  ต่อ

สายเมนขนาด 2 นิ้ว เข้ามาที่แปลงปลูกมันสําปะหลัง แยก

มาตรนํ้าออกเป็น 4 ตัว ต่อท่อพีวีซีแยกวางที่หัวแถวมัน

สําปะหลังแต่ละแถว สังเกตดูจากดินที่ปลูกซึ่งใช้ระบบนํ้า

หยด ดินจะแตกทําให้หัวมันขยายออกดี”

 คุณคะนึง กล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว

ผลผลิต แต่สังเกตเห็นว่าต้นมันสําปะหลังเจริญงอกงามดี  

คาดว่าจะได้ผลผลิตดีกว่าไม่ให้นํ้าเลย 

บริษัทปุ๋ยเข้าร่วมโครงการ
 บริษัทขายปุ๋ยได้ไปติดต่อโรงแป้งมันเพ่ือจะขายปุ๋ย 

คุณสุกิจเล่าต่อ แต่ทางโรงแป้งมีข้อแม้กับบริษัทขายปุ๋ยว่า 

ถ้าจะขายปุ๋ยให้เกษตรกรจะต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ

ของปุ๋ยก่อนภายใต้ข้อกําหนดทางวิชาการ คือ การใส่ปุ๋ย

ต้องใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงบริษัทขายปุ๋ยยินดีปฏิบัติตาม 

เมื่อร่วมงานกับบริษัทปุ๋ยแล้ว เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยของ

บริษัทใดก็ได้  แต่ต้องใส่ปุ๋ยตามค่าของดินท่ีวิเคราะห์ไว้  ซ่ึง

บริษัทขายปุ๋ยก็ยินดี เพราะสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมี

ขายทั่วไปตามท้องตลาดอยู่แล้ว เกษตรกรพอใจจะใช้ปุ๋ย

ตราอะไรก็ได้ไม่มีการบังคับ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ศูนย์ได้

นําเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังไปสู่เกษตรกร

พันธมิตรฝ่ายปกครอง
 ตามปกติเกษตรกรหรือลูกบ้านมีปัญหาเดือดร้อน  

มักไปร้องเรียน ขอความช่วยเหลือกับนายอําเภอ กํานัน  

ผูใ้หญ่บา้น อบจ. อบต. เม่ือเพลีย้แปง้สชีมพรูะบาดในไรมั่น

สําปะหลังของเกษตรกรจนทําให้ไม่ได้ผลผลิต เกษตรกร              

ไปร้องเรียนกับท่านเหล่านั้น นายอําเภอก็พาเข้าไปดู        

แปลงต้นแบบที่ศูนย์ฯ เมื่อเกษตรกรประสบความสําเร็จใน

การจดัทาํแปลงตน้แบบ ทางฝา่ยปกครองกจ็ะประชาสมัพนัธ ์

ไปยังชุมชนและเกษตรกรในหมู่บ้านได้รับรู้  

 ฝ่ายปกครองทุกระดับ รวมท้ังเกษตรจังหวัด  เกษตร

อําเภอ  และเกษตรตําบล  ซึ่งจะเป็นผู้พาเกษตรกรใน      

เครือข่ายไปดูแปลงต้นแบบในหมู่บ้านแต่ละอําเภอ  โดย

เจ้าของแปลงต้นแบบจะเป็นผู้ต้อนรับและเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยตนเองพร้อมกับแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรที่มาดูงาน  เกษตรกรท่ีสนใจ

เทคโนโลยีใดก็นําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

 คุณสุกิจ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของ

ประเทศไทยมีอยู่ประมาณ  7  ล้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 2 ล้านไร่ เฉพาะอําเภอ

สีคิ้วมีประมาณ 1.5 แสนไร่ พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือ  

อําเภอครบุรี 4 แสนไร่ และที่อําเภอเสิงสาง เป็นแหล่งปลูก

มันสําปะหลังที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรมี

ศูนย์เรียนรู้เรื่องมันสําปะหลังอยู่กลางดงมันสําปะหลัง  จึง

เหมาะท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกมันสําปะหลังให้

กับเกษตรกรท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงต่อไปน้ีเกษตรกรท่ี

ปลูกมันสําปะหลังที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูก       

มันสําปะหลัง  ไม่จําเป็นต้องมาที่ศูนย์  เขาสามารถไปดู

แปลงต้นแบบที่อยู่ในหมู่บ้านของตนเองหรือหมู่บ้านใกล้

เคียงได้เลย  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ  กล่าว

 ท่านที่สนใจ “สีคิ้วโมเดล” สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4432-5492   

และ 0-4432-5048
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายระหว่างประเทศ หรือ International Cotton Advisory Committee (ICAC)         

ทําหน้าที่คล้ายองค์กรกลางระหว่างประเทศ ที่คอยกํากับ ดูแลวงการค้าฝ้ายทั้งระบบแบบครบวงจร ให้อยู่

ร่วมกันอย่างปรองดอง พร้อมทั้งปกป้องผลประโยชน์ และสิทธิทางการค้าที่พึงมีของประเทศเหล่าสมาชิกรวม 

43 ประเทศ 

 นอกจากนั้นแล้ว ICAC ยังทําหน้าที่เป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับฝ้ายของโลก ไม่

ว่าจะเป็นพื้นที่การปลูก ผลผลิต ต้นทุนการผลิต ตลอดจนข้อมูลในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ แต่น่าเสียดายที่

ไทยไม่ใช่ประเทศสมาชิก จึงได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประจําปีของ ICAC ครั้งที่ 70 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

ระหว่าง วันที่ 4-12 กันยายน 2554 ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยมีหัวข้อหลักในการประชุม คือ Public and  

private Sector Roles in  the Cotton Value Chain : Ensuring Both Efficiency and Fairness (บทบาทของภาครัฐ 

และเอกชนในการดูแลระบบการค้าฝ้ายแบบครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม)

 การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การหารือในประเด็นสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การผลิตฝ้าย ไปจนถึง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม การค้า การตลาด ตลอดจนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสถิติการค้า คลังสํารอง การผลิต และการบริโภคฝ้ายของโลก รวมทั้งเป็น

เวทีเพื่อการหารือ เกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตฝ้าย

ญหาเรื่องฝ้าย......

ไม่ง่ายอย่างที่คิด 
   ปริญญา  สีบุญเรือง
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ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายระหว่างประเทศ (ICAC) 

39 ประเทศ รวมทั้งสมาชิกใหม่ล่าสุดลําดับที่ 43 คือ 

ประเทศเปรู และผู้แทนจากองค์กรนานาชาติอีก 7 องค์กร 

ตลอดจนผู้สังเกตการณ์จากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 495 คน

ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

 คงไม่ใช่เป็นเพราะอยากได้ค่าลงทะเบียน 500 

USD จากไทยอย่างแน่นอน ที่ทําให้ไทยได้รับเกียรติให้

ส่งตัวแทนของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมในฐานะ                   

ผู้สังเกตการณ์ แต่เป็นเพราะความจริงที่ว่าประเทศเล็กๆ 

อย่างไทย กลับเป็นประเทศผู้นําเข้าฝ้ายในปริมาณท่ีสูงมาก 

เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และยังบริโภคฝ้ายมากเป็นอันดับ 

8 ของโลก 

 ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงพิจารณาตอบรับคําเชิญ ด้วย  

การส่งผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร....หนึ่งเดียว ที่ยังคงมี

บทบาท และหน้าท่ีรบัผดิชอบในการคน้คว้า และพฒันางาน

วิจัยฝ้าย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อให้ไปร่วมรับทราบถึง

การหารือในประเด็นสําคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตฝ้ายและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนํากลับมา

รวบรวม เรียบเรียง รายงาน พร้อมเผยแพร่ทุกประเด็น            

ที่เป็นสาระ ทุกประโยชน์ท่ีพึงจะได้ และทุกเรื่องราวของ

ปัญหาสําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบถึงไทย รวมทั้งข้อมูลใน       

เชิงลึก แต่ไม่ลับที่ควรรู้ให้เท่าทัน และพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์  ฝ้ายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้

อย่างทันท่วงที รวมทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับใน

ประเด็นต่างๆท่ีหลากหลาย มาประกอบการพิจารณา

ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ฝ้ายของประเทศไทย เพื่อ

วางแผนสําหรับพัฒนาการผลิตฝ้ายของไทยในอนาคต

สาระสำาคัญในการประชุม 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายระหว่าง

ประเทศ รายงานว่าในปี 2554/2555 การผลิตฝ้ายของ

โลกจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาฝ้ายที่สูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์ ในปี 2553/2554 โดยมีราคากว่า 2 เท่าของ

ราคาที่เคยขายได้ในครั้งสุดท้าย

 2. ปริมาณการใช้ฝ้ายของภาคอุตสาหกรรม ที่ลดลง 

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เริ่มฟื้นตัวทําให้

สถานการณ์การค้าฝ้ายโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

 3. เลขาธิการคณะกรรมการฯ เตือนว่า สต๊อกฝ้าย

ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 2554/2555 จะส่ง

ผลให้ราคาฝ้ายลดลง

 4. มีการตั้งข้อสังเกตว่าความผันผวนของราคา

ฝ้าย ที่ส่งผลให้ฝ้ายมีราคาสูงที่สุดในปี 2553/2554 และ

ความผันผวนของราคาที่สูง ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึง

ต้นทุนการผลิตของธุรกิจทุกส่วนที่เก่ียวข้องกับฝ้ายท้ัง

ระบบ ดังนั้น ข้อมูลทางสถิติที่ถูกต้องของปริมาณการผลิต 

การบริโภค และสต๊อกฝ้ายของแต่ละประเทศ จึงเป็นข้อมูล

สําคัญ ที่มีส่วนช่วยเพิ่มความชัดเจน และความแม่นยําใน

การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง

 5. คณะกรรมการฯ ได้ให้สํานักเลขาธิการฯ ทําการ

วิเคราะห์ และรายงานผลให้แก่รัฐบาลของแต่ละประเทศ

ทราบถึง 

  • กรณีการเก็งกําไรที่มากเกินไป ท่ีเกิดขึ้นใน

ระบบการซื้อ-ขายฝ้าย ซึ่งถือเป็นการทําผิดสัญญาที่บรรดา

บรรยากาศการประชุม

ที่ทำาการรัฐบาล

บรรยากาศการประชุม
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ประเทศผู้ค้าเคยได้ทําการตกลงกันไว้อย่างเป็นทางใน         

การระบบการค้าฝ้าย 

  • สาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให้เกิดความผันผวนของราคา

ฝ้าย รวมท้ังระบบการช่ังตวงวัดท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ทุกประเทศ ใช้

มาตราการ ชั่ง ตวง วัดในระบบเดียวกันคือ ระบบเมตริก

 6. คณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี มีความเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฝ้าย และชื่นชมบทบาทของ

ภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในเชิงพาณิชย์ 

คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่าภาครัฐมีบทบาทสําคัญ ในการ

กําหนดกฎระเบียบ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ผลิตขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง อีกทั้งความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของภาครัฐ

และเอกชนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการทําให้เกิดระบบ

การวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

 7. คณะกรรมการฯ เห็นว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกร 

เพื่อจัดตั้งเป็นสมาคม องค์กร และสหกรณ์สามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการจัดหาปัจจัยการผลิต การจัดการเร่ืองตลาด 

อีกท้ังยังเพ่ิมอํานาจในการต่อรองของเกษตรกร ซึ่งความ

สําเร็จขององค์กรมาจากความเข้มแข็ง มั่นคง โปร่งใส และ

เป็นประชาธิปไตยของผู้นําที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการ      

ร่วมกับอาสาสมัครจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และเป็น

เจ้าขององค์กรร่วมกัน

 8. คณะกรรมการฯ ได้รับรายงานถึงความล้มเหลวใน

โครงการส่งเสริมการผลิตฝ้ายอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกร

ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เพียงพอ 

และยังพบว่ามีเกษตรกรรายย่อยถูกท้ิง เม่ือราคาฝ้ายอินทรีย์

ของตลาดโลกลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางโครงการ

ที่ยังคงประสบความสําเร็จ

 9. ผู้เช่ียวชาญการผลิตพืชอินทรีย์ รายงานว่า ระบบ

การผลิตพืชอินทรีย์ โดยทั่วไปจะให้ผลผลิตที่ตํ่ากว่าการ

ปลูกโดยวิธีปกติ ดังนั้นผู้ผลิตรายย่อยจึงควรพิจารณาถึง

ความคุ้มในการผลิต หากการผลิตพืชอินทรีย์จะช่วยลด

ต้นทุนในการผลิต และราคาขายที่สูงกว่าจะสามารถชดเชย

ผลผลติทีต่ํา่ได ้สง่ผลใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตอ่ไรส่งูกวา่ หรอื

เท่ากับระบบการผลิตอื่นๆ อีกทั้งยังมีข้อตกลงร่วมกัน

สําหรับทุกโครงการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการผลิต

ฝ้ายอินทรีย์  โดยจะต้องดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่                  

ทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนี ้และตอ้งดําเนนิการอยา่งโปรง่ใส รวม

ถึงต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตที่พร้อมจะสนับสนุน และ

แนะนําให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ

 10.  คณะกรรมการฯ ได้รับรายงานจากคณะท่ีปรึกษา 

(Private Sector Advisory Panel หรือ PSAP) ซ่ึงได้               

เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพัฒนาระบบการรวบรวม และ

จัดทํารายงานทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของฝ้าย และ 

PSAP ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดท่ีห้าม หรือจํากัดการค้าฝ้าย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ข้อห้ามนั้นมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 

อีกทั้ง PSAP ยังวิพากษ์วิจารณ์วงการอุตสาหกรรมและ

สมาคมการค้าที่กําลังจะทําให้วงการค้าฝ้ายถอยหลัง 

เนื่องจากการที่รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องการปกป้อง 

การค้าของตนเอง PSAP เห็นพ้องกันว่า คําแนะนําของ           

BCI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้

สนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวของตลาดการค้า

 11. PSAP รายงานถึงการทําสัญญาในธุรกิจการค้า

ฝ้าย ที่มีความเส่ียงต่อการผิดสัญญาเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก

การผลกระทบเชิงลบจากความผันผวนของราคาฝ้าย PSAP 

จึงเรียกร้องให้รัฐบาล และสมาคมภาคเอกชน ใช้มาตรการ

ที่มีประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทุกฝ่าย 

อนุสาวรีย์ที่มีทุกสี่แยกทุกมุมเมือง

มื้อนี้ 300 บาทขาดตัว
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เคารพในจริยธรรมด้านคุณธรรม และความซ่ือสัตย์ อีกทั้ง

ยงัเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลลดขัน้ตอนท่ียุง่ยากทางกฎหมาย และ

ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติ สําหรับการบังคับ

ใชต้ามคาํตดัสนิของตลุาการ เชน่เดยีวกบัขอใหใ้ชม้าตรการ

ที่เด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้การผิดสัญญาในธุรกิจการค้า

ฝ้ายเกิดซํ้าอีกในอนาคต

 12. PSAP สนับสนุนให้รัฐบาลนําใบรับรอง                    

สุขอนามัยพืชของ FAO มาใช้ในธุรกิจการซื้อ-ขายฝ้ายและ 

ยังเสนอให้บริษัทขนส่งสินค้า สามารถออกเอกสารให้แก่     

ผู้ส่งสินค้าในรูปของ electronic bill ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ

สะดวกต่อธุรกิจการค้าฝ้ายยิ่งขึ้น

 13. คณะผูเ้ชีย่วชาญในดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และ

ภาวะเศรษฐกิจของการผลิตฝ้าย (Expert Panel on Social, 

Environmental and Economic Performance of Cotton 

Production หรือ SEEP) รายงานว่า กําลังดําเนินการบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกัน

กําจัดแมลงในฝ้าย และพร้อมจะเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ 

เกี่ยวกับต้นทุนค่าแรงงานในการผลิตฝ้ายของประเทศ            

ผู้ผลิตทั่วโลก 

 14. คณะกรรมการฯ ได้รับทราบจากสมาชิกของ

สํานักเลขาธิการองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าการเจรจา

รอบโดฮาอาจเป็นโมฆะ แต่คณะกรรมการฯ ยืนยันว่า

ประเด็นการเจรจาครั้งน้ันเป็นเรื่องสําคัญ และมีประเด็น

ปญัหาทีย่งัรอรับการแก้ไข อกีทัง้คณะกรรมการฯ ยงัไดเ้นน้ยํา้ 

ถึงความความสําคัญของนโยบายการค้า ควบคู่ไปกับ

นโยบายการคลงัและการเงิน ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุการพฒันา

เศรษฐกิจของโลก ตลอดจนคณะกรรมการฯ พร้อมที่จะ

สนบัสนนุองคก์ารการคา้โลก สําหรบับทบาทในการสง่เสรมิ

การยอมรับ และอํานวยความสะดวกในกฎข้อบังคับของ

กฎหมายในเรือ่งการคา้ระหว่างประเทศ บทบาทในการระงบั

ข้อพิพาท และการทําความเข้าใจ ตลอดจนบทบาทของ        

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

 ท้ังน้ีการเจรจารอบโดฮา เป็นรอบล่าสุดของการเจรจา

การค้า ระหว่างสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO)                          

จดุประสงค ์เพือ่ให้บรรลุถึงการปฏิรูปท่ีสําคัญของระบบการค้า

ระหว่างประเทศ โดยมุ่งลดอุปสรรคทางการค้าและปรับปรุง

กฎระเบียบการค้าใหม่ และการค้าท่ีจะดําเนินการปฏิรูปใน     

คร้ังน้ีประมาณ 20 ระบบ รวมถึงระบบการค้าฝ้ายด้วย รอบ

การเจรจาที่เป็นท่ีรู้จักกันอย่างก่ึงเป็นทางการ คือ วาระการ

พัฒนาโดฮา โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื การพฒันาเปา้หมายการ

ค้าของประเทศกําลังพัฒนา

 15. คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนใน

องค์การการค้าโลก (WTO)  ช่วยกันผลักดันผลการเจรจา

ในรอบโดฮา เพือ่ให้ไปสูข่อ้สรปุ สําหรบัการพฒันาทางการคา้ 

เป็นที่กลาง โดยผ่านการเจรจาที่มีความยืดหยุ่น และ

ประนปีระนอม สมาชกิ ICAC ยํา้วา่การคา้ฝา้ยเปน็สว่นหนึ่ง

ของวาระการประชุม Doha Development Agenda (DDA) 

และการประชุมนี้จะจบลงมิได้หากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการค้าฝ้าย ซึ่งสมาชิกองค์การ

การค้าโลกได้เห็นพ้องกันว่าระบบการค้าฝ้ายควรจะได้รับ

การแก้ไขเป็นพิเศษอย่างรวดเร็ว 

 ในภาพรวมของการเจรจาเกี่ยวกับการเกษตร คณะ

กรรมการฯ สนับสนุนการร้องขอต่อ C4 ในเรื่องการยุติการ

อุดหนุนการส่งออกโดยทันที เนื่องจากทําให้เกิดความ

บิดเบือนในข้อมูลเรื่องการผลิตและระบบการค้าฝ้าย

 16. คณะกรรมการฯ ได้รับรายงานจากคณะกรรมาธิการ 

เกี่ยวกับข้อเสนอที่จะสร้างศูนย์วิจัยฝ้าย ระหว่างประเทศ 

โดยได้พิจารณาถึงรูปแบบและกิจกรรมท่ีศูนย์ดังกล่าวจะ      

ดําเนินการ แต่ยังไม่มีฉันทามติจากคณะกรรมการฯ เน่ืองจาก

บางประเทศได้แสดงความเห็นที่สนับสนุน ในขณะที่บาง

ประเทศเห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นในการสร้างศูนย์ดังกล่าว 

ถนนคนเดิน

ร้านอาหารสุดหรูที่แพงจับใจ

นสพ.กสิกร ปีที่ 85 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 19



 ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงส่งเรื่องกลับไปท่ีคณะ

กรรมาธิการเพ่ือให้พิจารณาหาทางออกท่ีเหมาะสม พร้อมท้ัง

งบประมาณทีใ่ชใ้นการดําเนินการ เพือ่นําเสนอใหส้มาชิกได้

แสดงฉันทามติในการก่อต้ังศูนย์วิจัยฝ้ายระหว่างประเทศ     

อีกครั้ง

 17. การประชุมย่อยของคณะทํางาน ได้วางแผน       

การดําเนินการ เพื่อส่งเสริมการบริโภคฝ้าย โดยเน้นให้                

ผูบ้รโิภคมคีวามตระหนักรูเ้พ่ิมข้ึน ถงึคณุสมบตัพิิเศษเฉพาะ

ตัวของฝ้าย ซ่ึงจะทําให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ฝ้าย                  

อนัจะสง่ผลใหเ้ส้นใยฝา้ยสามารถประสบความสําเรจ็ในการ

แข่งขันกับเส้นใยสังเคราะห์

 18. คณะกรรมการการวิจัยการผลิตฝ้ายของ ICAC 

(Committee on Cotton Production Research) ได้จัดงาน

สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ “นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของการผลิตฝ้ายแบบครบวงจร” 

(Cotton Value chain) 

 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ ปัจจัยที่พบมากที่สุดที่

เปน็สาเหตทุาํใหต้น้ทุนการผลิตฝา้ยเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการ

ใช้ปุ๋ยอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการนํ้าที่ไม่ดี 

การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดแมลงท่ีไม่ถูกต้อง และการท่ี

เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ซ่ึง

ปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัญหาท่ีจํากัดศักยภาพในการผลิตฝา้ย

อีกด้วย สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝ้าย 

การรวมตัวของเกษตรกรในรูปองค์กร และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการหาปัจจัยการผลิต เป็นปัจจัย

สําคัญที่ช่วยสนับสนุนการผลิตฝ้ายที่หลายประเทศให้การ

ยอมรับ 

 19. การประชุมคร้ังแรกในเร่ืองฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพ 

ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เม่ือวันที่ 4 

กันยายน 2011 สมาชิกของท่ีประชุมมีความเห็นตรงกันว่า 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพคือ 

ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตสูงขึ้น

ในขณะทีต่น้ทนุการผลติลดลง แตอ่ยา่งไรกต็ามสมาชิกยงัมี

ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่ค่อนข้างสูงของเทคโนโลยี            

ดังกล่าว และข้อจํากัดทางการค้าของฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพ

 20. คณะกรรมการฯ ร่วมมือกับหน่วยงานของ

ประเทศอินเดียในการจัดการประชุมทางวิชาการเรื่องฝ้าย

ของโลกครั้งที่ 5 (World Cotton Research Conference 5) 

ณ เมืองมุมไบ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2011 โดย

มนีกัวจิยักวา่ 600 คนจากทัว่โลก เขา้รว่มในการประชมุคร้ัง

นี้ คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก

ส่งนักวิจัยเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

 21. คณะกรรมการการวิจัยการผลิตฝ้ายของ ICAC 

จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทาง

ปัญญาและบทบาทของนักปรับปรุงพันธุ์พืช” ในปี 2012

 22. การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ฝ้ายระหว่างประเทศคร้ังต่อไป (คร้ังท่ี 71) จะจัดท่ีประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ตามคําเชิญของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 8-11 

ตุลาคม 2555 และประเทศโคลัมเบีย ได้เสนอตัวเป็น             

เจ้าภาพในการจัดการประชุม ครั้งที่ 72 ในปี 2013

 23. รัฐบาลจากประเทศที่เป็นสมาชิก ของคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาฝ้ายระหว่างประเทศ (ICAC) รวมท้ังหมด 

43 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เบลเยียม 

บราซลิ บรูกิ์นาฟาโซ แคเมอรนู ชาด จนี (ไตห้วนั) โคลมัเบยี 

โกตดิวัวร์ อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อินเดีย 

อิหร่าน อิสราเอล อิตาลี คาซัคสถาน เคนยา เกาหลีใต้  มาลี 

โมซัมบิก เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน เปรู โปแลนด์ 

รัสเซีย แอฟริกาใต้ สเปน ซูดาน สวิสเซอร์แลนด์ ซีเรีย 

แทนซาเนีย โตโก ตุรกี ยูกันดา สหรัฐอเมริกา อุซเบกิซสถาน 

แซมเบีย และซิมบับเว

อยากได้การขานรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 สาระที่คัดสรรมาทั้งหมด จากเข้าร่วมประชุมใน         

ครั้งนี้ ผู้เขียนได้แยกประเด็นที่ควรนํามาใช้ในการวางแผน 

และกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตฝ้ายของไทยใน

อนาคต ตามความเห็นของผู้เขียนไว้ 2 ประเด็น

ชาวเมืองชาริโคมาต้อนรับผู้เข้าประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภายในห้างสรรพสินค้า Florida
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 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรทบทวนนโยบายการห้ามปลูก

ฝา้ยเทคโนโลยชีีวภาพในเชิงพาณชิย ์โดยคํานงึถงึประโยชน์

ทีป่ระเทศจะไดร้บัเปน็หลกั ทัง้นี ้ในปจัจบุนัประเทศไทยจดั

เป็นประเทศผู้นําเข้าฝ้ายมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และ

บริโภคฝ้ายมากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก โดยฝ้ายส่วนใหญ่

นําเข้ามาจากประเทศที่เป็นผู้นําหลักในการปลูกฝ้าย

เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย 

 ดังนั้นหากรัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการนําร่องใน

การปลูกฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย์ โดยกําหนด

หนว่ยงานรบัผดิชอบ ซึง่ควรเปน็ในรปูความรว่มมอืระหวา่ง

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนดพื้นที่นําร่องท่ีชัดเจน 

จัดการอบรม ถ่ายทอด ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และเป็นพี่เลี้ยง

ในการผลิตฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพให้แก่ภาคเอกชน และ

เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ตลอดจนมีการประเมิน ผลผลิต 

ต้นทุนการผลิต 

 ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ โดย

ควรมีระยะเวลาของโครงการอย่างน้อย 2 ปี และควร

ดําเนินการปีละ 2 ฤดู ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง เพื่อนําผล

การประเมินที่ ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตฝ้าย

เทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบต่อไป 

 ความสําเร็จของโครงการ ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง 

ความตัง้ใจจรงิ ความซือ่สตัย ์และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

ของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยในโครงการ ซึง่ควรตอ้งยึดถือเปน็ตน้

แบบในการขยายผลต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางในการ

ผลิตฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ

และยั่งยืน 

 เกษตรกรต้องมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร             

ผู้ผลิต โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดูแลในระยะแรก และ

เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่จะมผีลผลติฝา้ยสําหรบัภาคอตุสาหกรรม       

สิง่ทออยา่งแนน่อน แมใ้นภาวะทีเ่กิดวกิฤตการณท์ีร่าคาฝา้ย

ผันผวนเช่นปีที่ผ่านมา 

 ประเดน็แรก เปน็การใชวิ้กฤตใหเ้ปน็โอกาส สาํหรบั

ทั้งประเทศ และตัวผู้เขียนเองดูเหมือนจะเป็นความเห็นที่

ค่อนข้างเอาใจใครบางกลุ่ม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจาก

นโยบายของรัฐบาลไทยที่ห้ามปลูกฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพ 

ดังนั้นการพัฒนางานวิจัยเรื่องพันธุ์ฝ้ายจึงควรมุ่งเน้นไปที่ 

พันธุ์ฝ้ายซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว เช่น มีเส้นใยสี

ธรรมชาติ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม หรือมี     

กลิ่นหอมในตัวเอง แต่คงไม่ใช่กลิ่นใบเตย เพราะจะกลาย

เป็นคู่แข่งของถั่วเหลืองฝักสดท่ีพัฒนาให้มีกลิ่นหอม 

เหมือนใบเตย หรือข้าวหอมมะลิ...ท่ีขาวเหมือนมะลิ แต่

หอม...เหมือนใบเตย 

 ทั้งนี้เพ่ือเน้นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต ส่วนงาน        

วิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต ควรเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลย ี

ในการผลิตฝ้ายอินทรีย์ เนื่องจากผลผลิตของฝ้ายอินทรีย์     

มีราคาสูง และยังเป็นที่ต้องการของตลาดระดับสูงในสหภาพ 

ยุโรป แต่มีข้อพึงระวัง เท่าที่ผู้เขียนเข้าร่วมรับฟัง และจับ

ประเด็นในการประชุมเรื่องฝ้ายอินทรีย์  สังเกตได้ว่า                     

ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ขาดความโปร่งใสใน         

การดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

ถูกต้อง รวมถึงเงื่อนไขท่ีตั้งในการพิจารณาการรับซื้อ

ผลผลติ ซึง่อาจเปน็ผลมาจากความไม่ไว้วางใจซึง่กันและกัน 

เนือ่งจากเป็นการยากท่ีจะตรวจสอบผลผลิตว่าเปน็การผลติ

แบบอินทรีย์ที่แท้จริงหรือไม่

 ประเด็นที่สอง การผลิตฝ้ายของโลกในอนาคต จะ

ได้รับผลกระทบของสภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้

ปริมาณการผลิตฝ้ายเปล่ียนแปลงตามผลกระทบที่ได้รับ 

หากปีใดปริมาณผลผลิตฝ้ายลดลง จะเกิดปัญหาขาดแคลน 

ฝ้าย ทําให้ฝ้ายมีราคาสูง และหากมีการเก็งกําไรเข้ามา

เกี่ยวข้องเหมือนปีที่ผ่านมา ยิ่งจะทําให้ฝ้ายมีราคาผันผวน 

ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผูน้าํเข้าฝา้ยรายใหญอ่ยา่งไทย 

ทีจ่าํเปน็ตอ้งใชฝ้า้ยเปน็วัตถดุบิหลักในการผลติสิง่ทอ ซึง่จดั

เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ 10 อันดับแรกของประเทศ    

โอเปร่าเฮาส์

สต็อคฝ้ายที่โรงงานผลิตยีนส์
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 ภาคเอกชนผู้บริโภคฝ้าย ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ ระบบการผลิตฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพใน

เชิงพาณิชย์ รวมถึงมีการทําสัญญาการซื้อขายล่วงหน้ากับ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และรัฐบาลจะต้องเข้ามามีบทบาทใน

การกําหนดราคาประกันฝ้ายในแต่ละปี 

 ดังน้ัน การผลิตฝ้ายเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือทดแทนปริมาณการนําเข้าฝ้ายในระดับหน่ึง จึงน่าจะเป็น

อีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะเป็นหลักประกันให้แก่อุตสาหกรรม

สิ่งทอ ซึ่งมีความต้องการใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการ

ผลิตสิ่งทอ ที่เป็นสินค้าส่งออกสําคัญและทํารายได้หลักให้

แก่ประเทศ ทั้งนี้ฝ้ายยังจัดเป็นพืชยุทธปัจจัย ท่ีเราควรมี      

ฐานการผลิตเป็นของตนเอง มิใช่ยืมจมูกคนอื่นหายใจ             

ดังเช่นทุกวันนี้
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เครื่องมือทันสมัย ฝ้ายแปลงใหญ่

เมืองแห่งสีสัน สินค้าพื้นเมือง

ถนนสายหลักของเมือง
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน

เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์              

บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2554 นับเป็น                                               

พระมหากรุณาธิคุณกับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะผู้เก่ียวข้องกับการปลูกหม่อนทําไหม         

ทุกท่าน ดังพระราชดํารัสของพระองค์ 

 “ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มาเปิดการประ มวิชาการหม่อนไหมโลก คร้ังท่ี 22 ซ่ึงจัดข้ึนใน

ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระ นมพรรษา 

84 พรรษา และเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าที่จะมีอายุ 80 ปี ในปีหน้า คนไทยมีความผูกพันกับผ้าไหม 

มาเป็นเวลานานนับพันปีแล้ว มีหลักฐานการพบเส้นใยไหม มาตั้งแต่สมัยบ้านเ ยงซึ่งเป็นยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ผ้าไหมไม่เพียงแต่เป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามเท่านั้น ยังเป็นสมบัติอันทรงคุณค่า

ทางจิตใจ ที่บรรพ นไทยหลายท้องถ่ินบรรจงทอให้ลูกหลานในประเพณีมงคลต่างๆ พร้อมท้ังสอดแทรก 

วิโรจน์  แก้วเรือง

ม่อนไหมตระการตา...
วิชาการหม่อนไหมโลก
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เร่ืองราวใน วิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ลงในผืนผ้า 

ลวดลายของผ้าไหมจึงบอกเล่าประวัติศาสตร์ และวิถี       

วิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว 

รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมรา วงศ์จักรี ทรงให้ความสำาคัญ 

แก่งานไหมมาก ถึงกับทรงตั้งกรมไหมขึ้นในรั สมัยของ

พระองค์ และทรงส่งพระรา โอรส คือ กรมหมื่นพิไ ย 

มหินทโรดม ไปทรงสนับสนุนคนไทยในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม ผ้าไหม

เป็นสิ่งทอทีง่ดงามที่สุดในโลก และแม้ว่ากว่าจะได้มา

สักผืนหนึ่งต้องใ เวลานานมาก แต่คนไทยจำานวนไม่

น้อยก็ยังคงใ ผ้าไหมอยู่ใน วิตประจำาวัน ทำาให้ข้าพเจ้า 

มีโอกาสได้เห็นความงามอันหลากหลายของผ้าไหม 

และช่วยให้ข้าพเจ้านำาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาเป็นรายได้

เสริมอย่างย่ังยืนให้แก่ าวบ้านมาเกือบส่ีสิบปีแล้ว 

โดยยังคงสืบทอดกรรมวิธีแบบเดิมไว้ 

 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับ ดร.คาซุเอะอิ มิตะ 

(Dr.Kazuei Mita) และ ดร.ฮาดิเคเร กัลละปะ บาซาวา

ราจา (Dr.Hadikere Kallappa Basavaraja) ผู้มีผลงาน

วิจัยหม่อนไหมดีเด่น และได้รับรางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ 

ประจำาปีนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า การประ มวิชาการหม่อนไหม 

โลกจะทำาให้ประเทศผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แลกเปลี่ยน 

ความรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมกันพัฒนาผ้าไหมให้เป็น

สิ่งทอแห่งวัฒนธรรมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งดำารงอยู่

ในความนิยมของประ า นตลอดไป ขอให้การประ ม 

วิ าการหม่อนไหมโลกครั้งนี้บรรลุผลสำาเร็จตาม         

วัตถุประสงค์จงทุกประการ” 

ความเป็นมาของการประชุมวิชาการ

หม่อนไหมโลก
 การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก (Congress of the 

International Sericultural Commission) จะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี 

โดยประเทศสมาชิกสามารถเสนอตัวสมัครเป็นเจ้าภาพ

ครั้งต่อไปในการประชุมผู้แทนประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 

การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก 

ทอดพระเนตรผ้าทอโบราณ และนิทรรศการหม่อนไหม
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 ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้ว 

2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 1 ที่พัทยา จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2530

 ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2545

 ครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่ จัดโดย กรมหม่อนไหม กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ปี 2554 ประเทศไทยเสนอตัวเป็น      

เจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม  2554 ณ โรงแรม     

เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด 

“ไหม...สายใย วิต (Silk for the Better Life)” โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ใน

ปี พ.ศ.2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ

ราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี          

พ.ศ.2555

 2. เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องด้าน

หม่อนไหม ทั้งภาครัฐ และเอกชนไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 

ความรู้ กับนักวิชาการและนักวิจัยนานาชาติ

 3. เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม      

ด้านไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์

 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัด

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

ซึ่งการประชุมฯเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดงานมหกรรม 

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

แต่ด้วยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยมากถึง 66 จังหวัดทั่วประเทศ 

ทําให้การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิม

พระเกียรติฯ จําเป็นต้องเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 14-18 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ สถานที่เดิม

 บรรยากาศในการลงทะเบียนและนำาเสนอผลงานวิชาการหม่อนไหมภาคบรรยาย
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 กําเนิดของการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก เริ่ม

จากประเทศฝร่ังเศสเป็นเจ้าภาพตลอดมา และจากการ

ประชมุวชิาการหมอ่นไหมโลก ครัง้ท่ี 7 หลังสงครามโลกครัง้

ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2491 ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะ

กรรมาธกิารถาวร จดัประชมุวิชาการหม่อนไหมโลก และจาก

การประชุมคณะกรรมาธิการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2491              

ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะกรรมาธิการหม่อนไหม ระหว่าง

ประเทศ (International Sericultural Commission)                 

เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2503 สถานท่ีตัง้อยูเ่มืองลิออง (Lyon) 

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)       

แลกเปล่ียนข้อมูลงานระหว่างประเทศสมาชิก  2) จัดทํา

วารสารวิชาการ (Sericologia) 3) เป็นศูนย์กลางรวบรวม

ข้อมูลข่าวสาร 4) จัดการประชุมวิชาการ 5) ดําเนินการวิจัย   

6) พัฒนาความร่วมมือการทํางานร่วมกัน  7) ร่วมมือกับ

องค์การต่างๆ ในเรื่องที่สนใจ 8) ให้ความร่วมมือกับสมาชิก

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก 13 ประเทศ ได้แก่ 

1) บราซิล   2) อียิปต์  3) ฝรั่งเศส  4) กรีซ  5) อินเดีย          

6) อินโดนีเซีย  7) อิหร่าน 8) ญี่ปุ่น  9) มาดากัสการ์  10) 

โรมาเนีย  11) ซีเรีย  12) ไทย  13) ตูนิเซีย

พระแม่ ไหมไทย องค์ประธาน
 การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 

ประชุมทั้งสิ้น 277 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 

บราซิล   อียิปต์  ฝรั่งเศส  อินเดีย  อิหร่าน  ญี่ปุ่น  มาดากัสการ์  

โรมาเนีย ตูนิเซีย  จีน  ฮ่องกง  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย    ตุรกี  

บัลแกเรีย  คิวบา  และไทย  เป็นชาวต่างประเทศ 77 คน 

เป็นชาวไทย 200 คน

 ในบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างตื่นเต้นเฝ้ารอรับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างใจจดใจจ่อ 

โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ต่างพร้อมเพรียงกันในห้อง

ประชุมก่อนหมายกําหนดการถึง 2 ชั่วโมง โดยมี นางสาว       

สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายธีระ วงศ์สมุทร 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เขา้เฝา้ฯ ถวาย

ของทีร่ะลกึ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร 

กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

วิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ และ

นายประเสรฐิ โกศลัวติร อธบิดกีรมหมอ่นไหม กราบบงัคมทลู 

เบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis 

Pasteur Prize) จํานวน 2 ราย ได้แก่

การเสวนาหาคำาตอบว่านักออกแบบชอบผ้าไหมแบบไหน
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โดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกลําพูน ที่ยกดอกโดดเด่น                        

ผ้าซิน่ตนีจกทีเ่จาะจงประดษิฐใ์หเ้หน็ลวดลายทีเ่ดน่ชดั สสีนั

สะดุดตา สร้างศรัทธาให้ผู้พบเห็นได้ประจักษ์ ในอัตลักษณ์

ของชาวล้านนา

 พระองค์ได้สนทนาเรื่องผ้าต่างๆ กับปราชญ์ชาวบ้าน 

และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ ได้แก่ อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ 

จากเมืองลอง จังหวัดแพร่ อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย 

จากจังหวัดสุรินทร์ อาจารย์สมชาย สกุลคู อาจารย์ สมพงษ์ 

ทมิแจม่ใส อาจารยน์สุรา เตยีงเกต ุเพือ่กราบบงัคมทลูถวาย

รายงานเรือ่งผา้ตา่งๆ และอกีมากมายทีไ่มไ่ดเ้อย่นามทีท่า่น

นําผ้าโบราณที่สะสมไว้ มาจัดให้พระองค์ได้ทอดพระเนตร 

 หน่วยงานและห้างร้านที่นําผ้าไหมและผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากหม่อนและไหม ได้มีโอกาสกราบบังคมทูล

รายงานถึงผลิตภัณฑ์ของตนนานนับชั่วโมง และพระองค์

ท่านยังได้ตรัสถามถึงสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากหม่อน 

และไหมที่นํามาทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์

เนื้อหาสาระการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก

ครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ

 การจดัประชมุวชิาการหมอ่นไหมโลกครัง้นี ้แบง่ออก

เป็น 4 ภาค

 ภาคที่ 1 การประ มวิ าการ แบ่งออกเป็น

 • ภาคบรรยายพิเศษ  จํานวน 2 เรื่อง คือ

 1. ดร.คาซุเอะอิ มิตะ (Dr. Kazuei Mita)  จาก

ประเทศญี่ปุ่น

 2. ดร.ฮาดิเคเร กัลละปะ บาซาวาราจา (Dr.Hadikere 

Kallappa Basavaraja) จากประเทศอินเดีย

 หลังพิธีเปิด พระองค์ท่านเสด็จทักทายผู้เข้าร่วม

ประชุมชาวต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นําความปลาบปลื้มใจ

แก่ผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จในห้องประชุมเป็นยิ่งนัก เมื่อกลับไป

ประเทศตนเองแล้ว ได้นําความรู้สึกอันปิติยินดีเหล่านี้ไป

เล่าให้คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้รับฟัง พร้อม

รูปภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจําอย่างไม่รู้เบื่อ

ผ้าทอภาคเหนือ งามเหลือศิลปะไทย
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 

ทอดพระเนตรผา้ทอมือ ท้ังผา้ไหม และผา้ฝา้ย ชาวเหนอื ทัง้

ผ้าโบราณ และผ้าใหม่ ที่บรรจงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สร้าง

ทุนทางสังคม ถ่ายทอดงานศิลป์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย สืบไป 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานรางวัลหลุยส์  ปาสเตอร์ แก่ ดร.คาซูเออิ มิตะ

นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม 
กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลหลุยส์  ปาสเตอร์
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 1. การเปิดโลกเส้นทางสายไหมด้วยการใ ้      

ประโย น์จากเชื้อพันธุกรรมไหม 

 โดย ดร.คาซุเอะอิ มิตะ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัย

ชีววิทยาเกษตรศาสตร์แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาเชื้อพันธุกรรม

ไหมที่บ่งบอกคุณลักษณะของพันธุ์ไหมแต่ละพันธุ์ เพื่อใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ไหม อาทิ การปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมต่างๆ และการตัดต่อยีนเพ่ือเพ่ิมปริมาณ

โปรตีนในไหม รวมถึงการศึกษาพันธุกรรมไหม (Bombyx 

mori) เพื่อใช้เป็นแบบจําลองต้นแบบของแมลงอันดับ 

Lepidoptera และได้บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาพันธุกรรม 

และเคร่ืองหมายพันธกุรรม (genetic marker) ของไหมพนัธุ์

ดั้งเดิม (Bombyx mandarina) เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพันธุ์ ด้านการปรับตัวของไหมให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อมดั้งเดิม

 2. การทําผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้รับเครื่องหมาย 

EU Flower ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

 โดย นายปิลันธ์ ธรรมมงคล นายกสมาคมอุตสาห- 

กรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

 เป็นการบรรยายถึงการทําผลิตภัณฑ์ไหมโดยใช้

เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็น 

การสอดรับกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกสู่

ประเทศยุโรปซึ่งมีกฎระเบียบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า

ต้องเป็นพวกผลิตภัณฑ์ฉลากสี เขียวที่ เป็นมิตรกับ                    

สิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูง กฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดที่จะ

รับเครื่องหมาย EU Flower สําหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนั้น

แบ่งออกเป็นข้อกําหนดตั้งแต่การผลิตสิ่งทอ การย้อม การ

ตัดเย็บ การติดดวงตรา เป็นต้น 

 แต่ละผลิตภัณฑ์ส่ิงทอก็มีข้อกําหนดแตกต่างกัน

ออกไป สําหรับสิ่งทอจากไหมจะเริ่มตั้งแต่ การปลูกหม่อน

เลี้ยงไหม การสาวไหม การขนส่ง การทอ และการตัดเย็บ 

โดยอยู่บนหลักสําคัญของการทําเทคโนโลยีสะอาด

ประกอบด้วย 1A 3R คือ Avoid (การหลีกเลี่ยงการใช้

โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง) Reduce (ลดพลังงานในขั้นตอน

การผลิต หรือสารที่มีพิษกับมนุษย์) Reuse (การนํากลับมา

ใช้ใหม่ เช่น การนํานํ้าเสียมาบําบัด) Recycle (การนําของ

เสียกลับมาใช้ประโยชน์) 

 • ภาคบรรยายทางวิ าการ จากผู้นําเสนอจาก 17 

ประเทศ จํานวน 48 เรื่อง แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 หัวข้อที่ 1: หม่อน ประกอบด้วยการบรรยาย การ 

ทําผลิตภัณฑ์ยาเม็ดใบหม่อนช่วยลดระดับสาร CPR (โปรตีน 

บ่งชี้ถึงระดับการเกิดโรคหัวใจ) ผลกระทบของราสนิม

หม่อนต่ออุตสาหกรรมไหมของประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษา 

การเพิ่มปริมาณโครโมโซมของหม่อนให้เป็น 4n (tetraploid)

ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ
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 หัวข้อที่ 2: ไหมกินใบหม่อน (Bombyx mori) 

เป็นการบรรยายถึงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมและ

การนําไปใช้ประโยชน์ การศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธี

การสมัยใหม่ของสายพันธุ์ไหม (Bombyx mori) ของ

ประเทศบัลกาเรีย ญี่ปุ่น และอินเดีย การปรับปรุงพันธุ์ไหม 

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การส่งเสริมการเลี้ยงไหมชนิด

ฟักออกปีละ 2 ครั้ง ของประเทศอินเดีย และผลของการใช้

ฮอร์โมน IAA ต่อการเจริญเติบโตของไหม

 หัวข้อที่ 3: ไหมกินพื อ่ืนเป็นอาหาร (Non       

mulberry silkworm) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การวิจัยและ

พัฒนาไหมกินพืชอื่นเป็นอาหารในอนาคต: ไหมทาร์ซ่าส์ 

(Tasar silkworm) และไหมอีรี่ (Eri silkworm) ตลอดจน

การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาศึกษาสายพันธุ์ไหมกินพืชอ่ืน

เป็นอาหารของประเทศอินเดีย

 หัวข้อที่ 4:  พันธุศาสตร์หม่อนไหม (Bacology) 

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพศึกษาพันธุกรรมไหม เพื่อจัดทํา

ฐานข้อมูลพันธุกรรมไหม โครงสร้าง DNA จากการสกัด 

Hemolymph การตัดต่อยีนส์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ไหมที่

ป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส Bm NPV และโรคกะทิ (Flacherie) 

การใช้โปรตีน Cocoonnase ในการลอกกาวซิริซิน 

 หัวข้อที่ 5: วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรังไหม 

(Post cocoon technology) เป็นการนําเสนอของนักวิจัย

ประเทศไทย เรื่อง การสกัดสารโบรมีเลน (Bromelain) 

จากสับปะรดเพื่อใช้ในการลอกกาวไหมแบบชนิดต้ม การ

ศึกษาการทําเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 8000-2548  

และการทําผ้าไหมให้ได้มาตรฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 หัวข้อที่ 6: เศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม 

เป็นการบรรยายถึงการจดสิทธิบัตรทางปัญญาของไหม 

และอุตสาหกรรมไหมของประเทศอินเดีย สิ่งบ่งชี้ทาง     

ภูมิศาสตร์ของผ้ายกดอกลําพูนเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเศรษฐกิจพอเพียง สถานการณ์ 

หม่อนไหมของประเทศไทย ญี่ปุ่น อียิปต์ อินเดีย ตูนิเซีย 

อิหร่าน และบราซิล พบว่าปัจจุบันการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ของแต่ละประเทศเริ่มลดน้อยลง 

 หัวข้อที่ 7: การใ ประโย นจ์ากหมอ่นไหมทีไ่ม่

ใ สิ่ งทอ  นําเสนอด้านการใช้โปรตีนไหมไฟโบรอิน                        

ตอ่การดแูลผิวพรรณ การสมานเซลลข์องผิวหนงั ศกึษาไหม

นาโนในเชิงการแพทย์ การตัดต่อยีนเพื่อเพิ่มคุณลักษณะ

ชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรมาเนีย และบัลกาเรีย ชมโรงทอผ้าไหม
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การผลิตของเส้นไหมดิบเริ่มลดตํ่าลงเหลือประมาณ  

110,000 ตัน ปริมาณการส่งออกเส้นไหมดิบ พบว่า 

ประเทศจีนมีการส่งออกเส้นไหมดิบเป็นอันดับหนึ่ง ในปี 

2545 มีปริมาณการส่งออก 1.5 หมื่นตัน และในปี 2552 

ลดลงเหลือประมาณ 1.1 หมืน่ตัน ประเทศทีน่าํเขา้เส้นไหมดบิ 

มากที่คืออินเดีย อัตราการนําเข้าเท่ากับ 9,000 ตันในปี 

2548  และลดลงหลังจากปี 2552 แต่เมื่อมาพิจารณาราคา

เส้นไหมดิบพบว่า ราคาเส้นไหมมีแนวโน้มสูงขึ้นต้ังแต่                  

ปี 2545 ไหมเกรด A ราคา ประมาณ 450 บาทต่อกิโลกรัม 

ถึงปี 2554 ไหมเกรด A ราคา ประมาณ 1,740 บาทต่อ

กิโลกรัม สาเหตุที่ปริมาณการผลิตลดตํ่าลง และราคาสูง        

ขึ้นนั้น อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการดังนี้

 • การเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศโลก ทาํใหก้าร

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ประสบความสําเร็จ อันเป็น 

ผลจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จากปรากฏการณ์

ก๊าซเรือนกระจก การเกิดมหาอุทกภัยในหลาย

ประเทศโดยเฉพาะเขตพื้นที่ปลูกหม่อน                 

เลี้ยงไหมที่สําคัญของโลก เช่น แถบอาเซียน

 • คณะกรรมาธกิารหมอ่นไหมระหวา่งประเทศ ควร

เพิม่บทบาทในการศกึษาดา้นการตลาด เพือ่เพิม่

ชอ่งทางการจาํหนา่ยสนิคา้ไหม อนัจะเปน็ผลให้

ของเส้นใยไหม การทําผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมกินพืชอ่ืน

เป็นอาหาร และการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากหม่อน

สายพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทย

 • ภาคโปสเตอร์ มีการนําเสนอจํานวน 6 เรื่อง 

ประกอบด้วย

 1) เชื้อราพิวซาเรียม โซลาไน (Fusarium solani) ที่

เป็นสาเหตุโรครากเน่าหม่อน 2) ผลของฤดูกาลต่อการ

ปรับปรุงพันธุ์ไหมของแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย 3) ศักยภาพ 

ของการผลิตไหมไทยเชิงพาณิชย์  4) ประสิทธิภาพ                         

การเลี้ยงไหมของเกษตรกร  5) การพัฒนาการย้อมสีไหม

ระดับครัวเรือน 6) การพัฒนาเลนส์ตาจากวัสดุที่ได้จากไหม

 รายละเอียดทั้งหมดสามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์

การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 22 เฉลิมพระเกียรติฯ 

(www.qsds.go.th/isccongress) แต่ขออภัยที่ข้อมูลทั้งหมด 

เป็นภาษาอังกฤษ

 • การประ มรับฟังความคิดเห็นทั่วไป (17 

ธันวาคม 2554)

 การผลิตเส้นไหมดิบของโลกมีผลผลิตสูงสุดในปี 

2548  เท่ากับ 130,000 ตัน โดยประเทศจีน อินเดีย และ

ญี่ปุ่นเป็น  3 ประเทศหลักที่ผลิต หลังจากปี 2551 ปริมาณ

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
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Organisms) ควรเริม่ดาํเนนิการ ทัง้นีค้าดวา่ การ

ผลิตไหม GMOs จะไม่มีผลกระทบทางลบต่อ

ความเปน็อยูข่องมนษุย ์การนาํเทคโนโลย ีชวีภาพ

มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต และความต้านทาน           

ต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกหม่อน      

เลี้ยงไหม และการทําผ้าไหมท่ีเป็นมิตรกับ                     

สิ่งแวดล้อม เพราะการเลี้ยงไหมใช้สารเคมีน้อย

มาก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไหม

 ประเด็นเสนอเพื่อให้ประเทศสมา กและผู้เข้า

ร่วมประ มพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข คือ 

 1. ทําอย่างไรให้ผลผลิตเส้นไหมดิบของประเทศท่ี

กําลังพัฒนาสูงขึ้น

 2. ทําอย่างไรให้ราคาเส้นไหมดิบของประเทศที่

กําลังพัฒนาสูงขึ้น

เกษตรกรหันกลับมาประกอบอาชีพการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหมมากขึ้น

 • ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การนําเข้า และการ

ส่งออกของเส้นไหมดิบยังไม่แน่นอน ควรมีฐาน

ที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริง

 • ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ผ้าไหม 

เช่น (ในประเทศจีนมีความคิดที่จะทําเสื้อยืดที่

เป็นผ้าไหมโดยให้มีคุณสมบัติเหมือนผ้ายืด) 

ควรให้วัยรุ่นหนุ่มสาว หันมาใช้ผ้าไหมโดยศึกษา 

นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การสวมใส่สบาย การเก็บ

รักษา การซักรีดง่าย ควรเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกใช้ 

หรือการนํามาทําเป็นชุดนอนจากผ้าไหม 

เป็นต้น

 • ประเทศจีนมีฐานการผลิตสูงทําให้ราคาเส้น

ไหมที่มาจากประเทศจีนถูกกว่าประเทศอื่น ส่ง

ผลให้บางประเทศต้องยกเลิกการผลิตไหม

 • รัฐบาลของทุกประเทศควรเข้ามามีบทบาท และ

สนบัสนนุเกษตรกรผูป้ลกูหมอ่นเลีย้งไหมอยา่ง

จริงจัง  ไม่ปล่อยให้เกษตรกรต้องพึ่งตนเอง 

โดยลําพัง

 • ควรมีความรว่มมือทางวชิาการ แลกเปลีย่นองค์

ความรู้ระหว่างประเทศท่ีปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ด้วยกัน

 • การผลิตไหม GMOs (Genetically Modified 

การนำาเสนอผลงานวิชาการหม่อนไหมโลกภาคโปสเตอร์

ดิสเพลย์ผ้าไหมในการสัมมนานักออกแบบเครื่องแต่งกาย
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ภาคที่ 2 การจัดนิทรรศการร้านค้าหม่อนไหม
 เราไดเ้นรมติหนา้หอ้งประชมุดวงตะวันแกรนดบ์อล

รูม ชั้น3 ของโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ ที่ใช้

สําหรับประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิม           

พระเกียรติฯ เป็น “โลกของไหม...ไหมเพื่อ วิตที่ดีกว่า”  

มีการแสดงประวัติเส้นทางสายไหมไทยในอดีต สู่กรม  

หม่อนไหม ที่ก่อตั้งโดยพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2552

 มีบอร์ดเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการจัดตั้งคณะ 

กรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International 

Sericultural Commission) พร้อมข้อมูลประเทศผู้ผลิตไหม 

ทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นนํารังไหมและเส้นไหมเรืองแสงที่เกิด

จากการตัดสารพันธุกรรมของปะการังที่เรืองแสงได้ไปต่อ

ไว้ในสารพันธุกรรมของตัวไหม จะได้รังไหมเรืองแสงสีเขียว 

สีส้ม ให้ชมเพลินตาจริงๆ ในอนาคตถ้าใส่ผ้าไหมเรืองแสง

ไปเที่ยวกลางคืนเป็นทีม รับรองไม่หลงกันแน่ 

 ส่วนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯหนองคาย ก็

ไม่น้อยหน้า พาเทคโนโลยีการผลิตผ้านุ่มเนื้อแน่นมาให้

แฟนพันธุ์แท้ผ้าไหมได้ยลได้สัมผัส ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชคลองไผ่ ได้ใจชาวเชียงใหม่และชาวต่างประเทศ โดย

นําผ้าไหมที่ถักทอและสร้างสรรค์ลวดลายที่ไม่ซํ้าใครมา

ให้หาซื้อกัน ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เครื่องสําอางจากไหมมาให้ได้ลองใช้ 

 สมาคมไหมไทย มรีา้นเพยีรกศุลเปน็ตวัแทน เจา้ของ

ร้านใส่ชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมประชุมทุกวัน น่าชมเชยจริงๆ 

รา้นชินวตัรไหมไทย ทีอ่ยูใ่นวงการไหมไทยมาอยา่งยาวนาน 

ก็นาํสดุยอดผ้าไหมมาแสดงดว้ย สําหรบัรา้นทีนํ่าผ้าไหมและ

ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมมาจําหน่าย ยังมีอีกหลายร้าน 

ได้แก่ ร้านเรือนไหมใบหม่อน จากสุรินทร์ ร้านแก้วหลวง 

จากราชบรุ ีซลิค์วลัเลย ์จากนครราชสมีา อัญชลไีหมไทย จาก

แพร่ จุลไหมไทย จากเพชรบูรณ์ บริษัทผู้ผลิตเส้นไหม

คุณภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปชั้นนําของโลก

 สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยและองค์กรบริหารส่วน

จังหวัดลําพูน ทุ่มทุนนําเสนอผ้าไหมยกดอกลําพูน สินค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลําพูน 

และอดภาคภูมิใจกับชาวลําพูนไม่ได้ ที่ชื่อเสียงของผ้าไหม

ยกดอกลําพูน เลื่องลือไกลไปถึงฝรั่งเศส กระทั่งฝรั่งเศส

ยอมรับให้เป็นสินค้าคู่แฝดกับแชมเปญ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ของฝรั่งเศสเช่นกัน

การต้อนรับของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย และอบจ.ลำาพูน

นสพ.กสิกร ปีที่ 85 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 255532



 สมาคมผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และวิสาหกิจชุมชน

หม่อนไหมจากสุพรรณบุรี ที่มุ่งมั่นในอาชีพการผลิตไหม

ให้อยู่คู่เมืองไทยก็นํากิจกรรมมาแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้

ภาคที่ 3 การประชุมพิเศษ เรื่อง “ผ้าไหมไทย

ที่นักออกแบบฝันถึง (What a Designers’ 

Dream for Thai Silk !)”

 เป็นการเสวนาเสนอแนวความคิดการทําให้ตลาด

แฟชั่นผ้าไหมเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ว่าควร

ทําอย่างไรโดยมีการนําเทคโนโลยีสาขาต่างๆ มาบูรณาการ

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการผสมให้กลมกลืน(mix and match)

ทั้งนี้ มีบริษัทผู้ประกอบการทางธุรกิจสินค้าประเภทเคหะ 

ส่ิงทอ (home textile) บริษัทท่ีผลิตเส้นไหม บริษัทที่มี            

นกัออกแบบผลิตภัณฑเ์ข้ารว่มเสวนา เชน่ ซีเนดา้ (Seneda),  

ซินดอร่า (Cindora), มีนาชโฮลดิ้ง (Meenach Holding) 

และบริษัทจุลไหมไทย  เป็นต้น 

 บริษัทที่เข้าร่วมเสวนาจะกล่าวถึงความโดดเด่นของ

ไหมไทยที่เราสามารถนํามาเป็นจุดขาย รวมถึงการทําอย่างไร 

ให้ผ้าไหมไทยใส่แล้วดูเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น 

ภมูฐิาน และควรเปน็ผลติภณัฑ์สะดวกใช้ ดแูลรกัษางา่ย สรปุ

จากการเสวนา ความตอ้งการของนกัออกแบบทีม่ตีอ่ผา้ไหม

ไทย คือ พัฒนาการออกแบบการตัดเย็บ และลวดลายการ

พมิพท์ีท่นัสมยัตรงใจผูบ้รโิภค การพฒันาการทาํผนืผา้และ

องค์ประกอบสัดส่วนเส้นใยที่นํามาทอเป็นผืนผ้า เพื่อใช้ใน

การตดัเยบ็ การทาํตกแตง่สาํเรจ็ และการทาํผา้ไหมสูเ่ทรนด์

ของโลกนิยม 

 อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม คือ 

ควรให้คําจํากัดความว่า ไหมไทย หรือ Thai silk ให้ชัดเจน

ว่าจุดเด่นอยู่ที่พันธุ์ไหมหรือฝีมือการทําไหมของคนไทย

ฝีมือการทําไหมของคนไทย  และควรพัฒนาการทําให้              

ผ้าไหมมีสัมผัสท่ีนุ่มมือ รวมถึงการใช้สีย้อมผ้าไหมที่มี

คุณภาพ เป็นต้น

ร่วมสนุกในงานเลี้ยงอำาลา
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สร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติ และพวกเราชาวไทย 

ไม่รู้ลืม

 การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 22 เฉลิม

พระเกียรติฯ จบลงด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกรม 

หม่อนไหม ขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง        

กรมสง่เสรมิการเกษตร สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันทอมือหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน และบริษัทจุลไหมไทย ที่

ร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวหม่อนไหมไทย ผ้าไหมไทย และ

ความเป็นไทย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมิลืมเลื่อน

ภาคที่ 4 ทัศนศึกษา

 ในวันสุดท้ายของการประชุม ได้นําผู้เข้าร่วมประชุม

ไปศึกษาศิลปะผ้าทอมือของไทยล้านนา ได้รับการต้อนรับ

อย่างประทับใจ

 สถานที่ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาค

เหนือ (Bank of Thailand, North Region Office) ชม

นิทรรศการเสน่ห์ล้านนา พัสตราภรณ์งามพิลาศ ชมห้องผ้า

โบราณผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่งต่างๆ ในล้านนา รวมไปถึง

กลุ่มไทลาว ไทพวน ตลอดจนรูปแบบโครงสร้างของผ้าซิ่น 

และชมกลุ่มผ้าที่หายากมีความโดดเด่นในการใช้เทคนิค 

การทอ และการตกแต่งที่สวยงาม ในพิพิธภัณฑ์ผ้าและ         

เงินตรา นอกจากความรู้เรื่องผ้าไทย เรายังได้เห็นวิถีชีวิต

และศลิปวฒันธรรมของชาวเหนอื ทีน่บัวนัจะหาดไูดย้ากยิง่

 สถานที่ 2 สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 

โดยมีเจ้าดารารัตน์ ณ ลําพูน เป็นองค์อุปถัมภ์ ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ได้ชมผ้าไหม

ยกดอกลําพูนที่จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ท่ามกลางบรรยากาศแบบกาดมั่ว 

ตลาดที่หาซื้อ หากิน สินค้าบริโภค ได้อย่างหลากหลาย 

ในงานเลี้ยงอำาลา
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กองบรรณาธิการ

จักกล้วยไม้
หรือยัง

อาคารกล้วยไม้ เป็น 1 ในกิจกรรมยอดนิยมในลําดับต้น ๆ ของผู้เข้า

ชมงานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกยีรตฯิ “ราชพฤกษ ์2554” 

ด้วยความงดงามของกล้วยไม้นานาชนิดที่มีการจัดประกวดและหมุนเวียน

นํามาจัดแสดงทุกสัปดาห์ แต่นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงตลอดระยะเวลา

จัดงานนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะสิ่งนั้นคือความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียว

กับ “กล้วยไม้” ที่ “กสิกร”  ขอนํามาถ่ายทอดให้ท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไป       

ชมงานได้ทราบด้วย

มุ ม ม อ ง พื ช ส ว น

คัทลียา ควีนสิริกิติ์

รองเท้านารีเหลืองกระบี่

สำาเภางาม
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พระราชดำารัส และพระราชดำาริ
 อาคารกล้วยไม้ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 

“ราชพฤกษ์ 2554” จัดทําเป็น “ศูนย์เรียนรู้และนิทรรศการกล้วยไม้” ภายใต้

การดําเนินงานของกรมวิชาการเกษตร  เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสความงาม 

เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตขิองกลว้ยไม ้และเรยีนรูน้วตักรรมกลว้ยไม ้ทัง้กลว้ยไม้

พนัธุแ์ท้ กลว้ยไมห้ายาก กลว้ยไมพ้นัธุใ์หมจ่ากประเทศไทยและตา่งประเทศ เพือ่

รว่มเปน็สว่นหนึง่ในการสรา้งจติอนรุกัษ ์ สง่เสรมิกลว้ยไมไ้ทยใหแ้พรห่ลาย และ

ตอ่ยอดพฒันาสูก่ารเปน็สนิคา้เอกลกัษณข์องประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยคณุภาพและ

คุณค่าอย่างแท้จริง 

 ชั้นล่างของอาคารกล้วยไม้ จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับโครงการ               

พระราชดาํรเิกีย่วกบักลว้ยไม ้กลว้ยไมท้ีม่นีามพระราชทาน  และกลว้ยไมห้ายาก  

 ขอเริ่มด้วย พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
 “กลว้ยไมห้ายากของเมอืงไทยมอียูห่ลาย นดิ สมควรวางกฎหมาย และ
ระเบยีบในการผลติ หรอืคดัพนัธุใ์ห้ดขีึน้ วางรปูแบบและควบคมุใหด้ ีอยา่ให้
ใครมาเอาเปรียบได้”
 และ  พระราชดํารัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ว่า
 “กล้วยไม้ไทยมีความงามมาก และมีกลิ่นหอมมาก ซึ่งนับวันจะหาดูได้
ยาก และใกลส้ญูพนัธุไ์ปทกุขณะ ขอให้ วยกนัหาทางรวบรวมและอนรุกัษไ์ว ้
พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรม าติได้”
 จากพระราชดาํรสัของทัง้สองพระองค ์ แสดงใหเ้หน็วา่ทรงใหค้วามสาํคัญ
กับกล้วยไม้ไทยอย่างมาก เพราะประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ของสายพันธุ์กล้วยไม้มากที่สุด ประเทศหนึ่งโดยมีข้อมูลระบุว่า ประเทศไทยเป็น
แหลง่กาํเนดิกลว้ยไมต้ามธรรมชาตมิากถงึ 1,157 ชนดิ  จากจาํนวนกวา่ 25,000  
ชนิดที่มีอยู่ทั่วโลก  
 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออก ดอกกล้วยไม้เขตร้อน
มากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยสามารถนําเงินตรา
เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า  3,000  ล้านบาท
 นิทรรศการในส่วนนี้ ได้นําเสนอโครงการพระราชดําริเกี่ยวกับกล้วยไม้
ด้วย   คือ
 l โครงการขยายพนัธุก์ลว้ยไม ้“สาํเภางาม” โครงการขยายพนัธุก์ลว้ยไม้
สกุลซิมบิเดียม  “สําเภางาม” ดําเนินการ ที่สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร
ป่าไม้สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดําริ อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วม
สนองพระราชดํารใิหห้นว่ยงานในพืน้ทีช่ว่ยกนัรกัษากลว้ยไมไ้ทย ใหอ้ยูเ่ปน็มรดก             
อันลํ้าค่าของประเทศสืบไป
 “สําเภางาม” เป็นกล้วยไม้ดินขนาดใหญ่ พบได้ตามทุ่งหญ้า  ป่าสนที่มี

ความชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติที่ดีเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะก้าน

ดอกสูง ยาว ตั้งตรงเหนือพุ่มใบอย่างเด่นชัด ดอกบานทน สวยงาม  สีขาวถึง

ขาวอมชมพ ูจาํนวนดอกมากในหนึง่ชอ่  พุม่ใบออ่นโคง้  และมขีนาดพอเหมาะ

ที่จะใช้เป็นไม้กระถาง ทําให้กล้วยไม้ “สําเภางาม” เป็นซิมบิเดียมพันธุ์แท้ที่

มีความสําคัญมากที่สุดในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ซิมบิเดียม และกล้วยไม้ 

ซมิบเิดยีมลกูผสมแทบทกุตน้จะตอ้งมเีชือ้สายของ “สาํเภางาม” อยูด่ว้ยเสมอ

เอื้องเจ้าฟ้าสิรินธร

ชมพูนครินทร์

แอสโคเซ็นดา สุคนธรัศมิ์

ฟาแลนนอฟซิส พริ้นเซสจุฬาภรณ์

รองเท้านารีอินทนนท์
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 l โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี      
อันเน่ืองมาจากพระรา ดําริ จังหวัดกระบี่ โครงการ
อนรุกัษพ์นัธุก์ล้วยไม้รองเทา้นารอีนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ 
จงัหวดักระบี ่ ต้ังขึน้ ดว้ยวตัถปุระสงคห์ลกัตามพระราชดาํริ
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ท่ีว่า “ใหดํ้าเนนิการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพ่ือเพ่ิมจํานวนและนําไป
ปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป”
 มีเป้าหมายปลูกขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
เหลืองกระบี่ปีละ 2,000  กระถาง  ปลูกคืนสู่ป่าปีละ 1,500 
กระถาง และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการ
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่พบทาง      
ภาคใต้เพิ่มอีก 4  ชนิดด้วย  คือ  เหลืองตรัง  เหลืองพังงา  
ขาวสตูล  และคางกบใต้  
 รองเท้านารีเหลืองกระบี่ ดอกไม้ประจําจังหวัด
กระบี่ ค้นพบเมื่อปี 2535 ถิ่นกําเนิดอยู่ชายฝั่งตะวันตกทาง
ภาคใต้ของไทย เช่น สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา และภูเก็ต มี      
การเจริญเตบิโตแบบพชือาศยับนดนิหรอืตามซอกหนิ ชอบ
ความชืน้สงูและแสงคอ่นข้างมาก มีลักษณะเดน่คือ ใบสเีขยีว
แคบ และหนา ผิวเป็นมัน ไม่มีลาย เส้นกลางใบเป็นรอยลึก
รปูตวัว ี กา้นดอกแขง็ ดอกใหญ ่กลบีดอกบนเปน็รปูใบโพธิ์
กวา้งสอบตรงปลายสีขาว แนวกลางของกลีบเปน็สเีหลอืงอม
เขยีวประดว้ยจุดสีม่วง กลีบในสีเหลืองแคบและยาวกวา่กลบี
นอก กระเป๋าสีเหลอืงเปน็มัน โล่หส์เีหลอืง รปูทรงหวัใจกลบั
หรือไข่กลับ
 l โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี         
อินทนนท์ อันเนื่องมาจากพระรา ดําริ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์  ตามพระราชดําริ            
ในพืน้ทีภ่าคเหนอื เกดิขึน้จากพระราชดาํรขิองสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดย

มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ดาํเนนิงานรวบรวมกลว้ยไมร้องเทา้นารพีนัธุแ์ทแ้ละลกูผสม

หลายสายพันธุ์เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวขึ้น ณ ท่ีตั้ง 

โครงการฯ เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังผลให้มีการขยายพันธุ์และ

พฒันาสายพนัธุ ์ลกูผสมใหม่ๆ  เพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนในพืน้ที่

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และสร้างจิตสํานึกให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ลดการหาพันธุ์กล้วยไม้

ป่า เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 l โครงการคืน วิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์          

อันเนื่องมาจากพระรา ดําริ ด้วยพระปรีชาญาณในสมเด็จ       

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

จติสาํนกึในการอนรุกัษ ์  โครงการคนืชวีติกลว้ยไม้ไทยสูไ่พร

พฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงถือกําเนิดขึ้น เพื่อ

ดาํเนนิการสาํรวจชนดิของกลว้ยไมป้า่  ศึกษาดา้นนิเวศวิทยา

รวบรวม ดูแล และขยายพันธุ์กล้วยไม้ เพื่อปล่อยคืนสู่ป่าอีก

ครั้งหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนถึงปัจจุบัน โครงการฯ ได้

ดําเนินการปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าไปแล้วกว่า  5  แสนต้น  

จาก  25  สกลุ  69  ชนดิ  และยงัทาํการขยายพนัธุเ์พือ่ดําเนนิ

การอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ  โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ

กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน

 ในจํานวนกล้วยไม้ป่า 25  สกุล  69  ชนิดนั้น  มีชนิด

หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัย 

เป็นพิเศษ  คือ “เอื้องแซะ” เอ้ืองแซะ เป็นกล้วยไม้ไทย   

สกุลหวาย พบมากเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดอกที่มีกลิ่นหอม  ดอกบานทนนาน

ประมาณ 1 เดือน
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 เมื่อวันที่ 30  มกราคม  2544  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนนิ พรอ้มดว้ยสมเดจ็
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปล่อย “เอื้อง
แซะ” คนืสู่ไพรพฤกษบ์นคบไมป้า่ ในพืน้ทีส่วนพฤกษศาสตร ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกล้วยไม้
พระราชทานนั้น ยังคงเจริญเติบโตเป็นอย่างดี  ในครั้งนั้น 
ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพ่ือดําเนินการทดลองสกัดสารหอม
ระเหยจากเอื้องแซะเพื่อนํามาทํานํ้าหอม ซึ่งถ้าสามารถสกัด
สารหอมระเหยได้ โอกาสที่จะพัฒนาให้เอื้องแซะเป็น             
พืชเศรษฐกิจ ก็มีมากขึ้น

กล้วยไม้พระนาม
 มีการจัดแสดงกล้วยไม้หายากบริเวณชั้นล่างของ
อาคาร  ในจํานวนนี้มีกล้วยไม้พระนามอยู่ด้วยดังนี้
 คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ลูกผสมระหว่าง 
Cattleya Bow Bells  และ  Cattleya Obrienian  var. aba ที่
บริษัท  Black & Flory Ltd.  ประเทศอังกฤษ  เป็นผู้ผสมขึ้น  
คัทลียาลูกผมนี้มีความสวยงามจนได้รางวัลยอดเยี่ยมจาก 
The  Royal  Horticulture  Society ประเทศอังกฤษ  และ       
ทางบริษัท ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามา 

ภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์นี้  ลักษณะมี 
ดอกสีขาว  ปากแตรสีเหลืองเข้มสด  มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ  
 เอื้องเจ้าฟ้าสิรินธร  เป็นกล้วยไม้สกุลใหม่ของโลก 
ตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ  48  
พรรษา เมื่อปี 2545 กล้วยไม้ดินสกุลใหม่ที่ถือเป็นกล้วยไม้ 
หายากนี้  ค้นพบบนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทย             
โดย 2  นักพฤกษศาสตร์ คือ  ดร.เฮนริค เพเดอร์เซน ชาว
เดนมาร์ก และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน แห่งสวนพฤกษ- 
ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โดยสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ได้พระราชทานพระราชานญุาต 
ให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sirindhornia เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
ต่องานด้านพฤกษศาสตร์ของไทย  โดยมีการค้นพบท้ังสิ้น  
3  สายพันธุ์ คือ เอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์  และเอื้อง
ศรีเชียงดาว
 ฟาแลนนอฟ สพริ้นเ สจุฬาภรณ์  เป็นกล้วยไม้
ลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis ‘Rose Miva’ กับ Phalaenopsis 
‘Kandy Queen’ สองสายพนัธุท์ีม่คีวามงดงามโดดเดน่  โดย
รัฐบาลประเทศศรีลังกา  ได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้ชนิดนี้ 
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
เสด็จเยือนสวนพฤกษศาสตร์เฟราเดนนิยา  เมื่อเดือน
สิงหาคม 2542  พร้อมขอพระราชทานพระราชานุญาต  เรียก
ชื่อกล้วยไม้นี้ว่า  ฟาแลนนอฟ ส  พริ้นเ สจุฬาภรณ์ เพื่อ
เทดิพระเกียรต ิในฐานะทรงเปน็นกัวทิยาศาสตรเ์อกของโลก
 มพูนครินทร์ กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ “ชมพู
นครินทร์” (Dendrobium Pink Nagarindra) เป็นกล้วยไม้
ลูกผสมระหว่างต้นพ่อพันธุ์ “บลัชชิ่ง” (Dendrobium 
Blushing) และต้นแม่พันธุ์ “เอริก้า” (Dendrobium Arica) 
ดอกมีสีโอลด์โรส (สีขาว อมชมพู อมส้ม) ปากดอกเป็น
สีชมพูแดง ปลายกลีบดอกทั้ง 5 กลีบเป็นสีเดียวกัน  ลักษณะ 
ดอกก่ึงฟอรม์กลม มคีวามสวยและความทนก้านช่อทีไ่มย่าว
มากจงึมคีวามเดน่ทีเ่หมาะเปน็กลว้ยไมป้ระดบั ชนดิจดัโชว์
ทั้งต้นและดอก ดอกออกนานหลายสัปดาห์ หากสังเกตท่ี
ดอกนีม้เีกลด็เงนิระยบิระยบัออ่นๆ แฝงอยูใ่นกลบีดอกเมือ่
ถูกสะท้อนแสงไฟ ในช่วงอากาศหนาวดอกจะเปลี่ยนสีเป็น
สีโอลด์โรสเข้มจัดทั้งดอก ความสูงของต้น สมเด็จพระเจ้า     
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550  ว่า 
“ชมพูนครินทร์”
 แอสโคเ นดา สคุนธรศัมิ ์กลว้ยไมล้กูผสมระหวา่ง
ตน้แมพ่นัธุแ์อนโคเซน็ดา คณุนก (Ascocenda ‘Khun Nok’) 

ฝักกล้วยไม้
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 ใบ (Leaves) ใบกล้วยไม้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีหน้าที่ปรุงอาหาร เป็นแหล่งผลิตอินทรีย์สารเพื่อ 
การเจริญเติบโต ทําหน้าที่คายนํ้าเพื่อให้เกิดการหมุน เวียน
กับนํ้าที่ละลายอาหารซึ่งรากดูดขึ้นมาสู่ลําต้น และทําหน้าที่
หายใจ อีกทัง้ยงัเปน็สว่นสาํคัญทีท่าํใหภ้าพรวมของกลว้ยไม้
มคีวามสมบรูณอ์กีดว้ย ใบกลว้ยไมน้ัน้มรีปูรา่งลกัษณะแตก
ต่างกันอย่างมาก ตามชนิดและสกุล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่
สําคัญ คือแผ่นใบและกาบใบ
 • แผ่นใบ มีหลากหลายรูปแบบและลักษณะ เช่น 
กลุ่มกล้วยไม้ดินเป็นแผ่นบาง สกุลเขี้ยวแก้วเป็นแผ่นหนา
อวบนํ้า สกุลงูเขียวมีใบคล้ายแท่งกลม เป็นต้น
 • กาบใบ ส่วนหนึ่งของใบที่อยู่ต่อจากแผ่นใบ ทํา
หน้าที่ห่อหุ้มป้องกันลําต้นและยึดใบไว้กับลําต้น บางชนิด
หลุดร่วงไปเมื่อใบสมบูรณ์เต็มที่ บางชนิดก็อยู่จนกระทั่งใบร่วง
 ดอก   กล้วยไม้เป็นพืชสมบูรณ์เพศ คือ มีท้ังเกสร
เพศผูแ้ละเกสรเพศเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนั โดยลกัษณะดอก
กล้วยไม้ถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดที่ใช้ในการจําแนก 
หรอืตรวจหาช่ือวทิยาศาสตรข์องกลว้ยไมแ้ตล่ะชนดิ มคีวาม
หลากหลายทั้งในด้านสีสัน รูปร่าง ขนาด สี และกลิ่น แต่มี
ส่วนประกอบหลักคล้ายคลึงกัน
 • กลีบเลีย้ง (Sepal) กลบีทีเ่รยีงตวัอยูช้ั่นนอกสดุ
หรือด้านหลังสุด สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อควํ่าดอก ทํา
หนา้ทีห่อ่หุม้สว่นประกอบอืน่ของดอกไวข้ณะทีด่อกตมู โดย
สว่นใหญแ่ลว้กลบีเลีย้งของกลว้ยไมม้จํีานวน 3 กลบี รูปร่าง
และสีสันค่อนข้างคล้ายคลึงกัน
 • กลีบดอก (Petat) วงกลบีช้ันในถัดจากกลบีเลีย้ง 
ประกอบดว้ยกลบีดอกดา้นขา้งซึง่มลีกัษณะเหมอืนกนั และ
กลีบดอกอีกหนึ่งกลีบ เปลี่ยนรูปและสีสันไปตามสกุลและ
ชนิดกล้วยไม้ เรียกว่า กลีบปากหรือกลีบกระเป๋า (Lip, 
Labeltum) มักพบกลุ่มเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่สร้างสารให้กลิ่น
หรือผลิตนํ้าหวานอยู่ที่ส่วนฐานของกลีบปากนี้

ปรมาจารย์ด้านกล้วยไม้ของไทย

องค์ประกอบของดอกกล้วยไม้

และตน้พอ่พนัธุแ์วนดาสามปอยขนุตาล (Vanda denisoniana) 
โดย นายสานนท์ อภิโช แห่งบริษัทเอพีไอออร์คิดส์ เป็น         
ผู้ผสมพันธุ์ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2547 และอนุญาตให้
นายปรยิตุต ์ยวุานนท์ บรษิทัสากลออรค์ดิ ซ่ึงเปน็ผูป้ลกูเลีย้ง
ออกดอกเป็นคนแรกดําเนินการจดทะเบียนชื่อ ซึ่งสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ไดพ้ระราชทาน
ชื่อกล้วยไม้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ว่า  “สุคนธรัศมิ์” 
แปลว่า “มีกลิ่นหอม อบอวล จรุงใจ” ตามพระนามพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ

เรียนรู้กล้วยไม้
 ชั้นบนของอาคารกล้วยไม้ ใช้เป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 

วชิาการ แสดงเครือ่งมอืการปลกูเลีย้งกลว้ยไมข้องปรมาจารย ์

ด้านกล้วยไม้ของไทย แนะนําลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของ

กล้วยไม้ และการขยายพันธุ์กล้วยไม้  สิ่งท่ีน่าสนใจคือ

ลักษณะของกล้วยไม้ที่จําแนกส่วนต่าง ๆ ให้ได้รู้จัก ดังนี้

 ลําต้นหรือลําลูกกล้วย (Stems, Pseudobulbs)   

ลําต้นกล้วยไม้นี้มีความแตกต่างกันไปทั้งขนาดและรูปร่าง 

ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่กล้วยไม้อาศัยอยู่ โดย

กล้วยไม้ดินไม่มีหัวหรือเหง้าสะอาด มักจะมีลําต้นสั้น ไม่

อวบอ้วน ใบแผ่กว้างเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีรับแสง ส่วนกล้วยไม้         

อิงอาศัยที่มีลําต้นทําหน้าที่สะสมอาหารแทนรากเหง้า จะมี

ลักษณะ ลําต้น อวบป่อง  ลํายาว  อวบอ้วนคล้ายลําลูกกล้วย
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 • เส้าเกสร (Column) สว่นประกอบ ท่ีอยูต่รงกลาง
ดอก เกิดจากการหลอมรวมกันของก้านเกสรเพศผู้และ ก้าน
เกสรเพศเมีย
 • จงอยเล็ก (Rodstltum) จงอยเกสรเพศเมียทํา
หนา้ทีก่ัน้แบง่เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียไม่ใหเ้กดิการถา่ย
เรณู ในต้นเดียวกัน มีการปรับตัวเป็นพิเศษในธรรมชาติ คือ 
หากดอกไม้ได้รับการผสมหรือถ่ายเรณูข้ามดอกในช่วง 
สุดท้ายเมื่อดอกใกล้โรย จงอยส่วนนี้จะเหี่ยวลงอย่างรวดเร็ว 
จนกลุ่มเรณูสัมผัสกับยอดเกสรเพศเมีย และเกิดการผสม
ในดอกเดียวกันได้
 • เกสรเพศผู้ (Stamen) ประกอบด้วยกลุ่มเรณู 
(Pollinium) และฝาครอบกลุ่มเรณู (Anther Cap. Operculum) 
 • กลุ่มเรณู (Pollinium)  ลักษณะละอองเรณูของ
เกสรเพศผูท่ี้อยู่รวมกนัคลา้ยกอ้นขีผ้ึง้ รปูรา่งอาจเปน็รปูกลม 
รูปรี คล้ายถุงบางใน ขาวขุ่น หรือเป็นเกล็ดเล็กจํานวนมาก 
กลุ่มเรณูโดยทั่วไปจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนก้านรองสั้นๆ
 • ฝาครอบกลุ่มเรณู (Anther Cap, Operculum) 
ส่วนประกอบที่อยู่บนสุดของเส้าเกสร ทําหน้าท่ีบัง หรือ      
ห่อหุ้ม กลุ่มเรณูทําให้เกิดการผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เกสรเพศเมีย (Pistil) ประกอบด้วยส่วนของ
ยอดเกสรเพศเมียและรังไข่ โดยยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) 
เป็นแอ่งขนาดเล็ก โดยทั่วไปมีลักษณะผิวฉาบบางๆ ด้วย     
นํ้าหวานใสเหนียวบริเวณด้านหน้าของเส้าเกสร
 • รังไข่ (Ovary) อยู่ในตําแหน่งท่ีตํ่ากว่าส่วน          
ของกวงกลีบดอกหรืออยู่ด้านหลัง มีลักษณะแคบยาวโดย
ฝังตัวอยู่ในก้านดอกใกล้กับโคนดอก
 • ก้านดอก (Peduncle) ทําหน้าที่ชูดอกและยึด
ดอกย่อยให้ติดกับก้านช่อดอก
 เมล็ด (Seed) เมล็ดกล้วยไม้มีขนาดคล้ายแป้งหรือ
ฝุ่นและมีจํานวนมาก อัดแน่นอยู่ในฝัก สามารถปลิวฟุ้ง
กระจายไปไกลด้วยลม เมื่อฝักแก่และแตกออกจากจํานวน
กว่าล้านเมล็ดจะมีเพียงไม่กี่เมล็ดที่ปลิวและตกลงในสถาน
ที่เหมาะสมกับการงอกและเจริญเติบโตต่อไป
 ฝกั (Pod)  เมือ่ไขไ่ดร้บัการปฏสินธจิะเจรญิเปน็ผล 
ผลของกล้วยไม้เรียกว่าฝัก มีรูปร่างหลากหลายทั้งรูปทรง
กระบอกยาว รปูกลม รปูไข ่หรอืรปูร ีเมือ่ยงัออ่นจะมสีเีขยีว
และเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเมื่อฝักแก่ เมื่อแห้งหรือแก่จัดจะ
แตกออกตามยาว

 ราก (Roots)    หน้าที่สําคัญของรากคือดูดนํ้าและ
อาหารเขา้ไปเลีย้งตน้ไม ้และทาํหนา้ทีย่ดึเกาะกับพืน้ผิวเพือ่
ให้ต้นตั้งตรงอยู่ได้  โดยรากกล้วยไม้นั้นมีลักษณะแตกต่าง
จากรากของพชืชดิอืน่ คอื มลีกัษณะอวบน้ํา ไมม่รีากแกว้ สว่น
ใหญ่เป็นรากอากาศ มีเนื้อเยื่อคล้ายฟองนํ้าหุ้มอยู่ มีความ
หนาและนุ่ม ทําหน้าที่ดูดซับนํ้าและแร่ธาตุเข้าไปยังเซลล์
ของราก ป้องกันการระเหยของนํ้าในรากและมีคลอโรฟิลล์
ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้รากกล้วยไม้
ยงัทาํหนา้ทีอ่ืน่ๆ เช่น การสะสมอาหาร เปลีย่นเปน็หวัใตด้นิ
หรือไหล
 ภายนอกอาคาร นอกจากการจัดแสดงกล้วยไม้ประกวด 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์แล้ว  ยังมีสวนกล้วยไม้ใน
สภาพธรรมชาติ  และ  ออร์คิดซู  (Orchid Zoo)  ซึ่งจัดแสดง
กล้วยไม้ที่มีชื่อพ้องกับชื่อสัตว์  เช่น  ม้าวิ่ง  สิงโต  เขากวาง  โดย
นําเสนอในรูปแบบการ์ตูน  ที่ดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ ได้
เป็นอย่างดี 
 ทั้งหมดนี้  คือส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ และสิ่งที่น่า
สนใจที่ “ศูนย์เรียนรู้และนิทรรศการกล้วยไม้” ในงาน
มหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ “ราชพฤกษ ์2554” 
นาํเสนอ  หวงัวา่จะทาํใหท้า่นรูจ้กักลว้ยไม ้และเรือ่งราวเก่ียว
กับกล้วยไม้ไทยมากขึ้น

แสดงเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้

นวัตกรรมการขยายพันธุ์กล้วยไม้

จัดแสดงเครื่องมืออุปกรณ์
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในอดีต ภายในออร์คิดซู
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ช่วยลดโลกร้อน
3Gs 3Rs

ร า ย ง า น
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ป ี2554  ที่ผ่านมา  เป็นปีที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงในหลาย ๆ ภูมิภาคทั่วโลก  เริ่มจาก แผ่นดินไหว และเกิด

คลื่นสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น  นํ้าท่วม  แผ่นดินถล่ม  ในหลายเมือง หลายมณฑลของจีน  หิมะตกในอมริกา

ใต ้  หนาวผดิปกตใินยโุรปหลายประเทศ  และแมก้ระทัง่ประเทศไทยเอง  กย็งัเกดิวกิฤตการณ ์นํา้ทว่ม  ทีเ่รยีก

ว่า “มหาอุทกภัย”  จนรัฐบาลต้องใช้งบประมาณนับแสนล้านบาท  ในการจัดทําโครงการป้องกัน นํ้าท่วม  ไม่

ว่ามหาอุทกภัยนั้น  จะเกิดจากการบริหารจัดการนํ้าผิดพลาด  หรือเกิดจากพายุที่นําฝนมาตกในประเทศมาก

ผิดปกติก็ตาม

 เมื่อหลายปีก่อน เมื่อใครกล่าวถึง “โลกร้อน” หลายคนยังรู้สึก “ไกลตัว”  ไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับผล 

กระทบ  แต่ทุกวันนี้  หลายคนประจักษ์กับตนเองแล้วว่า  ฤดูกาลวิปริตแปรเปลี่ยนจนไม่อาจคาดเดาได้  บาง

วันมีทั้งหนาว  ทั้งร้อน และฝนตก   เดือนมกราคม  เป็นเดือนที่หลายคนตั้งตารอความหนาวเย็น  เพื่อที่จะนํา

เสื้อกันหนาวสีสดใสที่เก็บไว้ทั้งปี  ออกมาสวมใส่อวดสีสัน  แต่พลันฝนกลับตกกระหนํ่าเสียฉะนั้น  เป็นเช่นนี้

แล้ว  คงไม่มีใครกล้าบอกว่า ภาวะ “โลกร้อน” นั้น  เป็นเรื่อง “ไกลตัว” อีกต่อไป



แผงพลังงานแสงอาทิตย์
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เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ า พ อ า ก า ศ  ปั จ จั ย สํ า คั ญ คื อ  

คารบ์อนไดออกไซด ์แตก่ย็งัมกีา๊ซชนดิอืน่ ๆ  รว่มกอ่ให้เกดิ

ก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน

 คณุสมบตัขิอง  “กา๊ซเรอืนกระจก”  ทกุชนดิตา่งยอม

ให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในบรรยากาศ  และกักเก็บรังสีอิน

ฟาเรดของดวงอาทิตย์ไว้ไม่ปล่อยให้สะท้อนออกไปสู่

บรรยากาศ ถ้าก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

เป็นสิ่งที่ดี  เพราะถ้าไม่มีก๊าซเรือนกระจกเสียเลย  อุณหภูมิ

เฉลี่ยของพื้นผิวโลกอาจจะลงไปอยู่ที่ 0 องศาฟาเรนไฮต์       

จะทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้  และโลกก็น่า

อยู่น้อยลง

 ก๊าซเรือนกระจกในระดับที่เหมาะสม  จะรักษา

อุณหภูมิของพื้นผิวโลกอยู่ที่ประมาณ  59  องศาฟาเรนไฮต์  

แตก่า๊ซเรอืนกระจกจาํนวนมหาศาลทีเ่กดิจากการกระทาํของ

มนุษย์ตลอดยุคสมัยที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้

อณุหภมูเิฉลีย่ของโลกสงูขึน้  และทําใหส้ภาพอากาศรอบตวั

เราเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ทำาไมโลกร้อน

 ในหนงัสอื “An  Inconvenient  Truth  โลกรอ้น  ความ

จริงที่ไม่มีใครอยากฟัง” ซ่ึงเขียนโดย อัล กอร์ อดีตรอง

ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา  แปลโดย คณุากร  วาณชิย-์

วิรุฬห์ ว่าไว้ว่า ตามปกติพลังงานจากดวงอาทิตย์จะแผ่เข้าสู่

ชัน้บรรยากาศของโลกในรปูของคลืน่แสง  และใหค้วามรอ้น

แก่โลก  พลังงานบางส่วนทําให้โลกอบอุ่น  ก่อนจะแผ่กลับ

ออกสู่ห้วงอวกาศในรูปของรังสีอินฟาเรด  ในสภาวะปกติ 

รังสีอินฟาเรดที่ถูกแผ่ออกไปบางส่วนจะถูกชั้นบรรยากาศ

ของโลกกกัเกบ็ไวต้ามธรรมชาต ิซึง่เปน็สิง่ท่ีด ีเพราะชว่ยให้

อุณหภูมิของโลกคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 แตป่จัจบุนั  โลกกาํลงัเผชญิกบัปญัหาชัน้บรรยากาศ

ที่เคยเบาบางกลับหนาข้ึน เน่ืองจากคาร์บอนไดออกไซด์  

และกา๊ซเรอืนกระจกอืน่ ๆ  ทีม่นษุยเ์ปน็ผูก้อ่ใหเ้กดิขึน้  เมือ่

บรรยากาศหนาข้ึน  กจ็ะกกัเกบ็รงัสอีนิฟาเรดซึง่ควรจะหลดุ

ลอดออกไปสู่ห้วงอวกาศ ผลท่ีตามมา คือ อุณหภูมิของ

บรรยากาศโลก  และมหาสมุทรกลับสูงขึ้นจนอยู่ในระดับ

อันตราย  และนี่คือ  หัวใจของวิกฤตการณ์สภาพอากาศ

 ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้  ได้อธิบายเกี่ยวกับ “ก๊าซ

เรือนกระจก”  ไวว้า่  เม่ือกล่าวถงึกา๊ซเรอืนกระจก  และความ



นสพ.กสิกร ปีที่ 85 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 43

 เรามักจะกล่าวถึงคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด  ว่า

เป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  เพราะก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดมี์สัดส่วนถงึ 80%  ของกา๊ซเรอืนกระจก

ทีถ่กูปลอ่ยออกมาจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (นํา้มนั  กา๊ซ

ธรรมชาติ และถ่านหิน) ทั้งที่บ้าน ในรถยนต์  โรงงาน               

โรงไฟฟ้า เมื่อเราโค่นต้นไม้  เผาป่า หรือ ผลิตซีเมนต์  

กจิกรรมเหลา่น้ีเปน็การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์ึน้สู่

บรรยากาศทั้งสิ้น

 นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ก๊าซมีเทน  

และไนตรัสออกไซด์  ก็เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศ  จากการ 

กระทําของมนุษย์เช่นเดียวกัน   ก๊าซมีเทน  60%  เกิดจาก

การถมขยะ การเลี้ยงปศุสัตว์ (มูลสัตว์เปียกจะคายมีเทน

ออกมา)  การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล  การบําบัดนํ้าเสีย  

และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 ไนตรัสออกไซด์  เป็นก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง

ที่เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศประมาณ  17%  เกิดจากการใช้

ปุ๋ย  การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  รวมทั้งการเผาป่า  และซากพืช

หลังการเก็บเกี่ยว

 ลเฟอร์ เฮก าฟลูออไรด์ (SF6) PFCs และ 

HFCs เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์   

โดยเฉพาะ  HFCs  เป็นสารที่นํามาใช้แทน CFCs ซึ่งถูกห้าม

ใชใ้นระบบทาํความเยน็เพราะเปน็สารท่ีไปทาํลายชัน้โอโซน  

ส่วน PFCs  และ  SF6  เกิดจากการถลุงอลูมิเนียม  การผลิต

สารกึ่งตัวนํา  รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามเมืองต่าง ๆ 

ของโลก  

 นอกจากนี้   ไอนํ้าก็เป็นก๊าซเรือนกระจกตาม

ธรรมชาต ิ ซึง่จะทวีปรมิาณมากขึน้หากบรรยากาศอบอุน่ขึน้  

และเสริมให้ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ 

รุนแรงขึ้นด้วย

3Gs 3Rs
 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  

“ราชพฤกษ์  2554” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่  14  ธันวาคม  

2554 -  14  มีนาคม  2555  รวมระยะเวลา  92  วัน  ได้

กําหนดแนวคิดหลักของการจัดงาน  คือ Greenitude : 

Reducing  Global  Warming  to  Save  Planet  Earth  and  

to Improve the Quality of Life  หรือ  ทัศนคติสีเขียว                   

ที่ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก  ตระหนักถึงการช่วยกัน

ลดสภาวะโลกร้อน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ          

อันประกอบ ด้วย  3Gs  และ  3Rs  

 3Gs  ได้แก่  Generation   Garden  และ  Greenitude  

คือ  การสร้างให้มนุษชาติรุ่นต่อรุ่น (Generation)  รักและ

อนรุกัษต์น้ไม ้ และพชืพรรณตา่ง ๆ  บนโลก (Garden) พรอ้ม

ทัง้ปลกูฝงัทศันคตสิเีขยีว (Greenitude)  เพือ่รว่มกันปกปอ้ง

โลกนี้ให้ยั่งยืนตลอดไป

 3Rs ได้แก่  Reuse  Reduce  และ Recycle สร้าง

จิตสํานึกให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ซํ้า 

(Reuse) ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  เช่น ถุงผ้า ภาชนะ            

ต่าง ๆ   ลดการใช้ (Reduce)  เช่น  ไฟฟ้า  นํ้ามันเชื้อเพลิง  

นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบอื่น  เช่น  นําขวด

พลาสติกมาทําเป็นโคมไฟ  นํากล่องนมมาอัดเป็นแผ่นใช้
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แทนไม้ทําโต๊ะ เก้าอี้  เป็นต้น  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

สาํคญัเรง่ดว่นในการจดัการทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดับน

โลกนี้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เมืองสีเขียว
 จากแนวคิดของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

เฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ ์2554 ดงักล่าว จึงนาํมาสูส่าระ

ของการเผยแพร่ความรู้  และปลูกฝังทัศนคติสีเขียว 

(Greenitude) ในช่วงต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาจัดงาน  และนี่

เป็นสาระส่วนหนึ่งท่ีมีการจัดแสดงเผยแพร่ภายในงานที่

เกี่ยวข้องกับการลดสภาวะโลกร้อนด้วย 3Gs 3Rs ภายใต้ 

หัวข้อ Green  City  หรือ  เมืองสีเขียว

 หากสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวในปัจจุบัน จะพบ

ว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้นกว่าในอดีตมาก  สาเหตุ

หนึ่งเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย  

ที่เรามักจะเรียกเมืองว่า “ป่าคอนกรีต”  เพราะเต็มไปด้วย

ตึกรามบ้านช่องมากมาย 

 ส่ิงกอ่สรา้ง  ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง  รวมท้ังกจิกรรม

การดํารงชวีติของผูค้นเหล่าน้ี เปน็แหล่งสะสมความรอ้น  ทัง้

จากผวิถนน  อาคารบา้นเรอืน  การเผาผลาญเชือ้เพลิงตลอด

เวลา การใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ  เหล่าน้ีคอืสาเหตท่ีุทําใหเ้มอืง

มีสภาพเหมือนเตาอบขนาดใหญ่  ส่งผลให้ผู้คนหันมา

ตระหนัก ตื่นตัว และรณรงค์  ให้มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ     

สิ่งแวดล้อม  เช่น  การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ลด

การใช้รถยนต์ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ธรรมชาติ                                     

โดยเฉพาะป่าไม้  และการสร้างเมืองสีเขียว

 การสร้างเมืองสีเขียว  ไม่ได้หมายความแต่เพียงการ

ปลูกต้นไม้  และการสร้างสวนสาธารณะเท่านั้น  แต่ยังรวม

ไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ไม่ให้

เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ  โดยการกระทําของมนุษย์

 ดั นีวัดความเป็นเมืองสีเขียว

 ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียว  คือ องค์ประกอบ

วัดผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในหมวดต่าง ๆ ของ

เมือง  ประกอบไปด้วย  7 องค์ประกอบ  ได้แก่

การใช้พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • ด้านการใช้ที่ดินและอาคารต่าง ๆ 

 • ด้านการขนส่ง

 • ด้านการกําจัดขยะ

 • ด้านการจัดการนํ้า

 • ด้านระบบสุขาภิบาล

 • ด้านคุณภาพอากาศ  และการจัดการด้าน                   

สิ่งแวดล้อม 

 ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวนี้  เริ่มต้นใช้เมื่อปี 

2552 ในทวปียโุรป โดยกรงุโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก์  

ถูกจัดเป็นเมืองสีเขียวแห่งยุโรป  ต่อมาในปี  2553  เมือง  

กูรีติบา (Curitiba) ประเทศบราซิล  ได้รับคัดเลือกให้เป็น

เมืองสีเขียวของทวีปอเมริกาใต้  และ สิงคโปร์  ได้รับการ     

คัดเลือกเป็นเมืองสีเขียวของเอเชีย
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 การเพิ่มขึ้น  และการขยายขนาดของเมืองส่งผลกระ

ทบอย่างมากต่อโครงสร้างสาธารณูปโภค  เพราะจํานวน

ประชากรทีเ่พิม่มากข้ึน  ยอ่มตอ้งมีความตอ้งการบรโิภคมาก

ขึ้น  ทั้งพลังงาน  นํ้าสะอาด  การขนส่ง และที่อยู่อาศัย  ยิ่งไป

กว่านั้น เมืองต่าง ๆ ยังเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ ที่เป็นอันตรายต่อบรรยากาศ  เนื่องจากความ

ต้องการใช้พลังงานในการดํารงชีวิต   มีข้อมูลระบุว่าคนใน

เมอืงมกีจิกรรมในชวิีตประจาํวันท่ีเปน็สาเหตขุองการปลอ่ย

กา๊ซคาร์บอนไดออกไซดส์งูถงึรอ้ยละ 80  เม่ือเทยีบกบัผูค้น

ในชนบท

 จักรยานลดโลกร้อน 

 เมื่อการใช้รถยนต์  ถือเป็นสาเหตุที่ใกล้ตัวที่สุดใน

การก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน  จึงมีการณรงค์ลดการใช้

รถยนต ์ และหนัมาพึง่พาพลงังานธรรมชาต ิ โดยเฉพาะการ

ปรับเปล่ียนวิธีการเดินทางแบบประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

ทีท่าํไดง้า่ย และประหยดั  คอืการใช้จกัรยาน  ซึง่นอกจากไม่

ต้องใช้นํ้ ามันเ ช้ือเพลิงที่ เป็นสาเหตุที่ ก่อให้เกิดก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดแ์ลว้  ยงัมปีระโยชนต์อ่สขุภาพของผู้คน

ดว้ย  เพราะไดอ้อกกาํลงักายทาํใหร้า่งกายแขง็แรง  ปจัจบุนั

จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนที่เดินทางในระยะใกล้ ๆ  หัน

มาใช้จักรยานแทนรถยนต์

 ความพยายามในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซดใ์นพืน้ทีเ่มอืงใหไ้ดร้อ้ยละ 20 ภายใน ป ี ค.ศ. 2015  

ทาํใหก้รงุโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก์  เปน็เมอืงสเีขยีว

ดังที่กล่าวมาแล้ว  จากการจัดอันดับของหลายสถาบัน            

การส่งเสริมให้ประชาชนชาวเมืองโคเปนเฮเกนหันมาใช้      

จักรยาน  ทําได้โดยการออกแบบผังเมืองเพื่อรองรับมนุษย์

จักรยาน มีช่องทางสําหรับจักรยานบนถนนกว่า 300  

กิโลเมตรรอบเมือง  ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวก  

 มรีะบบรกัษาความปลอดภยัสงู  มจีดุตดิตัง้สญัญาณ

ไฟจราจรอยู่ที่ระดับสายตาของผู้ขี่จักรยาน  มีจุดจอดรถ

จกัรยานทีส่ะดวก  มจีกัรยานสาธารณะบรกิารฟร ี2,000 คนั  

โดยมีจุดจอดในเมือง  110  จุด  พร้อมมีระบบการขอยืมขี่ 

และจอดคืนที่เดิมที่สะดวก  

 มีการส่งเสริมให้ระบบขนส่งมวลชนมีพื้นที่เฉพาะ

สําหรับผู้ใช้จักรยานมาเชื่อมต่อเส้นทาง  ทําให้ปัจจุบันร้อย

ละ  40  ของชาวโคเปนเฮเกน  ใช้จักรยานในการสัญจรไป

ทาํงาน ไปโรงเรยีน และเดนิทางอืน่ ๆ  มรีะยะทางในการเดนิ

ทางด้วยจักรยานของผู้คนในเมืองรวมกันวันละประมาณ 

1.1  ล้านกิโลเมตร  และมีเป้าหมายว่าในปี ค.ศ. 2015  จะ

มีการใช้จักรยานเพื่มขึ้นเป็นร้อยละ 50

 สวนแนวตั้งและผนังสีเขียว

 หลายเมืองที่เกิดขึ้นมาในอดีต  ขาดการเตรียมการ

จัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพื่ออนาคต  การปรับภูมิทัศน์โดย

รอบอาคารเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน  จึงเป็นแนวคิดเพื่อ

แก้ปัญหาให้กับอาคารที่สร้างไปแล้ว เช่น การลดการใช้

เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารให้น้อยลง  โดยทําควบคู่

กับการปรับปรุงอาคาร  เช่น  ติดตั้งแผงกันแดดนอกอาคาร  

รวมทัง้การปรบัภมูทิศันโ์ดยรอบอาคาร  ดว้ยการปลกูตน้ไม้

ให้ร่มเงา  และบังแดดให้กับอาคาร

 อย่างไรก็ตามลักษณะที่อยู่อาศัยในเมือง  มักมีพื้นที่

จาํกดัไมเ่หมาะกบัการปลกูตน้ไมข้นาดใหญ ่ จงึมแีนวคดิใน

การสร้างผนัง หรือ  กําแพงสีเขียว (Green Wall)  โดยการ
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ปลูกต้นไม้ตามแนวระนาบผนัง  หรือปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง 

สําหรับประเทศไทย  มีทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทําการศึกษาเรื่อง “ผนังสี

เขียว” นวัตกรรมอาคารเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมมาต้ังแต่ปี 

2549  โดยนาํเอาตน้ไม้มาเปน็สว่นหน่ึงของอาคาร  คอื  การ

ปลกูตน้ไมบ้นเปลอืกอาคาร และหลงัคาของอาคาร  เปลอืก

อาคารแบบนี้มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ในอากาศ  ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วย

ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร  ลดการสะท้อนและแผ่รังสี

ออกสู่อากาศภายนอกอาคารอันเป็นสาเหตุของการเพิ่ม

ความร้อนใหก้บัเมอืง  นอกจากน้ียงัชว่ยดดูซบัและกรองฝุน่

ละอองควันพิษต่าง ๆ ทําให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

 ทั้งนี้จะต้องคัดเลือกต้นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  โต

เร็ว  ดูแลรักษาง่าย อายุยืน  สวยงาม  ปกคลุมได้ดีในแนวตั้ง  

ความหนาแน่นปานกลาง ใบเขียวตลอดปี และใบร่วงน้อย 

เพื่อปกคลุมอาคารได้อย่างเหมาะสม

 หลังคาสีเขียว

 เมื่อพูดถึงกําแพง หรือผนังสีเขียวแล้ว  ต้องพูดถึง

หลังคาสีเขียวด้วย  หลังคาสีเขียว (Green Roof) นั้น เป็น

เรื่องที่มีมานานแล้ว โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปแม้ใน

หมู่บ้านเล็กๆ ในชนบท ก็สามารถพบเห็น “หลังคาสีเขียว” 

ได้ทั่วไป ซึ่งการสร้าง “หลังคาเขียว” แห่งแรกของโลกมีมา

ตั้งแต่สมัยบาบิโลเนีย (สวนลอยบาบิโลน) แต่การพัฒนา 

“หลังคาสีเขียว”  อย่างจริงจังเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อประมาณ 

40 ปีมานี้เอง ด้วยแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน โดย

เริ่มที่ประเทศเยอรมนีเมื่อประมาณ พ.ศ. 2508 และแพร่

หลายมากขึ้นจนทั่วยุโรป  

 ปัจจุบันประมาณร้อยละ 12 ของอาคารทั้งหมดใน

เยอรมนีเป็นอาคารหลังคาเขียว อาทิ หอศิลปะและ

นิทรรศการ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี ส่วนประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีการใช้ “หลังคาสีเขียว”  เพื่อการประหยัด

พลังงานมากข้ึน เช่น อาคารศาลาว่าการนครชิคาโก้ สหรัฐ 

อเมริกา   บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ ในรัฐมิชิแกน   และสถาบัน

วิทยาศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น

 พธิสีารเกยีวโตมผีลใหป้ระเทศญีปุ่น่ โดยเฉพาะนคร

โตเกียวและนครใหญ่อื่นๆ หลายแห่งได้ตราเป็นเทศ-

บัญญัติบังคับอาคารใหม่ทําหลังคาเขียว รวมทั้งอาคารเก่า

ที่สามารถทําได้ จะเห็นได้ว่าโครงการใหญ่ระดับประเทศ 

ต่างมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ “หลังคาสีเขียว” เป็นหลัก 

ทั้งนี้เพราะมีประโยชน์มหาศาลเก่ียวโยงกันและส่งผลดีต่อ

ประชากรของตนโดยทางตรงและทางอ้อม

 คุณประโยชน์ของ “หลังคาสีเขียว” มีมากมาย ไม่ว่า

จะเปน็ช่วยสรา้งออกซเิจน ช่วยจบัและกรองฝุน่ผงในอากาศ

และเปลีย่นใหเ้ปน็ดนิ ลดเสยีงรบกวน สรา้งสภาวะสบายใน

อาคาร ลดความรอ้นในฤดรูอ้นและรกัษาความอบอุน่ในฤดู

หนาว ทําหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันรังสี ไฟ และสิ่งไม่

พึงประสงค์อื่นๆ ที่ตกลงมา เช่น ฝนกรด ฝนโคลน กรองนํ้า

ฝนที่ตกลงมาให้นํ้าสะอาดขึ้น นอกจากเป็นการอนุรักษ์
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 ดังนั้น หากตามดาดฟ้าของอาคารต่าง ๆ หรือตาม

ระเบียงที่ยื่นออกไปนอกบ้าน มีการปลูกพืชคลุมดินชนิดท่ี

ไม่ต้องใช้ดินมากนัก ดูแลง่าย อาจจะใช้เป็นสวนกระถาง 

หรือทําระแนงสวยๆ ให้ไม้เลื้อยก็จะสร้างความสวยงาม ได้

ร่มเงา ช่วยสร้างออกซิเจนกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมได้

 สวนผักคนเมือง

 นอกจากการทาํผนงั และหลงัคาสเีขยีวแลว้  ยงัมคีน

เมืองอีกเป็นจํานวนมาก  อยากปลูกผักไว้รับประทานเอง    

เพือ่ช่วยลดรายจา่ย ช่วยเช่ือมความสมัพนัธค์นในครอบครวั

และคนในชมุชน ทัง้ผกัทีป่ลกูเองยงัมคีณุคา่ทางโภชนาการ 

ไม่มีสารตกค้างส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจานี้การมีแหล่ง

อาหารเองในที่อยู่อาศัย ยังส่งผลต่อการลดใช้พลังงาน 

เนื่องจากไม่จําเป็นต้องเดินทางไปซื้ออาหารสดจากตลาด

หรือซุปเปอร์มาร์ เ ก็ต จึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศด้วย 

 ทัง้นี ้หากกลา่วถึงการปลกูพชืผักสวนครวันัน้ ในอดตี

มกัจะนกึถงึการปลกูไวบ้รเิวณรัว้บา้นทีม่พีืน้ทีก่วา้งขวางตาม

ชนบท แต่ในปัจจุบันสามารถดัดแปลงและเลือกวิธี รวมทั้ง

ชนิดของผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถปลูกได้ในท่ีอยู่

อาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรือ

บ้านในชุมชนแออัด ตลอดจนกลุ่มคนที่ใช้พื้นท่ีสาธารณะ

ร่วมกัน ได้แก่ ภายในโรงเรียน  ชุมชนแออัด  โรงงาน  วัด 

รวมถึง บ้านจัดสรร เป็นต้น 

 เพียงมีพื้นที่บริเวณมุมข้างตึกก็สามรถปลูกผักลง

กระถางประเภท ตัดใบกิน ตั้งแต่ผักพื้นบ้าน เช่น พริก 

กะเพรา ผักชี ต้นหอม โหระพา เมื่อประกอบอาหารเด็ดมา

ใช ้1-2 ตน้ กไ็ดอ้าหารนา่รบัประทานขึน้ 1 จาน โดยสามารถ

ปลูกลงกระถางและตัดใบรับประทานได้ตลอด ส่วนการ

พลงังานทีโ่ยงไปถงึการบรรเทาภาวะโลกรอ้นจากการลดการ

ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังช่วยประหยัด              

งบประมาณค่าทําความเย็น และความอุ่นได้มากอีกด้วย

ทีท่าํการนครชคิาโก สามารถประหยดัเงินไดม้ากถึง 25,000 

เหรียญภายในเวลา 5 ปี จากการสร้างหลังคาเขียวเนื้อที่ 

2,000 ตารางเมตร บนหลังคาอาคารที่ทําการนครโตเกียว

มีอาคารใหม่เป็นหลังคาเขียวร้อยละ 20 ประเทศเยอรมนี

ซึง่มหีลงัคาเขียวรวมกนัท้ังประเทศรอ้ยละ 12 ซึง่ชว่ยลดการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยประหยัดเงินเฉพาะค่า

พลังงานที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อนได้มหาศาล 

 ประโยชนส์าํคญัอกีประการหนึง่สาํหรบัหลงัคาเขยีว

ในเมอืงหนาแน่น คอื การชว่ยลดปรมิาณน้ําฝนทีไ่หลลงจาก

หลังคา นอกจากนี้ ยังมีคุณประโยชน์อื่นหลายประการ เช่น 

ใชเ้ปน็สว่นพกัผอ่น  ใชป้ลกูผกั ผลไม้ และไม้ดอก ชว่ยกรอง

มลพิษ และโลหะหนักที่ติดเม็ดฝนขณะตกผ่านอากาศ ช่วย

ปลดปล่อยออกซิเจน ในขณะที่เก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ 

ให้ที่อยู่อาศัยพักพิงของนกและสัตว์ เป็นการส่งเสริมระบบ

นเิวศในชมุชนเมือง ฯลฯ ชว่ยทําใหพ้ื้นโครงสรา้งดาดฟา้และ

ระบบกันซึมมีอายุใช้งานนานขึ้น
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รดนํ้าเพียงใช้หัวฉีด (Foggy) เพื่อรักษาความชื้นของดิน 

หรือต่อสายนํ้าให้ค่อยๆ หยด เรียกว่า ระบบนํ้าหยด ที่

กําหนดเวลาได้ เช่น 5 นาทีต่อหยด ส่วนเรื่องของปุ๋ยบํารุง

ดนิทีป่ระหยดัและงา่ยท่ีสุดคอืการใชเ้ศษอาหารในบา้น ผสม

ขี้วัว แกลบ คลุกเคล้าหมักไว้ เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มีคุณภาพดี

 ตัวอย่างการทํา “สวนผักคนเมือง” ในพื้นที่จํากัดนี้ 

สามารถทาํไดโ้ดยใชวั้สดอุปุกรณท่ี์มีอยูร่อบตวั จัดสรรพืน้ที่

ปลูกในวงจํากัด ที่จัดไว้เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา 

ความสวยงาม และควรปลูกพืชผักประเภทโตเร็ว สามารถ

แตกยอดใหม่เมื่อตัดไปใช้งานแล้ว ตัวอย่างการทําสวนคน

เมือง ได้แก่

 การปลกูผกับนล้อยาง สรา้งประโยชนจ์ากยางรถยนต ์

เก่าที่หลายคนมองว่าไร้ค่า  ด้วยการนํามาคัดแปลงใช้ปลูก

ผกัในบรเิวณระเบยีงบา้น  หลังหอ้งอาบน้ํา หรอืบรเิวณพืน้ที่

ซักล้าง ล้อยางยังช่วยป้องกันการรบกวนของสัตว์และกัก 

เก็บนํ้าได้ดี  ที่สําคัญเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับพ้ืนที่เล็ก  

สามารถปลกูผกัรว่มกนัไดห้ลายประเภท  เชน่  ตน้หอม  ผักชี  

คื่นช่าย  เป็นต้น

 สวนครัวลอยฟ้า  ไม้ประดับกินได้  การปลูกผักสวน

ครัวสามารถสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความสวยงามไดไ้ม่นอ้ย  โดย

การใชภ้าชนะปลูกทีมี่นํา้หนกัเบา  สามารถดดัแปลงใหม้ขีอ

สาํหรบัแขวน หรอื เกีย่วได ้และนาํไปแขวนตามจดุ  หรอืมมุ

ต่างๆ  ของที่พักอาศัย  เหมาะสําหรับที่พักอาศัยที่มีขนาด

เลก็  มพ้ืีนทีว่า่งเล็กนอ้ย เชน่ ผกับุง้จีน กวางตุง้  ผกักาดหอม  

โหระพา กะเพรา ข้อควรระวังคือ ความชื้นของสวนครัว

ลอยฟ้าจะระเหยอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นจึงต้องหมั่นรดนํ้าอยู่

ปอยๆ

 ผักสวนครัวกระถาง  กระสอบ  หรือภาชนะเหลือใช้  

ไมว่า่จะเปน็กะละมงั ตะกรา้ หมอ้  ชาม  ก็สามารถนํามาใชไ้ด ้ 

เช่นกัน  อย่างไรก็ตาม  ต้องเลือกชนิดผักให้เหมาะสมนั่นก็

คือ  ผักรากหยั่งตื้น  ได้แก่  ผักชี  คะน้า  ผักบุ้งจีน  ผักกาด

ขาว  ผักกาดเขียว  ผักกาดหอม  กะหลํ่าปลี  สะระแหน่            

ขึ้นฉ่าย  ตั้งโอ๋  เป็นต้น  ส่วนผักรากหยั่งลึกปานกลางควร

ปลูกในภาชนะที่มีทรงสูงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่  

กะเพรา  โหระพา  แมงลกั  พรกิ  มะเขอื  มะเขอืเทศ แตงกวา 

ถั่วแขก และถั่วฝักยาว  เป็นต้น

 เพิ่มคุณค่าให้ขยะ

 ปัญหาขยะ  เป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษยโลกต้องเผชิญ

ในปัจจุบัน  ในแต่ละวันมีของเหลือใช้ที่เกิดจากการอุโภค  

บริโภคเป็นจํานวนมาก ซึ่งในแต่ละประเทศมีขั้นตอนการ

กําจดัขยะทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้การฝงักลบ  การเผา  แตล่ะวธิสีง่

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างกัน   ยิ่งในขยะท่ีมี           

สารพิษ  ยิ่งมีกระบวนการกําจัดที่ซับซ้อน  ขยะบางประเภท

อาจสร้างปัญหาให้มนุษย์  และโลกในระยะยาว เพราะไม่

สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  แต่ต้องใช้

เวลานานนบัรอ้ยนบัพนัป ี เพือ่การยอ่ยสลาย  เช่น  พลาสตกิ

 แนวคิดเก่ียวกับการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

และการใช้ซํ้า (Reuse) น่าจะเป็นทางออกในการลดขยะ  

และสิ่งของเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้ทรัพยากร

อย่างรู้ค่า  ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต  น่าจะเป็น

ทางออกทีด่ทีีส่ดุของการมสีว่นชว่ยลดภาวะโลกรอ้น  หลาย

สิ่งหลายอย่างที่มนุษย์โลกกินและใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน  

สามารถใช้ให้มีคุณค่ามากกว่าพฤติกรรมเดิม  ทั้งขวดนํ้า

พลาสติก  กล่องนม  บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  
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 ยกตัวอย่างการนําขยะมาปรับใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจําวัน  โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตใหม่ให้ยุ่งยาก  

เช่น นําขวด หรือแก้วพลาสติกมาทําเป็นภาชนะใส่ของ

ตกแต่งสวน ยางรถยนต์นํามาทําชั้นน้ําตก หรือเก้าอี้นั่ง

สําหรับนัง่เลน่ในสวน  ขวดกาแฟ  นาํมาใส่เครือ่งปรงุอาหาร

ในครัวได้  หรือนํามาใส่ผงซักฟอก  นํามาทําเป็นภาชะปลูก

ต้นไม้  หรือเลี้ยงปลา

 นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เริ่มผสม

ผสานการออกแบบอาคารให้ลงตัวกับแนวคิดเพื่อ                           

สิ่งแวดล้อม (Green Design) โดยทําการออกแบบอาคาร

ใหส้ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและธรรมชาตนิอ้ยทีส่ดุเพือ่

ลดปริมาณขยะ  60  ล้านตันต่อปี    หรือก่อสร้างอาคารให้

น้อยลง  เป็นการลดขยะจากงานก่อสร้าง  เป็นต้น

 หัวใจสําคัญของการออกแบบนวัตกรรมอาคารเพื่อ

รักษาสิ่งแวดล้อม   คือการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้

พลังงานของอาคาร  ตั้งแต่พลังงานในการผลิตวัสดุ  

(Embodied  Energy)  พลังงานระหว่างการก่อสร้าง   และ

พลังงานเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  พลังงานในการใช้  และ

พลังงานในการรื้อถอน  หรือการนํากลับมาใช้ใหม่

 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ                 

ส่ิงแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เป็นอย่างมาก  

เนือ่งจากวสัดกุอ่สรา้งตอ้งผา่นกระบวนการผลติ  การขนสง่ 

การประกอบ  รวมไปถึง  การทุบทําลาย  รื้อถอน ทั้งนี้  วัสดุ

ก่อสร้างที่เหลือทิ้งจากจากการรื้อถอน  ทุบทําลาย  สามารถ

นํากลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น  เศษปูน  กรอบประตู -  หน้าต่าง  

กรอบกระจก  แผ่นพื้นปาร์เก้  เป็นต้น 

 ปัจจุบันการนําวัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบใน

วัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น  มี 2 รูปแบบ  

คือ  การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีการแปรรูป (Reuse) กับ

การแปรรูปวัสดุแล้วนําไปเป็น ส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง 

(Recycle)

 การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีการแปรรูป  คือการ

เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของเศษวัสดุนั้น โดยการนํามา

ประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งร่วมกับโครงสร้างอาคาร  

สว่นใหญม่กัจะนาํมาเปน็สว่นประกอบของผนงัอาคาร  และ

นํามาใช้เป็นโครงสร้างอาคารบางส่วน  เช่น  การนําเอาเศษ

ฟางข้าวที่เหลือหลังจากฤดูเก็บเก่ียวมาอัดเป็นก้อนแล้วนํา

ไปติดตั้งเป็นผนังอาคาร  ทั้งนี้  ฟางข้าวมีคุณสมบัติเป็น

ฉนวนความร้อน

 การนําเอาขวดพลาสติกมาประกอบเป็นผนังอาคาร

ด้วยคุณสมบัติโปร่งแสงของเนื้อสวัสดุจึงทําให้พื้นที่ว่าง

ภายในไดร้บัแสงสวา่งอยา่งเพยีงพอในชว่งกลางวนั  ช่องวา่ง

ระหว่างขวดนํ้ายังช่วยระบายอากาศ
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 การนําทรายมาอัดใส่เข้าไปในช่องว่างของยาง

รถยนต์แล้วนํามาติดตั้งเป็นผนังรับนํ้าหนัก  จากนั้นทําการ

ฉาบทบัดว้ยดนิผสมซีเมนต ์สามารถควบคมุอณุหภูมิภายใน

อาคารได้ดี  บ้านที่มียางรถยนต์เป็นส่วนประกอบจะมีราคา

ถูกกว่าบ้านที่สร้างด้วยวัสดุปกติถึงร้อยละ 40  

 สําหรับเมืองไทยมีการนํากล่องนม UHT มาทําเป็น

โต๊ะนกัเรยีน  เนือ่งจากกล่องนม  UHT  จะทํามาจาก กระดาษ  

โพลเีอทลีนี และ อลมิูเนียมฟอยล์ ซ่ึงวัสดเุหล่าน้ีมีคณุสมบตัิ

หลายอย่างกล่าวคือ โพลีเอทีลีน ป้องกันความช้ืนจาก

ภายนอก  ชว่ยผนกึกล่องใหแ้นบสนิท  ปอ้งกนัการรัว่ซมึของ

ของเหลว  กระดาษ  มีความคงทน   อลูมิเนียมฟอยล์  ปอ้งกัน

ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอก

 วิธีการ คือ   รวบรวมกล่องนม UHT  นํามาเข้าเครื่อง

บดยอ่ย  ยอ่ยกล่องใหเ้ปน็ชิน้เลก็ ๆ  แลว้นาํไปเขา้เครือ่งอดั

ร้อน  เพ่ืออัดให้แน่นเป็นแผ่นกระดาน  จากนั้นนําไปเข้า

เครือ่งอดัเยน็อกีครัง้หนึง่เพือ่อดัแผน่กระดานใหแ้ขง็  เสรจ็

แลว้ใชเ้ครือ่งตดัขอบใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ  เม่ือตดัขอบ

เรียบร้อยแล้วจึงนําเข้าเครื่องเพลาตั้งเพื่อเก็บขอบ  จะได้

แผน่กระดานสําเร็จรปูนําไปประกอบเปน็โตะ๊นักเรยีนตอ่ไป  

ข้อมูลระบุว่าโต๊ะนักเรียน 1 ชุด (โต๊ะ และ เก้าอี้ อย่างละ 1 

ตัว) ต้องใช้กล่องนม UHT 2,500  กล่อง  นับเป็นการกําจัด

ขยะที่มีประโยชน์ทีเดียว

ทำาของเสียเป็นศูนย์ 
 การทําให้ของเสียเป็นศูนย์  หรือ  Zero  Waste  คือ

การจัดการของเสียที่เกิดจากบ้าน  ชุมชน  ของเหลือทิ้งจาก

การทําการเกษตร  อุตสาหกรรม  และของเสียที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ให้

มผีลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม  ในทีน่ีจ้ะขอนํา zero  waste จาก

กิจกรรมบางอย่างมานําเสนอ

 พลังงานเท่ากับศูนย์ Zero Energy

 ในการประกอบกจิกรรมทกุประเภททัง้ในชวีติประจาํ

วัน ตลอดจนการสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือทาง

อตุสาหกรรมนัน้ ลว้นตอ้งใชพ้ลงังานเปน็พืน้ฐาน เชน่ นํา้มนั 

เช้ือเพลงิ ซึง่พลงังานเหลา่นีเ้ปน็ทัง้ตน้ทนุการเศรษฐกิจ และ

ต้นทุนทางทรัพยากรที่มีวันหมด ดังนั้น หากสามารถใช้

พลังงานสะอาด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลด

การนําเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนไม่ทําให้เกิดมลภาวะ

แก่สิ่งแวดล้อมแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน “พลังงานเท่ากับศูนย์” ที่เป็นที่นิยม

ในปจัจบุนันีม้มีากมาย ทีส่ามารถมาทดแทนพลงังาน ทีห่มด

ไปได ้อาท ิพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานชวีมวล พลงังาความ

ร้อนจากใต้พิภพ    เป็นต้น

 พลังงานแสงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิด

พลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปัจจุบันได้นําความรู้

เกี่ ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์  ทั้ งนี้

ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรหรืออยู่

ในแถบร้อน มีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยสูงประมาณ           

วันละ 4.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร  ซึ่งเหมาะสมเป็น

อย่างยิ่งในการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน ซึ่งหาก

สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนประเทศเพียง 

ร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมดต่อปี จะได้พลังงานเทียบเท่า        

นํ้ามันดิบประมาณ 700 ล้านตัน จึงควรนําพลังงาน                 

แสงอาทิตย์มาใช้ในปัจจุบัน

 พลังงาน วมวล (Boimass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็น

แหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใช้

ผลิตพลังงานได้สารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์

ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้

งานชีวมวลเพือ่ทําใหไ้ดพ้ลงังานอาจจะทําโดยนํามาเผาไหม ้
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เพื่อนําพลังงานความร้อนท่ีได้ไปใช้ในกระบวนการผลิต

ไฟฟ้าทดแทนพลงังานจากน้ํามันชวีมวลเหลา่นีม้แีหลง่ทีม่า

ตา่งๆ กนั อาท ิพชืผลทางการเกษตร (Agricultural Crops) 

เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (Agricultural Residues) 

ไมแ้ละเศษไม้ (Wood and Wood Residues) หรอืของเหลอื

จากอุตสาหกรรมและชุมชน อาทิ แกลบ ได้จากการสีข้าว

เปลือก ชานอ้อย ได้จากการผลิตนํ้าตาลทราย

 พลงังานความรอ้นจากใตพิ้ภพ พลงังานความรอ้น

ใต้พิภพ มักพบในบริเวณที่เรียกว่า Hot Spots คือบริเวณที่

มกีารแผก่ระจายของความรอ้นจากภายใตผ้วิโลกขึน้มาสูผิ่ว

ดินมากกว่าปกติ จนกระทั่งนํ้ากลายเป็นนํ้าร้อนและไอนํ้า 

และแทรกตัวตามแนวรอยแตกของชั้นหินขึ้นมาบนผิวดิน 

และปรากฏใหเ้หน็ในรปูของบอ่น้ํารอ้น น้ําพรุอ้น ไอนํา้รอ้น

และบ่อโคลนเดือด เป็นต้น ในประเทศไทยพบแหล่งนํ้าพุ

รอ้นกระจดักระจายอยูท่ั่วไปถงึ 90 แหง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศ การ

ใชพ้ลงังานความรอ้นใตพ้ภิพผลิตกระแสไฟฟา้นัน้ สามารถ

แยกไอนํา้รอ้นไปหมุนกงัหนัผลิตไฟฟ้าไดโ้ดยตรง เชน่เดยีว

กบัโรงไฟฟา้พลังความรอ้นท่ัวไป และยงัมีตน้ทนุตํา่กวา่การ

ใช้ถ่านหินและนํ้ามัน ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆ จึงพากันให้

ความสนใจต่อการแสวงหาแหล่งพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ

มาใช้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ

 สารกําจัดศัตรูพื เท่ากับศูนย์ Zero Pesticide

 เกษตรอินทรีย์ เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก 

(Positive Management) ซึง่ปฏเิสธการใชส้ารเคมีกําจดัศตัรู

พชืและปุย๋เคม ีเนือ่งจากสารเคมกีารเกษตรเหลา่นีม้ผีลกระ

ทบตอ่กลไกและกระบวนการของระบบนเิวศ ทัง้ยงัใหค้วาม

สําคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรธาตุอาหาร การประหยัด

พลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟื้นฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การทําการ

เกษตรแบบองค์รวม ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณข์องดนิ การรักษาแหลง่ 

นํา้ใหส้ะอาด และการฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพของ

ฟาร์ม โดยอาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศใน

การทําการผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงจําเป็นต้องพัฒนาการ

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการบริหารจัดการฟาร์มของ

ตนเพิ่มขึ้น

 สําหรับระบบเกษตรอินทรีย์ ดินถือว่าเป็นกุญแจ

สําคัญ เพราะการปรับปรุงบํารุงดินทําให้ต้นไม้ได้รับธาตุ

อาหารอยา่งครบถว้นและสมดลุ ซึง่จะชว่ยใหต้น้ไมแ้ขง็แรง

มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง อนัจะทาํให้ 

เกษตรกรไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูก

ดว้ยระบบเกษตรเคมอีกีดว้ย นอกจากนีผ้ลผลติของเกษตร

อนิทรยีย์งัมรีสชาตดิ ีและมคีณุคา่ทางโภชนาการท่ีครบถว้น

 นอกเหนือจากการปรับปรุงบํารุงดินแล้ว การเพิ่ม

ความหลากหลายทางชวีภาพในไรน่ากเ็ปน็สิง่จาํเปน็ นบัเปน็

เรือ่งสําคญัตอ่ความยัง่ยนืของระบบนเิวศการเกษตร เพราะ

การที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด อยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิด

ความเกือ้กลูและสมดลุของระบบนเิวศ ซึง่จะชว่ยเสริมสร้าง

กระบวนการพลวตัทางธรรมชาตทิีเ่กือ้หนนุตอ่การทําเกษตร

อนิทรยีอ์กีตอ่หนึง่ วธิกีารเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ

อาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืช

หมนุเวยีน ไมย้นืตน้  หรอื การฟืน้ฟแูหลง่นเิวศธรรมชาตใิน

ไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง

 นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสําคัญกับ

เกษตรกร ผู้ผลิต และชุมชนท้องถิ่น ที่มุ่งหวังจะสร้างความ

มั่นคงในการทําการเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถี

ชีวติของชุมชนเกษตรกรรม ดงันัน้วถีิการผลติเกษตรอนิทรยี์
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จงึเปน็วถิีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึง่สอดคล้อง

กลมกลนืกบัวถิชีวีติของชมุชนเกษตรพืน้บา้นของสังคมไทย

 ระยะทางเท่ากับศูนย์ Zero Distance

 ภาพรวมของการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรใน

ประเทศไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรมักทําการผลิต

สินค้าเกษตรโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เปน็ประการสาํคญั โดยมันจะผลติสนิคา้เกษตรพืน้ฐานชนดิ

เดียวกันและซํ้ากันหลายปีอย่างต่อเนื่อง การผลิตสินค้าขั้น

พืน้ฐานของเกษตรกรท่ีเหมือนกนัจะตอ้งประสบปญัหาการ

แข่งขันทางการตลาด อย่างไรก็ดีภาคเกษตรยังคงเป็น             

ตัวจกัรสําคญัในการขบัเคลือ่นการเตบิโตของเศรษฐกจิการ

ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม

 การกระจายสินค้าจากผูผ้ลิตถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะ

พืชผลทางการเกษตรท่ีผ่านมานั้น ส่วนใหญ่จะต้องผ่าน

กระบวนการขนส่งเข้ามาในเมือง กระบวนการขนส่งสินค้า

นัน้นอกจากจะเปน็การสิน้เปลอืงนํา้มนัเชือ้เพลงิ สิน้เปลอืง

เวลาแล้วยงัเปน็การสญูเสยีคณุคา่ทางโภชนาการของพชืผล

เหล่านั้นก่อนจะถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น หากผู้ผลิตสามารถ

จําหน่ายผลผลิตเองจากแหล่งผลิตโดยตรง หรือการให้ 

“ระยะทางเท่ากับศูนย์” ย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิต                  

ผู้บริโภค ตลอดจนลดการใช้พลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

 ทางเลือกการเกษตรแนวทางใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กบั เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม ระบบนเิวศ และสภาพสงัคม โดย

ให้คํานึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นประการสําคัญ  

ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนสวน ฟาร์ม ไร่ นา ให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้การเกษตรอย่างครบวงจร คือ มีทั้งการสาธิต การเข้า

เยี่ยมชม การจําหน่ายพืชผลคุณภาพสูง และผลิตภัณฑ์

แปรรปูทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่ตอ้งมคีวามแตกตา่งทีจ่ะเปน็

แรงดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าไปหาแหล่งผลิตโดยตรง

 ความมุ่งหมายของการเกษตรแบบยั่งยืน คือ การ

ผลติสนิคา้ในรปูแบบทีผู่บ้รโิภคตอ้งการหรอืการฉกีแนวรปู

แบบผลิตภัณฑ์ โดยการขายในราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์โดย

ทัว่ไป และสามารถกําหนดราคาขายของผลติภณัฑแ์ละสรา้ง

กําไรได้ ทั้งนี้แหล่งผลิตอาจมีขนาดเล็กแต่ผลิตสินค้าท่ี       
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ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ โดยการเน้นคุณภาพ

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสําคัญ อาทิ การทํา

เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดสารพิษ ที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ

แทนสารเคมี หรือการใช้แมลงหรือนกช่วยกําจัดศัตรูพืช 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญในเรื่อง

สุขภาพมากข้ึน ประกอบกับสามารถตอบสนองความ

ต้องการต้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้อีกประการหนึ่ง

 ของเหลือใ เท่ากับศูนย์ Zero Leftover

 เมือ่เกดิการผลติการแปรรปูผลติภณัฑแ์ลว้ ยอ่มเกดิ

ของเหลือใช้หรือเศษวัสดุจากการแปรรูป ซึ่งหากทิ้งให้สูญ

เปล่า กจ็ะเป็นการเพิม่ปรมิาณขยะใหแ้กโ่ลก ดงันัน้การผลติ

พลงังานชีวมวลจงึเปน็อกีแหลง่พลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

กับประเทศไทย เนื่องจากเรามีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

จํานวนมาก เช่น แกลบ ชานอ้อย มันสําปะหลัง และเศษไม้ 

เปน็ตน้ สิง่เหล่าน้ีสามารถนํามาเปล่ียนใหเ้ปน็พลงังานไฟฟา้

ได ้ซึง่นอกจากจะชว่ยใหมี้การใชพ้ลังงานอยา่งยัง่ยนืแลว้ ยงั

เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร จากการขายวสัดทุางการ

เกษตรเหลือใช้อีกด้วย

 กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบ

ตา่งๆ ไดแ้ก ่การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) เมือ่นาํขยะ

มาเผาจะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อนของชนิด      

ชีวมวล ความร้อนที่ได้จากการเผา สามารถนําไปใช้ในการ

ผลิตไอนํ้าที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอนํ้านี้จะถูกนําไป

ขบักังหนัไอนํา้เพือ่ผลติไฟฟา้ตอ่ไป ตวัอยา่งชีวมวลประเภท

นีค้อื เศษวสัดทุางการเกษตร และเศษไม ้นอกจากนีย้งัมีการ

ผลิตก๊าซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิง

แข็งหรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เรียกกว่าแก๊สชีวภาพ 

(Biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน ไฮโดรเจนและ

คารบ์อนมอนนอกไซด ์สามารถนําไปใช้กบักงัหนัแกส๊ (Gas 

Turbine) หรอืสามารถใชพ้ลงังานชวีมวลในรปูของการหมัก 

(Fermentation) ด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศ ชีวมวล

จะถูกย่อยสลายและแตกตัว เกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas) ที่มี

องค์ประกอบของแก๊สมีแทนและคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส

มีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สําหรับผลิตไฟฟ้า

 ในกรณีของโรงเล่ือย  โรงสี  โรงนํ้าตาลขนาดใหญ่ 

อาจจะดําเนินการในลักษณะของการผลิตร่วมกับระบบ

โรงงานไฟฟา้ (Co-Generation) โดยวธิดีงักลา่วแลว้จะชว่ย

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานในประเทศ 

สําหรับส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะรวมถึงการใช้            

ไมฟ้นืจากโครงการปลกูไมโ้ตเรว็ในพืน้ทีน่บัลา้นไร่ ในกรณี

ที่รัฐบาลจําเป็นต้องลดปริมาณการปลูกมันสําปะหลัง อ้อย 

เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวทางด้านการตลาดของพืชท้ังสอง

ชนิด อนึ่ง สําหรับผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอื่นท่ียังใช้

เปน็เช้ือเพลงิได ้เช่น แอลกอฮอลจ์ากมนัสําปะหลงั กา๊ซจาก

ฟืน (Gastites) ก๊าชจากการหมักเศษวัสดุเหลือจาก

การเกษตร (Biogas) ขยะหากมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์

ก็อาจนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน

การปลูกผักแบบไร้ดิน

กังหันลม พลังงานไฟฟ้า
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 การปลดปล่อยเท่ากับศูนย์ Zero Toxic Release

 พลงังาน เปน็ปจัจัยพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการตอบสนอง

ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นปัจจัยพื้นฐาน

การผลติในภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม ดงันัน้ จงึตอ้งมกีาร

จดัหาพลงังานใหม้ปีรมิาณท่ีเพียงพอ มีราคาท่ีเหมาะสมและ

มีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และที่

สําคัญอีกประการหนึ่ง พลังงานจากการผลิตนั้นไม่ควรส่ง

ผลกระทบหรือปล่อยสารพิษทั้งในรูปของนํ้าเสีย ควันพิษ 

ฝุ่นละออง สู่สภาวะแวดล้อม

 หากเราต้องการให้ “การปลดปล่อยของเสียเท่ากับ

ศูนย์” แล้ว สิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงก็คือที่มาของพลังงาน      

ที่นํามาใช้ โดยพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งออก

ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และ

พลงังานหมนุเวยีน พลงังานสิน้เปลอืง คอื พลงังานทีใ่ช้แลว้

หมดไป ได้แก่ ถ่านหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามันดิบ นํ้า

มันเชื้อเพลง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน

หมายถึง พลังงานที่สามารถหาได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา 

หรือมาจากสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอื่นๆ อาทิ 

พลังงานที่ได้จาก ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล นํ้า แสง

อาทิตย์ ลม และคลื่น เป็นต้น

 เนื่องจากพลังงานแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่าง

กัน ดังนั้นจึงมีการปล่อยของเสียท่ีต่างกันด้วย เช่น หาก

ต้องการลดของเสียที่ปล่อยสู่ธรรมชาติลง  อาจทําได้โดย     

หันมาเลือกใช้พลังงานทดแทน  อันเป็นพลังงานที่สะอาด

บรสิทุธิ ์ไมต่อ้งผา่นการสงัเคราะหท์างเคม ีอาท ิพลงังานลม 

พลังงานนํ้า พลังงานแสงอาทิตย์

 ปัจจุบันจึงได้มีการค้นคว้าวิจัยเรื่องการนําพลังงาน

สะอาดมาใช้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ การใช้พลงังานจากแหลง่

พลังงานสะอาด เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ถูกต้อง และยั่งยืนที่สุด พลังงานสะอาด

หรือพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานธรรมชาติซึ่งสามารถ

ใช้ได้ไม่มีวันหมด นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน  

ยงัช่วยใหม้กีารใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยพลงังาน

สะอาดนีจ้ะชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกโดยเฉพาะก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างดี และถือเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน

 สาระที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้   เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวท่าน  

เป็นสิ่งที่ท่านทําได้แม้ไม่ทั้งหมด  เพียงทําได้บางส่วน               

เท่ากับช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว  แต่ถ้าท่านทราบแล้ว         

แตไ่มท่าํแมท้าํได ้ เทา่กบัทา่นเพิ่มความรอ้นให้กบัโลกมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ   ท่านจะไม่ วยโลกใบนี้บ้างเ ยวหรือ



ศัสยมน  นิเทศพัตรพงศ์

ลิตกระเจี๊ยบเขียว
ตามระบบ GAP

กระเจี๊ยบเขียว ชื่อสามัญ Okra, Lady’ s fingers ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmoschus esculentus Linn. วงศ์ 

Malvaceae เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาตะวันตก ประเทศซูดาน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตกึ่ง

ร้อน อุณหภูมิระหว่าง 18 - 35 องศาเซลเซียส ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ไม่ชอบดินที่มีนํ้าขัง หรือระบาย

นํ้ายาก ความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของดิน 6 - 6.8  เป็นพืชที่ปลูกได้ดีตลอดปี  

 กระเจี๊ยบเขียว เป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหาร สามารถนํามาประกอบอาหาร และมีสรรพคุณเป็นยา          

ที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยนําฝักไปต้ม หรือต้มราดนํ้ากะทิกินกับนํ้าพริก มีเส้นใยธรรมชาติสูง มี         

วิตามินสูง 

 ฝักแห้ง นํามาป่นชงกับนํ้ากินบําบัดโรคกระเพาะอาหาร  เพราะมีสารพวกเพ็กติน (pectin) หรือ กัม 

(gum) ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร แก้ไอ บํารุงกําลัง ฝักอ่อน เป็นยาหล่อลื่น ใช้ในโรคหนองใน ดอก 

ลดไขมันในเลือด ลดอุณหภูมิในร่างกาย แก้กระหายนํ้า 

ผ
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อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย



 จากสรรพคณุท่ีหลากหลายของกระเจีย๊บเขยีว ทาํให้

เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเทศ

ญีปุ่น่ มีการนําเขา้กระเจีย๊บเขยีวจากประเทศไทยเปน็จาํนวน

มาก โดยจะบรโิภคท้ังในรปูฝกัสดและแชแ่ข็ง กระเจ๊ียบเขยีว

จงึเป็นพืชผกัเศรษฐกจิสง่ออกท่ีสําคญั ทํารายไดใ้หป้ระเทศ       

ปีละมากกว่า 300 ล้านบาท 

 จากความสําคัญดังกล่าว การใส่ใจในการเลือกซื้อ

กระเจี๊ยบเขียวมาบริโภค จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม 

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง เกษตรกร

บางรายมุ่งแต่จะผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้ได้ผลผลิตสูง โดย

เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่ 

 มีการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช เช่น วัชพืช 

โรค แมลง ในปริมาณมาก โดยมิได้คํานึงถึงผลที่ตามมา 

จากการสะสมของสารเคมีท่ีมีมากเกินไปในระบบนิเวศน์ 

และตกค้างในผลผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพ 

แวดล้อม และสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเป็นวงกว้าง  

 ด้วยเหตุนี้จึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก

กระเจี๊ยบเขียวได้สมัครเข้าร่วมโครงการ การจัดการคุณภาพ 

พืชตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม หรือ GAP (Good 

Agriculture Practice) โครงการน้ีมีนโยบายในการผลิต

กระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ

ของคู่ค้าและผู้บริโภค

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบการผลิตกระเจ๊ียบเขียวอย่าง

เคร่งครัด  ได้แก่ การจัดการสุขลักษณะสวน มีการใช้         

เครือ่งมอืและอปุกรณก์ารเกษตรท่ีเหมาะสม มีการใชป้จัจยั

การผลติ ปฏบิตั ิและควบคมุการผลติอยา่งเหมาะสม  มกีาร

จดบันทึกการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

 ขอแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติที่จะนําไปสู่การผลิต

กระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน

การปลูกกระเจี๊ยบเขียว จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

 1. การเตรียมแปลงปลูก ไถดิน เก็บเศษวัชพืช และ 

ตากดินไว้ 7-14 วัน ไถพรวนอีกครั้งเพื่อการปรับระดับดิน

ให้สมํ่าเสมอ หากพบว่าดินมีความเป็นกรดด่างตํ่ากว่า 6 

ให้หว่านปูนขาวอัตรา 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ 

 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ ์ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ด

ด้วยสารไอโพนไดโอน 50% WP อัตรา 60 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 

1 กิโลกรัม  เพื่อป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

 3. การปลูก ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย

หมัก ใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ในฤดูแล้ง และใช้

ระยะปลูก 50 x 75เซนติเมตร ในฤดูฝน หยอดเมล็ดพันธุ์

ในหลุมปลูกหลุมละ 4-5 เมล็ด แล้วถอนแยกเมื่อต้นกล้า

มีอายุ 15 วัน ให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม 
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 4. การใส่ปุ๋ย หลังถอนแยกแล้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยบริเวณสองข้าง

แถวปลูก ใส่ปุ๋ยครั้งที่สองอัตราเท่าเดิม เมื่อกระเจี๊ยบเขียว

เริ่มออกดอก

 5. การให้นํ้า ควรให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ

ในช่วงออกดอก และติดฝัก 

 6. การตัดแต่งกิ่ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้ประมาณ 

1.5 – 2 เดือน ผลผลิตจะเริ่มลดลงหรือเมื่อสังเกตพบว่า 

เริ่มมีการแตกกิ่งแขนงเนื่องจากต้นเริ่มหยุดการเจริญ

เติบโตทางยอด ควรตัดแต่งต้นให้เหลือตอสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร หรือตัดให้เหลือตาสําหรับ

แตกกิ่งแขนงประมาณ 6-7 ตา จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อกระตุ้นการแตก

กิ่งแขนง

 7. การป้องกันกําจัดศัตรูพื   ศัตรูสําคัญ  มีดังนี้  

 หนอนกระทู้หอม ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน     

วางไข่บนส่วนอ่อนของพืชเป็นกลุ่มสีขาวมีขนปกคลุม  

หนอนจะกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช ทําให้ผลผลิตลดลง พบ

การระบาดรุนแรงในเดือนเมษายน-มิถุนายน เมื่อพบการ

ระบาด พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิส หรือเชื้อ 

ไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส หยุดพ่น 1 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว

 หนอนเจาะสมอฝ้าย ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว 

ตามส่วนของพืช ได้แก่ ใบ ก้านใบ และยอดอ่อน หนอนวัย

แรกจะกัดกินทําลายฝักอ่อน พบการระบาดรุนแรงเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยเชื้อไวรัส 

นิวเคลียโพลีฮีโดรซีส หยุดพ่น 1 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว 

หรือ คลอร์ฟลูอาซูรอน หยุดพ่นสาร 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว

 หนอนกระทู้ผัก ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่

เป็นกลุ่มสีนํ้าตาลคล้ายฟางข้าว กัดกินทุกส่วนของพืช การ

ระบาดไม่จํากัดฤดูกาล เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยเชื้อ       

ไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส หยุดพ่น 1 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว 

หรือคลอร์ฟลูอะซูรอน หยุดพ่นสาร 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว 

 เพลี้ยไฟ ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช พบ

การระบาดในสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อพบการระบาด พ่น 

ด้วยอิมิดาคลอพริด หยุดพ่นสาร 14 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว 

 เพลี้ยจักจั่นฝ้าย ตัวเต็มวัยรูปร่างยาวรี สีเขียวจาง 

วางไข่เป็นฟองเดี่ยวตามเส้นใบหรือก้านใบ ตัวอ่อนและ 

ตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบ ทําให้ใบเป็นสีนํ้าตาลและ 

ม้วนงอ พบการระบาดระหว่างฝนตกทิ้งช่วงนานๆ ระหว่าง

เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสาร  

อีโทเฟนพรอกซ์ หยุดพ่นสาร 7 วันก่อนเก็บเกี่ยว หรือ อิมิ

ดาคลอพริด หยุดพ่นสาร 14 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว หรือสาร

สกัดสะเดา หยุดพ่น 1 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว

 โรคเสน้ใบเหลอืง เกดิจากเชือ้ไวรสั ทาํใหใ้บมอีาการ

ด่างเหลือง ยอดเหลือง ใบและยอดม้วนงอ ฝักมีสีเหลือง      

ต้นที่ถูกเช้ือเข้าทําลายในระยะต้นกล้าแสดงอาการของโรค

รุนแรง ต้นเตี้ยแคระแกรน ติดฝักน้อยและไม่สมบูรณ์ โรค

นีจ้ะระบาดมากในชว่งตน้และปลายฤดฝูน โดยมแีมลงหวี่
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ขาวเป็นพาหะนําโรค เมื่อพบแมลงหวี่ขาวระบาด พ่นด้วย

สารอิมิดาคลอพริด และหากพบต้นเป็นโรคกําจัดโดยการ

ถอนและเผาทําลาย 

 โรคใบจุด สังเกตพบเชื้อราคล้ายผงแป้งสีขาวอมเทา 

บริเวณด้านหลังใบ ผงแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีเทาปนดํา เมื่อมี

อาการรนุแรงข้ึน ทาํใหใ้บรว่ง ตน้ทรดุโทรมและตายในทีส่ดุ 

โรคนีแ้พร่ระบาดไดง้า่ยและรวดเรว็ในปลายฤดฝูน โรคจะทวี

ความรุนแรงมากขึ้นในฤดูหนาวตามแหล่งปลูกท่ีมีความ      

ชื้นสูง  เมื่อพบอาการโรค เก็บใบเป็นโรคท่ีร่วงหล่นเผา

ทาํลาย พ่นดว้ยสารโพรพเีนบ หรอื แมนโคเซบ หยดุพน่สาร 

7 วันก่อนเก็บเกี่ยว

 การใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช  เกษตรกรควรมี

ความตระหนัก และระมัดระวังพิษภัยจากสารเคมีในการ

กําจัดศัตรูพืช ควรเลือกชนิดสารเคมี และใช้ในอัตราส่วนที่

ถูกต้องและเหมาะสม ใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตร

อนุญาตให้ใช้ มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนํา

บนฉลากให้ใช้กับพืชนั้นๆ ไม่ใช้สารเคมีที่ระบุในทะเบียน

วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ และที่ระบุในรายการสารเคมีที่

ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ และที่สําคัญต้องหยุดใช้สารเคมีก่อน

การเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุ 

 8. การเก็บเกี่ยว ใช้มีดหรือกรรไกรตัดกระเจี๊ยบ

เขียวทีละฝัก ตัดขั้วให้ตรง มีก้านติดไม่เกิน 1 เซนติเมตร 

เลือกเก็บฝักที่มีความยาวตั้งแต่ 7-12 เซนติเมตรสําหรับ

บริโภคสด และ5-9 เซนติเมตรสําหรับฝักแช่แข็ง หลังจาก

น้ันรวบรวมฝักกระเจ๊ียบเขียวท่ีเก็บเกี่ยวแล้วใส่ภาชนะที่

บรรจุที่สะอาด  เพื่อรอการขนส่งไปยังแหล่งรวบรวมหรือ

ผู้รับซื้อทันที 

 9. การจดบันทึกข้อมูล  เกษตรกรควรจดบันทึก

ข้อมูลต่างๆ ในการปฏิบัติงานในแปลง เช่น ประวัติเมล็ดพันธุ์ 

แหล่งทีม่า การใสปุ๋่ย การสาํรวจศตัรพูชื การใชวั้ตถอุนัตราย

ทางการเกษตร ผลผลิต เป็นต้น 

 ผลผลติกระเจีย๊บเขยีว จากแปลงเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วม 

โครงการ GAP กระเจี๊ยบเขียว จะได้รับการสุ่มตรวจ

วิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการโดยไม่เสีย              

ค่าใช้จ่าย เมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆอย่าง           

ถกูตอ้งแลว้ ผลผลติทีไ่ดร้บัมคีณุภาพและมคีวามปลอดภยั 

เกษตรกร จึงได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบ

เกษตรดีที่เหมาะสม 

 ผลผลิตที่ได้รับการรับรองจะเป็นที่ยอมรับของ            

ผู้บรโิภค จาํหนา่ยไดร้าคาด ีเพิม่มลูค่าสนิค้า ทาํใหเ้กษตรกร

มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในปัจจุบันมีเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการ GAP กระเจี๊ยบเขียว ได้รับการรับรอง

แหล่งผลิตแล้ว จํานวน 281 แปลง รวมพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบ

เขียว 1,071 ไร่ และมีเกษตรกรที่รอการตรวจแปลงอีก

จาํนวน 352 ราย ซึง่ในอนาคตอนัใกลน้ี ้จะมเีกษตรกรผลติ

กระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เพิ่มขึ้น  

 จากการวเิคราะหส์ารพษิตกคา้งในฝกักระเจีย๊บเขยีว

จากแปลง GAP ในอําเภออู่ทอง และสองพี่น้อง จังหวัด

สพุรรณบรุ ีโดยเจา้หนา้ที ่GAP ของศนูยว์จิยัและพฒันาการ

เกษตรสุพรรณบุรี เป็นผู้สุ่มตัวอย่างกระเจี๊ยบเขียวจาก

แปลงผลติทีส่นันษิฐานวา่ มกีารใชส้ารเคมใีนอตัราสว่นท่ีไม่

ถูกต้องและไม่เหมาะสม และอาจมีสารเคมีตกค้างมาก         

เกินไปในผลผลิตจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จํานวน          

133 แปลง ในช่วงฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา (มี.ค.-เม.ย.54) 

 โดยดําเนินการวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์สารพิษตกค้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กาญจนบุรี พบว่า มีสารตกค้างในฝักกระเจี๊ยบเขียว จํานวน 

5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 3.75  สารที่พบ ได้แก่ แลมป์ดาไซ

ฮาโลทริน (lambda cyhalothrin) 3 ตัวอย่าง ปริมาณ 

0.01-0.03 มก./กก. (มกอช. MRL 0.2 มก./กก.)         
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ไซเปอร์เม็ทริน (cypermethrin) 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-

0.12 มก./กก. (มกอช. MRL 0.5 มก./กก.)  

 ปริมาณสารตกค้างที่พบอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ

การบริโภค สารทั้งสองชนิดเป็นสารกําจัดแมลงศัตรูพืช กลุ่ม 

ไพรีทรอยด์ ที่มีความเป็นพิษระดับปานกลางมีประสิทธิภาพ 

ในการกําจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก หนอนกระทู้

หอม เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน มวนแดง ซึ่ง

ครอบคลุมแมลงศัตรูพืชในไม้ผล พืชไร่ และพืชผักชนิด

ต่างๆ เกษตรกรจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

 การพบสารตกค้างหลงเหลือในผลผลิตเพียงร้อยละ 

3.75 และในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ชี้ให้เห็นว่า

เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ

ปฏิบัติที่วางไว้ และมีความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย

จากการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทําโครงการ 

GAP พืช คอื มีเกษตรกรบางราย เม่ือไดร้บัการรบัรองแหลง่

ผลิตแล้วไม่ดําเนินการผลิตพืชชนิดน้ันอย่างต่อเนื่อง             

แต่กลับไปผลิตพืชชนิดใหม่แทน เพราะการสมัครเข้าร่วม 

โครงการ GAP ไม่มีข้อผกูมัดใดๆ ตอ่เกษตรกร และแนวทาง

ปฏิบัติทุกขั้นตอนที่วางไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้

สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตร ที่มีคุณภาพและเป็นที่

ยอมรับในระดบัสากล ดว้ยเหตน้ีุ เกษตรกรจึงมทีางเลอืกใน

การผลิตพืชชนิดอื่นที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่สะดวกกว่า

กระเจีย๊บเขยีว หรอืใหผ้ลตอบแทนคุม้คา่ทางเศรษฐกจิมากกวา่ 

 อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

GAP จะเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง             

การจดัการระบบการผลิตกระเจ๊ียบเขียวท่ีมีคณุภาพ มคีวาม

ปลอดภยัจากสารพษิตกคา้งและปลอดภยัจากศตัรพูชื และ

ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวจากแปลงเกษตรกรที่ เข้าร่วม

โครงการ GAP เปน็ท่ียอมรบักนัอยา่งกว้างขวางในตลาดทัง้

ภายในและต่างประเทศ อย่างยั่งยืน
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“องุ่น”  ไม่ใช่ผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย  สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 5 ทรงนําพันธุ์องุ่นมาจากต่างประเทศ นําเข้ามาปลูกในประเทศไทย แต่เนื่องจากผลผลิตมี                    

รสเปรี้ยวจึงไม่เป็นที่นิยมปลูก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2493 หลวงสมานนวกิจ  นําพันธุ์องุ่นมาจากแคลิฟอร์เนีย  

สหรัฐอเมริกา  และปี พ.ศ. 2497  ดร.พิศ  ปัญญาลักษณ์  นําพันธุ์องุ่นมาจากยุโรปเข้ามาปลูก  และได้มีการ

ขยายพันธุ์ออกไปแพร่หลายมากขึ้น

 เกษตรกรไทยมีความพยายามปลูกองุ่นในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด  แหล่งปลูกองุ่นในอดีตที่รู้จักกัน

ดีอยู่แถวภาคตะวันตกของประเทศ  ได้แก่  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อําเภอสามพราน  และอําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร องุ่นที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นองุ่น                           

รับประทานสด  มี  2  พันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ  พันธุ์คาร์ดินัล  ผลสีม่วง  และพันธุ์ไวท์มะละกา ผลสีเขียว 

แต่องุ่นมีศัตรูพืชหลายชนิด  ทําให้เกษตรกรใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในปริมาณมาก ต้นทุนการผลิตสูง ใน

ระยะหลัง ๆ  พื้นที่ปลูกองุ่นในเขตดังกล่าวจึงค่อย ๆ หายไป

พรรณนีย์  วิชชาชู

ากองุ่นทำาไวน์ที่
หัวหิน... ถึงองุ่น
ผลสดที่ปากช่อง

จ
ผลผลิตองุ่นที่ใกล้เก็บเกี่ยว

องุ่นรับประทานสดจาก ไร่องุ่นลายเถาว์

อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย
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แปลงองุ่น  ที่ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์

 ในปี พ.ศ. 2540 ปรากฏไร่องุ่นเกิดขึ้นที่อําเภอ

ภูเรือ จังหวัดเลย  เป็นองุ่นสําหรับผลิตไวน์  และไวน์ที่ผลิต

ประสบความสําเร็จพอสมควรในตลาดไวน์ไทยภายใต้

แบรนด์ “ชาโตเดอเลย” ขณะเดียวกันพื้นที่เชิงเขาในเขต

อําเภอปากช่อง  และอําเภอวังนํ้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัด

ลพบุรี จํานวนไม่น้อย   มีเกษตรกรรายใหม่ไปบุกเบิกพื้นที่

เพื่อทําไร่องุ่น  มีทั้งองุ่นสําหรับทําไวน์ และองุ่นรับประทานสด 

หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ซีราส เทมปรานิญโญ่  คาเนอเน่

โซวิญอง เชนิบลอง โคลอมบาร์ด  โอปอล มารู ลูสเปอร็ต  

ทอมสัน  รูบี้  แบล็คคอรินท์  เป็นต้น 

 นอกจากนี้  ถ้าท่านที่เป็นสมาชิก “กสิกร”  คงเคย

อ่านเรื่องราวของไร่องุ่นคุณสุพรรษา  เนื่องภิรมย์  ที่จังหวัด

ชลบุรีมาแล้ว รวมทั้งเคยอ่านพบในอินเตอร์เน็ต ว่ามีผู้ปลูก 

องุ่นที่อําเภอเทพสถิตย์  จังหวัดชัยภูมิด้วย  วันหน้าถ้ามีโอกาส 

จะไปเยี่ยมเยียน  และเก็บเรื่องราวมาฝากท่านผู้อ่านอีก

 แต่สําหรับฉบับน้ี ขอนําเรื่องราวไร่องุ่นจาก 2  

ภูมิภาคมาฝากก่อน

ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์
 ถนนเลีย่งเมอืงจากกรงุเทพฯ มุง่ตรงไปประจวบครีขีนัธ ์ 

ถึงสี่แยกวัดห้วยมงคล  ผ่านซุ้มประตูทางเข้าวัด  (ทางหลวง

หมายเลข 3218  ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3219)  ระยะ

ทางประมาณ  12.5  กิโลเมตร ถึงสี่แยก (ตัดกับทางหลวง

หมายเลข 3301) เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางผ่านหมู่บ้าน       

คอกช้าง ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  จะถึงไร่องุ่น        

หัวหินฮลิล ์ พืน้ทีป่ระมาณ 1,000  ไร ่ ในเขตหมูท่ี ่9  ตําบล

หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี                   

คณุชาวไร ่กาญจโนมยั เปน็ผูจ้ดัการไร ่ดแูลการผลติองุน่ใน

พื้นที่ประมาณ  250  ไร่  

 ภายในไร่องุ่นแห่งนี้ มีร้านอาหาร  ที่จําหน่ายอาหาร  

และเครื่องดื่ม รวมทั้งไวน์และผลผลิตองุ่นสด และผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากองุ่น  เช่น  ใบชาองุ่น  แยม  องุ่นอบแห้ง  เป็นต้น 

บรรยากาศของร้านอาหารที่อยู่บนเนินเขา สามารถมองไป

เห็นแปลงองุ่นไกลสุดตา มีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้         

ร่วมสนุก ด้วยการนั่งรถชมไร่องุ่น โดยใช้รถแบบรถกระบะ

ของทหาร นั่งไปกันหลายคน หรือจะนั่งหลังช้าง เดินชมไร่

องุ่นก็ได้  ถ้านั่งช้างก็จะนั่งได้ครั้งละ  2  คน

 การเที่ยวชมไร่องุ่น นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับการปลูกองุ่น การเก็บเกี่ยว  รู้จักองุ่นสายพันธุ์ต่าง ๆ   

และรู้จักการทําไวน์  บรรยากาศของไร่องุ่นกลางหุบเขา  มี

คุณชาวไร่  กาญจโนมัย

ขี่ช้างชมไร่องุ่น
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ความสวยงาม โดยเฉพาะเวลาแดดร่มลมตก นั่งรับประทาน 

อาหาร  และจิบไวน์ไปด้วย  น่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนที่น่า

ประทับใจแห่งหนึ่ง

เริ่มต้นปลูกองุ่น
 คณุชาวไร ่กาญจโนมัย  ผูจ้ดัการไร ่ เลา่ใหฟ้งัวา่  เดมิ

ที่ดินบริเวณนี้เป็นป่า มีชาวบ้านปลูกสับปะรดอยู่บ้าง   

ลักษณะดินเป็นดินทรายปนหิน สามารถจะปลูกองุ่นได้ดี

คล้ายไร่องุ่นในแถบเมดิเตอร์เรเนียน บริษัท สยามไวเนอรี่  

จํากัด  ได้มาพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงดิน และเริ่มปลูกองุ่นเมื่อ

ปี 2547 หลังจากที่ประสบความสําเร็จจากการเข้าร่วม

ทดลองปลูกองุ่นในโครงการห้วยทรายอันเนื่องมาจาก         

พระราชดําริ  ที่จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อปี  2546 

 บรษิทั สยามไวเนอรี ่จาํกัด ตอ้งการผลติไวนค์ณุภาพ

ดีเพือ่สุขภาพ ไวนค์ณุภาพดีต้องใชอ้งุน่ทีม่คีณุภาพ ดดีว้ยเชน่

กนั จงึไดเ้ริม่สรา้งไรอ่งุน่เปน็ของบรษิทัเอง  โดยไรอ่งุน่แหง่

แรกของบริษัทอยู่ที่ทับกวาง จังหวัดสระบุรี  พื้นที่ประมาณ  

100  ไร่  แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับการผลิตไวน์  จึง

ได้ขยายพื้นที่ปลูกองุ่นมาที่ ไร่หัวหินฮิลล์แห่งนี้  โดยเร่ิม

ปลูกเมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูก

องุ่นประมาณ  300 ไร่ จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ประมาณ 

500 ไร่  ทั้งนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นปีละ  30 – 40 ไร่  

มีคุณ าวไร่ กาญจโนมัย เป็นผู้จัดการไร่ และมีที่ปรึกษา       

ชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญการปลูกองุ่นเขตร้อนเข้ามาช่วยใน           

คําแนะนําทางด้านการผลิต และถ่ายทอดประสบการณ์ให้

กับบุคลากรภายในไร่องุ่นหัวหินฮิลล์แห่งนี้ด้วย

 พันธุ์องุ่นที่ปลูกอยู่ในขณะนี้มีหลากหลาย เช่น  พันธุ์ 

โคลอมบาร์ด  เชนินบลอง มุสกัส ซีราซ ซานจิโอเวสเซ่             

เทมปรานินโย่ และองุ่นรับประทานสด นอกจากนี้ยังมีพันธุ์

ที่กําลังทดลองปลูกอีกกว่า  20  สายพันธุ์

ผลิตตามมาตรฐาน GAP

 ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  ได้รับการรับรองแหล่งผลิตตาม

มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จากกรมวิชาการ

เกษตร โดยมขีัน้ตอนการผลติ เริม่ตัง้แตก่ารเตรยีมดนิ  โดย

ไวน์  ที่ผลิตจากองุ่นของไร่องุ่นหัวหินฮิลล์

ผลิตภัณฑ์จากองุ่น  มีจำาหน่ายที่ร้านอาหารของไร่องุ่นหัวหินฮิลล์
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การศกึษาขอ้มูลสภาพดนิ และทําการวิเคราะหด์นิ  เนือ่งจาก

ดนิเปน็ดนิทรายปนหนิ จงึตอ้งใชวั้สดปุรบัปรงุดนิกอ่นปลกู 

โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดินเป็นพ้ืนฐาน ใช้ปุ๋ยคอก  

แกลบ  และปุ๋ยหมัก  ประมาณ  2  ตันต่อไร่  

 ใชส้ารปรบัปรงุดนิชนิดตา่ง ๆ  เชน่ โดโลไมท ์ ในกรณี

ที่ดินนั้นต้องการธาตุแมกนีเซียม แต่ถ้าไม่ต้องการ

แมกนีเซียมก็ใช้ปูนขาวเผาธรรมดา อัตราที่ใช้ตามค่า

วิเคราะห์ ดิน  ทําการไถพรวนปรับหน้าดิน  มีการทําลาย      

ชั้นหินและดินดาน    

 หลังจากยกร่องปลูกองุ่นแล้ว มีการจัดการดิน             

ต่อเนื่อง โดยการไถพรวนบริเวณโคนต้น พร้อมการกําจัด

วัชพืชรอบโคนต้นทุก  7  วัน  กําจัดวัชพืชระหว่างแถวองุ่น

ทุก  7  วันในฤดูฝน  หรือทุก  14  วันในฤดูแล้ง  หรือเมื่อ

วัชพืชขึ้นสูงประมาณ  20  ซม.  ทั้งนี้จะให้วัชพืชหลงเหลือ

อยู่ในแปลงองุ่นในช่วงฤดูฝน (เดือนเมษายน – ตุลาคม) 

เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  และให้หน้าดิน       

แข็งแรง   เครื่องจักรกลสามารถเข้าไปทํางานในแปลงได้  

 ไถพรวนหน้าดินสลับร่องเว้นร่องในช่วงเดือน  

พฤศจิกายน – มีนาคม เพ่ือให้รากบริเวณที่ถูกตัดมีการ

พัฒนาใหม่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักอย่างสมํ่าเสมอ  

 แหล่งนํ้าที่ใช้ในการผลิตองุ่นของไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  

ได้จากสระนํ้าที่ขุดขึ้นมาสําหรับเก็บกักนํ้า  ให้นํ้าด้วยระบบ

นํา้หยด โดยมรีะบบการใหน้ํา้พรอ้มปุย๋ จดัทาํแผนผงัระบบ

นํา้ของแตล่ะแปลง เพือ่สะดวกในการบรหิารจดัการ นํา้  และ

ติดตามแก้ไขกรณีเกิดปัญหา

 การให้นํ้าจะให้ประมาณ  8 – 24  ลิตรต่อต้น  ตาม

สภาพความชื้นและสภาพดิน โดยจะต้องทําการตรวจสอบ

ดนิเมือ่เหน็รอยซมึของนํา้ในดนิระหวา่งหวันํา้หยดแตล่ะอนั

มาจรดกันจงึหยดุใหน้ํา้ โดยเฉพาะในช่วงฤดกูารใหผ้ล ผลติ  

ต้องระวังไม่ให้นํ้ามากเกินไป   นอกจากนี้ยังมีการให้นํ้า       

ตามความจําเป็น  หรือตามแผนที่กําหนดไว้  ขึ้นอยู่กับ      

สภาพพืน้ทีข่องแตล่ะแปลง โดยตอ้งทําการตรวจสอบอยา่ง

สมํ่าเสมอ

 มีการตรวจสอบระบบนํ้าหยดอย่างเป็นระบบและ

สมํ่าเสมอ  เช่น  ก่อนปลูก  ก่อนตัดแต่งกิ่ง  หลังตัดแต่งกิ่ง  

ก่อนผลิใบ  และทุกเดือนหลังจากผลิใบ  มีการบํารุงรักษา

ตลอดเวลา เช่น ล้างเครื่องกรองของเครื่องสูบนํ้าหลัก  การ

ล้างเครื่องกรองในแต่ละจุด  การตรวจสอบการไหล  ตรวจ

สอบการอุดตันของหัวนํ้าหยด ล้างท่อนํ้าหยด เปลี่ยน              

หัวนํ้าหยด  เป็นต้น

ผลผลิตองุ่นที่ยังอ่อน
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ไร่องุ่นกลางหุบเขา

ผลผลิตสู่โรงงานไวน์
 ผลผลิตส่วนใหญ่ของ  ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  จะถูกส่ง

เข้าสู่โรงงานผลิตไวน์ ของบริษัทสยามไวเนอรี่ จํากัด ที่

จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลผลิตสดจากไร่จะขนส่งโดยรถ

หอ้งเยน็ควบคมุอณุหภมู ิใชเ้วลาเดนิทางถงึโรงงานผลติไวน์

ประมาณ  2  ชั่วโมง  สําหรับองุ่นรับประทานสด  จะนํามา

จําหน่ายในร้านอาหารภายในไร่ที่กล่าวถึงในตอนแรก  โดย

คุณชาวไร่  บอกว่า  แค่จําหน่ายในไร่ก็ไม่เพียงพอแล้ว  แม้

ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ 400  บาทก็ตาม

 องุ่นแต่ละพันธุ์จะเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน สําหรับองุ่น 

ทําไวน์  เมื่อองุ่นอายุประมาณ  110 - 120  วันหลังการ       

ตดัแตง่กิง่ ผูจ้ดัการไรจ่ะแจง้ใหผู้จ้ดัการโรงงานผลติไวนม์า

ติดตามคุณภาพของผลผลิต  โดยเฉพาะความหวาน  ความ

สุก และสี ฝ่ายไร่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อองุ่นสุกตามคุณภาพ 

ที่กําหนด  และจะงดการพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  30  วัน

ก่อนเก็บเกี่ยว

 องุ่นที่เก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ฝ่าย

โรงงานต้องการ ไม่มีผลเน่า ภาชนะบรรจุผลผลิตต้องสะอาด  

และไมค่วรลกึเกนิ  40  ซม.  เพือ่ปอ้งกนัผลผลติทบักนัแนน่  

มีการชั่งนํ้าหนัก  และบันทึกข้อมูลแยกแต่ละแปลง แต่ละ

สายพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลผลิต

 ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  โดยใช้ตามคําแนะนําในฉลาก  และปฏิบัติตาม

ระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ  GAP   มีการพ่น

สารเคมีป้องกันกําจัดแมลง และสารกําจัดวัชพืชก่อน              

ตัดแต่งกิ่ง  2  เดือน และฉีดพ่นตามระยะการเจริญเติบโต

ของพืช  ทั้งนี้จะฉีดพ่นในช่วงเช้า  ไม่เกิน 10.00  น. หรือเย็น  

ไม่เกิน  16.00  น. 

 มีการกําจัดวัชพืชรอบโคนต้นอ่อน และต้นที่สมบูรณ์ 

ด้วยเคร่ืองจักร หรือแรงงานคน โดยเฉพาะเมื่อต้นอยู่

ระหว่างการฟอร์มกิ่ง  ส่วนการกําจัดวัชพืชด้วยสารเคมีนั้น

จะใช้เท่าที่จําเป็น

 มีการบันทึกขั้นตอน และกิจกรรมในการผลิต  เช่น  

การใส่ปุ๋ย  การฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช  การกําจัด

วัชพืช  การตัดแต่งกิ่ง  การดูแลรักษาในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 

ของการเจริญเติบโต  รวมทั้งการบันทึกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นในระหว่างฤดูการผลิต  เพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูล  

ประกอบการตัดสินใจในการผลิตในแต่ละปี

 นอกจากนี ้ยงัมีการบนัทึกรายการวัสด ุส่ิงของ  ปจัจยั

สิ้นเปลือง และการเบิกจ่าย ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอด

เวลา รวมทั้งการบันทึกประวัติและรายละเอียดของแต่ละ

แปลงปลูกในแต่ละปีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
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องุ่นทยอยให้ผลผลิตหลายรุ่น

 มีการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้ ๆ 

ไรอ่งุน่  มกีารปลกูผกั  บรจิาคอปุกรณก์ารเรยีน อุปกรณ์กีฬา  

ให้โรงเรียนต่าง ๆ   เป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้สนใจ   ขณะ

เดยีวกนักร็บันกัศกึษาเขา้มาฝกึงานเปน็ประจําทกุป ี รวมทัง้

เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนวังไกลกังวล ด้วย

 ในช่วงที่น้ําท่วมกรุงเทพฯ มีหลายครอบครัวที่อพยพ 

หนนีํา้ไปอยูต่ามทีต่า่ง ๆ  รอเวลาทีจ่ะกลบัมาไปฟืน้ฟบูา้นที่

ถูกนํ้าท่วม  สถานที่พักตากอากาศต่าง ๆ  ในหลายจังหวัด ที่

อยูไ่มไ่กลจากกรงุเทพฯ นกั ไมว่า่จะเปน็พทัยา  ชะอํา  หวัหนิ 

ต่างมีโอกาสต้อนรับผู้อพยพ จนห้องพักตามโรงแรม  และ

รีสอร์ทต่าง ๆ เต็ม  สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ก็มีโอกาสได้

ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้อพยพด้วยเช่นกัน  รวมทั้ง ไร่

องุ่นหัวหินฮิลล์ แห่งนี้ด้วย

ไร่องุ่นลายเถาว์

 จากภาคตะวันตกของประเทศ ข้ามไปทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อําเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา เยี่ยมชม “ไร่องุ่นลายเถาว์”  เป็นไร่องุ่นที่ตั้ง

อยู่ในเขตเมือง  ริมถนนมิตรภาพสายเก่า  บริเวณหมู่ที่   1  

ตําบลหนองสาหร่าย พบกับเจ้าของไร่  คือ คุณสมบัติ               

วิเ ยรณรัตน์ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกองุ่นมายาวนาน

เกือบ  30  ปี

 สําหรับไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  จะมีการบริหารจัดการ

แปลงปลูกองุ่นให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  

โดยการวางแผนปลูกไม่พร้อมกัน  เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวไม่

พร้อมกัน

 คุณชาวไร่  บอกด้วยความภาคภูมิใจว่าองุ่นจากไร่

องุ่นหัวหินฮิลล์แห่งนี้ เคยเป็นวัตถุดิบผลิตไวน์  สําหรับใช้

ในงานพระราชทานเล้ียงตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะทีม่ารว่ม

งานพระราชพิธีฉลองในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 60  ปี

 สาํหรบัไวน์ ของสยามไวเนอรี ่ ท่ีผลติจากองุน่ทีไ่รห่วั

หินฮิลล์แห่งนี้ ส่วนใหญ่จะส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ  โดย

ใช้ทีมการตลาดของ “เรดบุล” หรือ “กระทิงแดง”  เป็น            

ผู้ทําการตลาดให้ มีจําหน่ายภายในประเทศบ้าง  โดยแบ่ง

เกรดของไวน์ออกเป็นหลายเกรด แต่ละเกรดมีชื่อที่ต่างกัน  

ในร้านสะดวกซื้อก็มีจําหน่ายอยู่บ้าง

กิจกรรมเพื่อสังคม
 ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  เป็นไร่องุ่นแห่งแรกของอําเภอ

หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พื้นที่ประมาณ  1,500  ไร่นี้  

นอกจากการวางแผนปลูกองุ่นให้ได้  500  ไร่แล้ว  ยังมีการ

ปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติประมาณ  300  ไร่  ทํา       

โป่งเทียมให้ช้าง ปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารให้นกต่าง ๆ  ใน

ธรรมชาติ  เช่น  หว้า  มะขามป้อม
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 คุณสมบัติ  วิเ ยรณรัตน์  เป็นชาวนครปฐม  แต่ไป 

เรียนจบระดับ ปวส.  สาขาพืชศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเกษตร 

และเทคโนโลยีราชบุรี จังหวัดราชบุรี หลังจากเรียนจบในปี 

2526 ได้ทํางานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการวิจัยเทคโนโลยี 

การปลูกองุน่ในประเทศไทยของ ดร.สรุศกัดิ ์นีลรนนท ์ แหง่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน  ปลกูองุน่

อยู่ที่กําแพงแสน รวบรวมสายพันธ์ุองุ่นจากทั่วโลก  เพื่อหา

คุณสมบัติของสายพันธุ์แต่ละพันธุ์ ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย

 จากงานวจิยัครัง้น้ัน ไดก้ระจายพันธุอ์งุน่สู่ภาคเอกชน  

และเกษตรกร  ซึ่งมีการนําไปปลูกเป็นจํานวนมากที่จังหวัด

สมุทรสาคร  ทั้งองุ่นรับประทานสด  และองุ่นทําไวน์ เอกชน

ที่สําคัญที่ปลูกองุ่นทําไวน์ในขณะนั้นคือ  บริษัท สยามไวเนอรี่  

จํากัด  ผู้ผลิตสปายไวน์คูลเลอร์ และกระทิงแดง ซึ่งปัจจุบัน

บริษัท  สยามไวเนอรี่  จํากัด  มีพื้นที่ปลูกองุ่นสําหรับผลิต

ไวน์  คือ  ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์  นั่นเอง

 ทําไร่องุ่นของตนเอง

 เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุด คุณสมบัติ  ได้ไปทํางานกับ

บริษัท  อะโกรแฟกซ์  จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตองุ่นเพื่อการค้า  

อยู่ที่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นเวลา 17  ปี  ระหว่าง 

ที่ทํางานอยู่ในบริษัทเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการ

ปลูก การดูแลรักษา และเทคนิคต่าง ๆ จนถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญ 

องุ่นคนหนึ่ง  แต่การทํางานกับบริษัท  ไม่มีอิสระเท่าที่ควร  

ต้องทําตามความต้องการของบริษัท  จึงมีความคิดว่าน่าจะ

ออกมาทําไร่องุ่นของตนเอง
คุณสมบัติ  วิเชียรณรัตน์

องุ่นทยอยให้ผลผลิตหลายรุ่น

 ในปี  2542  คุณสมบัติ   ได้ซื้อที่ดินจํานวน  50  ไร่  

ในพื้นที่ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา  เพื่อทําไร่องุ่นตามความตั้งใจ  ตั้งชื่อว่า  “ไร่

องุ่นลายเถาว์”  ซึ่งเป็นชื่อเล่นของลูกสาว ในระยะ 2 – 3 ปี

แรกที่ปลูกประสบปัญหามากมาย ทั้งนํ้าฝน นํ้าค้าง นก  

คา้งคาว และแมลงศตัรพูชืตา่ง ๆ   ซึง่ตอ้งลงทนุดา้นสารเคมี

ป้องกันกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนมาก บางปีต้องประสบ กับ

ภยัธรรมชาต ิฝนตกในขณะทีอ่งุน่ใกลจ้ะเกบ็เกีย่ว  ทํา ใหผ้ล

แตกเสียหายเกือบหมด
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ต้านทานแมลง พันธุ์อื่น ๆ  มีปลูกบ้าง  ไม่มากนัก  เช่น  ดีไลท์  

บิ๊กแบ็ก  และไข่ปลา 

 ที่ไร่องุ่นลายเถาว์  มีคนงาน 20 คน มีหน้าท่ีดูแล

แปลงปลูก  และดูแลคุณภาพของผลผลิต  คุณสมบัติ  จะ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์  และเทคนิคต่าง ๆ  ให้กับคน

งานบางคน ถงึขัน้ทีส่ามารถไวใ้จใหท้าํงานแทนได ้  เพือ่ เวลา

จําเป็นที่ตนเองไม่อยู่ในไร่  งานในไร่จะได้ดําเนินต่อไป           

ไม่ติดขัด

 ในปี 2550 คุณสมบัติ  สมัครเข้าสู่ระบบการจัดการ

คุณภาพพืช เพื่อขอรับการรับรองแหล่งผลิตตามระบบเกษตร 

ดทีีเ่หมาะสม หรอื GAP กับสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร

เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี  กรมวิชาการเกษตร  เพื่อสร้าง

เก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมตัดแต่งผลที่ไม่สมบูรณ์ออก

 เขาพยายามศึกษา  ค้นคว้า  และไปดูการปลูกพืชใน

ที่ต่าง ๆ เช่น การปลูกผักเมืองหนาวท่ีเชียงใหม่และเลย  

ปลูกไม้ดอกที่วังนํ้าเขียว  นครราชสีมา  ซึ่งเป็นการปลูกใน

โรงเรือนพลาสติกเพื่อป้องกันปัญหา นํ้าฝน นํ้าค้าง นก  

ค้างคาว  และแมลงศัตรูพืช  จึงนําแนวคิดดังกล่าวมาทําใน

ไร่องุ่นบ้าง  โดยการทดลองสร้างโรงเรือนหลังคาพลาสติก

โปรง่แสง ซึง่พบว่าสามารถลดปรมิาณสารเคมทีีใ่ชล้งไดม้าก

ถึง  80%  

 ทดลองวัสดุที่ใช้ทําโรงเรือนปลูกองุ่นกว่า  2  ปี  จึง

ได้วัสดุที่เหมาะสม  เป็นพลาสติกความหนา  100 – 200  

ไมครอน  UV 7 โครงสร้างทําด้วยเหล็ก  ซึ่งจะใช้งานได้

นานถึง  20  ปี  ส่วนพลาสติกที่เป็นหลังคามีอายุการใช้งาน

ประมาณ  5  ปี

 ปลูกองุ่นเน้นคุณภาพและปลอดภัย

 คณุสมบตั ิวเิชยีรณรตัน ์พยายามสรา้งเครอืขา่ย  ผูป้ลูก 

องุน่คณุภาพ โดยการถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณข์อง

ตนเองให้เกษตรกรผู้สนใจ  พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ในระยะ

แรก และจะเป็นผู้ให้คําปรึกษา และให้คําแนะนํา ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย เพ่ือต้องการ ควบคุมให้

ผลผลิตองุ่นมีคุณภาพ  ผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาได้เอง   

ผูบ้รโิภคเองกจ็ะไดร้บัประทานองุน่ทีม่คีณุภาพ  ราคาถกูกวา่

องุ่นนําเข้า ซึ่งปัจจุบันเขามีเครือข่ายผู้ปลูกองุ่นคุณภาพอยู่

ประมาณ  20  ราย

 พันธ์ุองุ่นที่ปลูก  เป็นสายพันธุ์องุ่นจากออสเตรเลีย  

พันธุ์ที่ปลูกไว้มากที่สุดคือพันธุ์รับประทานสด ไร้เมล็ด ชื่อ  

แบล็คโอปอล  เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ 

องุ่นรับประทานสดจาก ไร่องุ่นลายเถาว์
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ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าผลผลิตองุ่นของตนเองมี

คุณภาพและความปลอดภัย  ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งเตือนใจ

ตนเองให้รักษาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  และความ

ปลอดภัย  

 แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกองุ่น  เป็นนํ้าบาดาล  ให้นํ้า

ในระบบนํา้หยดเฉพาะตรงโคนตน้  ใสปุ่ย๋คอก คอื ขีว้วั  เปน็

หลกั ปุย๋เคมจีะใสเ่ปน็ชว่ง ๆ   เชน่  ชว่งพกัตน้ ชว่งสะสมตาด

อก ช่วงเข้าสี หรือผลสุก แต่ละช่วงสูตรปุ๋ยจะแตกต่างกัน

 เก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุ  โดยปกติองุ่นจะใช้เวลา

หลงัดอกบานถงึผลแก ่ เกบ็เกีย่วไดป้ระมาณ  120 วัน   จาก

น้ันทยอยเกบ็ผลผลติในแปลงน้ัน ๆ  ไปจนหมดซ่ึงจะใช้เวลา

ประมาณ  1  เดอืน  การเกบ็เกีย่วจะตอ้งตรวจสอบทกุช่อผล

ด้วยการสังเกตสีผิว  ถ้าเป็นพันธุ์โอปอล  สีผิวจะต้องเป็นสี

มว่งเขม้เกอืบดํา บีบผลดเูน้ือจะแน่น  ถา้ยงัไม่แนใ่จ  ใหป้ลดิ

ผลในช่อชิมได้  ถ้ารสชาติหวานให้เก็บเกี่ยวได้

ขายผลสดและผลิตภัณฑ์

 คณุสมบตั ิจะวางแผนการผลติ โดยกําหนดใหแ้ตล่ะ

แปลงมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน เพื่อที่จะได้มี

ผลผลิตจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี  ทั้งนี้ได้กําหนดให้มีผลผลิต

จําหน่ายได้วันละประมาณ  100 กิโลกรัม  จําหน่ายในราคา

กิโลกรัมละ  200  บาท  เป็นการจําหน่ายที่ไร่องุ่นลายเถาว์  

โดยตรง ไม่มีวางจําหน่ายตามท้องตลาด  ใครอยาก                    

รับประทานองุ่นคุณภาพต้องเข้ามาซื้อเองที่ไร่

 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว  จะนํามาคัดแยก เพื่อคัด

องุ่นผลแตกและไม่ได้คุณภาพออก  จากนั้นจะบรรจุลงถุง

พลาสติกใส ที่เจาะรูระบายอากาศ ใช้ตราสัญลักษณ์  “ลาย

เถาว์”  พร้อมสัญลักษณ์  Q  รับรองแหล่งผลิตตามระบบ

เกษตรดีที่เหมาะสม ส่วนผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ  เขาจะนํา

ไปผลติ นํา้องุน่ แยม  ลกูเกด และองุน่กวน  ซึง่ทกุผลติภณัฑ์

ที่กล่าวมา ขายดีเช่นเดียวกับผลองุ่นสด

เถาองุ่นที่ตัดแต่งกิ่งแล้ว

แตกใบหลังตัดแต่งกิ่ง
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 เมื่อถามว่าทําไมไม่วางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต  

คณุสมบตับิอกว่า “ผมเคยสง่ซุปเปอรม์ารเ์กต็ของเดอะมอลล ์

และ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่มีปัญหาการวางจําหน่าย  

เพราะต้องใช้เวลาในการขนส่ง  ใช้เวลาในการวางจําหน่าย  

ถ้าขายไม่หมดภายในวันเดียวคุณภาพจะลดลง แต่การขาย

ที่ไร่ ผู้บริโภคจะได้ของสด ๆ  มีคุณภาพดีกว่า  จึงขายเฉพาะ

ที่ไร่  โดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก  บอกต่อ ๆ กันไป”

 ทุก ๆ วันจะมีนักท่องเที่ยว  และลูกค้าขาจรที่ทราบ

ว่ามีองุ่นจําหน่ายที่ไร่องุ่นลายเถาว์แห่งนี้  แวะเวียนมาซื้อ

องุ่นและผลิตภัณฑ์จากองุ่น  เป็นจํานวนไม่น้อย  ทําให้มี      

รายได้จากการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากองุ่นปีละ

ประมาณ  4.6  ล้านบาท

 คณุสมบตั ิ วิเชยีรณรตัน์  ไดข้ยายพืน้ทีป่ลกูองุน่ออก

ไปอีก 100 ไร่  โดยไม่กังวลว่าผลผลิตจะเหลือขาย  เพราะ

เขายนืยนัวา่เขาจะใชก้ารบรหิารจดัการพืน้ท่ีเพือ่ใหผ้ลผลติ

ทะยอยออกมาทุกวัน ในปรมิาณท่ีเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ

ของลูกค้า

 ไม่เชื่อ  ก็ต้องเชื่อว่า  สมบัติ  วิเชียรณรัตน์  เป็น          

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นองุน่จรงิ ๆ  สิง่ทีย่นืยนัไดเ้ปน็อย่างดคีอื  คณุ

ธนินท์  เจียรวนนท์  เจ้าสัว  ซี.พี.  มาหาเขาถึงบ้าน  เพื่อขอ

ใหเ้ขาไปชว่ยปลกูองุน่ใหท้า่นทีป่ากชอ่ง  แมต้อนแรกเขาจะ

ปฏเิสธ แตใ่นทีส่ดุคณุธนนิท ์ กห็วา่นลอ้มใหเ้ขายอม ไปปลกู

องุ่น และเป็นที่ปรึกษาการปลูกองุ่นที่ไร่องุ่นของท่านจนได้

 นอกจากเขาจะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจปลูก

องุ่นในเครือข่ายของเขาแล้ว  ไร่องุ่นลายเถาว์  ยังเป็น        

สถานทีฝ่กึงานของนสิติ นกัศกึษา  และเปน็แหลง่เรยีนรูเ้รือ่ง

การผลิตองุ่นให้กับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 ล่าสุด  ได้ทราบว่า  คุณสมบัติ  วิเ ยรณรัฐ  ได้รับ

การคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ใหเ้ปน็  

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิ าการเกษตรดีที่

เหมาะสม ประจําปี 2555 ซึ่งจะได้เข้ารับพระรา ทาน

รางวัลจากองค์ประธานในพระรา พิธีพื มงคลจรด       

พระนังคัลแรกนาขวัญประจําปี 2555 นี้ด้วย

 องุน่  2  ไรน่ีม้มีจีดุเดน่ทีแ่ตกตา่งกนั  มทีีม่าแตกตา่ง

กัน พื้นที่แตกต่างกัน  การบริหารจัดการแตกต่างกัน  หลัก

คิดแตกตา่งกัน แตม่จีดุมุง่หมายเดยีวกัน  คือ  ตอ้งการผลติ

องุ่นให้มีคุณภาพนั่นเอง

โรงเรือนปลูกองุ่น
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การได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางไปประชุม และศึกษาดูงานด้านการคุ้มครอง 

พันธุ์พืช ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554  นับ

เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นี้ ส่งต่อไปยังท่านที่สนใจ 

 สหรัฐอเมริกาให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านพืช ทั้งด้วยระบบที่เป็นกฎหมาย 

เฉพาะ คือ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Act, PVPA)  มีหน่วยงาน

กํากับดูแล คือ สํานักงานคุ้มครองพันธุ์พืช (United States Plant Variety Protection Office, 

USPVPO) สังกัดกระทรวงเกษตร (USDA) และด้วยระบบสิทธิบัตร ซึ่งแยกออกเป็น

กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act, PPA)  และ กฎหมายสิทธิบัตรอรรถประโยชน์

สาํหรบัพชื (Utility Patent applied to plants) มหีนว่ยงานกํากบัดแูล คอื สาํนกังานสทิธบิตัร

และเครื่องหมายการค้า (Unites States Patent and Trademark Office, USPTO) สังกัด

กระทรวงพาณิชย์ (USDC)

ธิดากุญ  แสนอุดม

ะบบคุ้มครองพืช
ในสหรัฐอเมริการ

เ ก ษ ต ร น า รู่    ้
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กฎหมายสิทธิบัตร
 สหรัฐอเมริกาเริ่มมีกฎหมายสิทธิบัตรครั้งแรก ในปี 
ค.ศ. 1790 หลังจากนั้นอีก 140 ปี จึงมีการออกกฎหมาย
สิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act, PPA) ในปี 1930 โดย
อนญุาตใหม้กีารจดสทิธบิตัรเฉพาะในพชืท่ีมีการขยายพนัธุ์
แบบไม่อาศัยเพศ ยกเว้นพืชหัว 
 เหตุผลท่ีให้มีการยกเว้นการจดสิทธิบัตรในพืชหัว
และพืชที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเนื่องจากพืชเหล่านี้
เป็นแหล่งอาหารหลัก และเชื่อกันว่าพืชเหล่านี้ไม่มีความ
สมํ่าเสมอ (Non-uniform) และไม่คงตัวทางพันธุกรรม 
(Unstable)  
 ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ 1960 หลายประเทศใน
ยุโรปเริ่มมีการออกกฎหมายสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Plant Breeders’ Rights Laws) และมีการแสดงให้เห็นว่า
พืชจําพวกที่มีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นมีคุณสมบัติ
ครบทัง้ความสม่ําเสมอ (Uniformity) และมีความคงตวัทาง
พันธุกรรม (Stability) จึงควรที่จะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าว 
 ขณะทีใ่นป ี1961 อนุสัญญาว่าดว้ยการคุ้มครองพนัธุ์
พืชใหม่ (The International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants) หรือ อนุสัญญายูพอฟ                        
( UPOV Convention) มี 3 ฉบบั คอื ฉบบัแรก UPOV 1961, 
แกไ้ขปรบัปรงุเปน็ UPOV 1978 และแกไ้ขปรบัปรงุอกีครัง้
เป็นฉบับล่าสุด คือ UPOV 1991 ปัจจุบันการเข้าเป็นภาคี
สมาชกิยพูอฟจะตอ้งเปน็สมาชกิฉบบัป ี1991 เทา่นัน้ จงึจะ
ได้รับการรับรอง   
 ซึง่ตลอดชว่งทศวรรษ 1960 ไดมี้ความพยายามทีจ่ะ
ออกกฎหมายคุม้ครองเชน่เดยีวกนัน้ันในสหรฐัอเมรกิา รวม
ถงึเสนอใหป้รบัปรงุแกไ้ขกฎหมายสทิธบิตัรพชื (The 1930 
PPA) ให้ครอบคลุมถึงพืชที่ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วย 
แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จ จนกระทั่ง
ในช่วงปลายปี 1970 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืช (PVPA) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1970  
 มวีตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันา
พันธุ์พืชใหม่ๆ ในพืชที่มีการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
ยกเว้นจําพวกรา และแบคทีเรีย โดยการให้สิทธิการตลาด
แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive marketing rights) แก่เจ้าของ
พันธุ์  และในปี 1981 สหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญายูพอฟฉบับปี 1978  

 ต่อมาในปี 1985 ได้มีการประยุกต์กฎหมายสิทธิ

บัตรอรรถประโยชน์ (Utility Patent) ให้ใช้ได้กับพืช  และ

ในปี 1994 ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระในกฎหมาย

คุ้มครองพันธุ์พืช (PVPA) เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา

ยูพอฟฉบับปี 1991 และสหรัฐอเมริกาก็ได้เป็นภาคียูพอฟ

ฉบับปี 1991 เมื่อปี 1999

กฎหมายการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 สาํนกังานคุม้ครองพนัธุพ์ชื (PVPO) เปน็หนว่ยงาน
หนึ่งภายใต้กลุ่มบริการด้านการตลาดเพื่อการเกษตร 
กระทรวงเกษตรแหง่สหรฐัอเมรกิา ดาํเนนิงานโดยมหีวัหนา้ 
คือ กรรมาธกิาร (The Commis sioner) และนกัวชิาการตรวจ
สอบพันธุ์พืช (Examiners) จํานวน 6 ท่าน  
 เป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวนคนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับจํานวนคําขอที่ได้รับ  โดยก่อนปี 1994 สํานักงานฯ ได้
รับคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 300 ฉบับต่อปี 
และหลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (The 
U.S. Plant Variety Protection Act, PVPA) ให้สอดคล้อง
กบัอนสุญัญายพูอฟฉบบัป ี1991 จาํนวนคาํขอแตล่ะปเีพิม่
ขึ้นเป็น 400 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชต้านทานสาร
กําจดัวชัพชื  เช่น พนัธุต์า้นทาน Round-Up Ready และพนัธุ์
ต้านทาน Poast (Sethoxydim) และพันธุ์พืชตัดต่อ                 
พันธุกรรมอื่นๆ 
 โดยในช่วงที่ผ่านมาความสนใจในการสร้างพันธุ์
ข้าวโพดเพื่อการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยมี
มากถึง 492 คําขอในปี 2009 และ 598 คําขอในปี 2010 
ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ใน
อนาคต  นบัตัง้แตป่ ี1971 สาํนกังานฯ ไดม้กีารออกหนงัสอื
รบัรองการจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมแ่ลว้กวา่ 8,070 

ฉบับ ในจํานวนกว่า 195 ชนิดพืช

 l นดิของพื ทีคุ่ม้ครอง : พชืทีส่ามารถยืน่ขอรับ

การคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้ คือ พืชที่ขยายพันธุ์แบบ

อาศัยเพศ และพืชหัว เช่น ข้าวโพด ฝ้าย ถ่ัวเหลือง พริก          

งา ทานตะวัน หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง เป็นต้น

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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 l คณุสมบตัขิองพนัธุพ์ื  :  พันธุ์พชืทีส่ามารถจด

ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์

พืชของสหรัฐอเมริกาได้นั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 

ดังนี ้คอื มคีวามใหม่ ความสม่ําเสมอ ความคงตวั  และมคีวาม

แตกต่างจากพันธุ์อื่น  

 ซึง่ผูย้ืน่คําขอจะตอ้งดําเนินการปลูกทดสอบพนัธุพ์ชื

หรือทําการทดลองใด ๆ  ที่จะให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว

อย่างครบถ้วนในการที่จะขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชนั้น ๆ  

และจัดทําเอกสารผลการทดสอบ เสนอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ

ขอรับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะพิสูจน์

คณุสมบตัดิงักลา่วจากเอกสารทีผู่ข้อรบัการคุม้ครองยืน่มา

นั้น โดยไม่ต้องมีการปลูกทดสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกไป

ตรวจสอบในสถานที่ปลูก 

 หากผู้ตรวจสอบพิจารณาข้อมูลแล้ว มีคําถาม               

ข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเรียกได้         

จากผู้ยื่นคําขอ หรือในกรณีที่จําเป็นก็สามารถให้มีการ     

ปลูกทดสอบเพิ่มเติมได้  สําหรับการพิจารณาความใหม่

กฎหมายกําหนดให้พันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียน จะต้องไม่

ขายหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อการขายเกินกว่าหนึ่งปีใน

สหรัฐอเมริกา หรือ เกินกวา่สี่ปีในต่างประเทศ (6 ปีสําหรับ

พืชใช้เนื้อไม้ และไม้เถา) สําหรับพันธุ์ลูกผสม 

 การขายหรอืดาํเนินการอืน่ใดเพ่ือการขายเมลด็พนัธุ์

ลกูผสมจะถอืวา่เป็นการขายหรอืใชพ้นัธุพ์อ่แม่แล้ว อยา่งไร

ก็ตาม หากเปน็การกระทาํท่ีอยูใ่นกระบวนการปรบัปรงุพนัธุ์

หรือทดสอบพันธุ์ถือเป็นข้อยกเว้น

 l การยื่นจดทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่ เอกสาร                  

ค่าธรรมเนียม  การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ :  เอกสาร

ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ประกอบด้วย  

แบบฟอรม์คาํขอ และชดุเอกสารประกอบคาํขอ ซ่ึงประกอบ

ด้วย ค่าธรรมเนียม และเอกสาร A, B, C, E และ F

 l แบบฟอร์มคําขอ (Application form) ผู้ขอจะ

ต้องลงลายมือชื่อจริงห้ามสําเนาหรือพรินท์ ค่าธรรมเนียม

สําหรับการยื่นคําขอ 518 เหรียญสหรัฐ  ค่าธรรมเนียม

สาํหรบัการสบืคน้ขอ้มลู 3,864 เหรยีญสหรฐั และจะตอ้งมี

หนังสือรับรองว่าชื่อพันธุ์พืชที่ใช้ ได้ผ่านหน่วยงานที่ตรวจ

สอบการตั้งชื่อของสหรัฐเรียบร้อยแล้ว  

 หลังจากที่เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจรับคําขอแล้ว ผู้ขอจะ

ต้องส่งมอบตัวอย่างส่วนขยายพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์มี

อตัราความงอกอย่างน้อยรอ้ยละ 85 และไม่ผา่นการเคลอืบ

สารหรือปฏิบัติใดๆ จํานวน 3,000 เมล็ด เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ 

อา้งองิ (Voucher specimen) โดยจะถกูเกบ็ไวท้ีศ่นูยป์ฏบิตักิาร

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ (The National Seed Storage 

Laboratory, Ft. Collins, Colorado) ตลอดชว่งระยะเวลาคุ้มครอง  

 สําหรับการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์ลูกผสม 

(F1) จะต้องส่งมอบทั้งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมและเมล็ดพันธุ์

ของสายพนัธุพ์อ่แมท่ัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติพนัธุล์กูผสมนัน้  

การสง่มอบสว่นขยายพนัธุใ์นพชืหวัจะแตกตา่งจากพชืทัว่ไป

เล็กน้อย คือ ส่วนขยายพันธุ์ในรูปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ       

พืชหัวจะถูกส่งมอบเมื่อมีการออกหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว และผู้ขอจะต้องรับผิดชอบค่า          

ใชจ้า่ยทัง้หมดในการดแูลเกบ็รกัษาสว่นขยายพนัธุ ์ปจัจบุนั

การเก็บรักษาพืชหัวตลอดอายุการคุ้มครองจะอยู่ที่ 2,500 

เหรียญสหรัฐ โดยผู้ขอสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 4 งวด

 l เอกสาร A (Exhibit A) เป็นเอกสารที่แสดง

ข้อมูล (1) ที่มาประวัติการปรับปรุงพันธุ์ เช่น พันธุ์/สาย

พันธุ์/ประชากรที่ใช้ (2) ขั้นตอน/วิธีการที่ใช้ในกระบวน 

การปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัด

เลือกในแต่ละระยะของกระบวนการคัดเลือกพันธุ์  วิธีการ

ปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้  จํานวนชั่ว (Generations) ในการผสมพันธุ ์

และอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความถี่ของการเกิดต้นพืช

ที่กลายพันธุ์หรือมีลักษณะแปรปรวน (Genetic variants)

ไปจากพันธุ์เดิม (4) ข้อมูลที่แสดงว่าพันธุ์พืชที่ยื่นจดทะเบียน 

นี้มีความสมํ่าเสมอ (Uniformity) และความคงตัว (Stability)

 l เอกสาร B (Exhibit B) เป็นเอกสารที่แสดงว่า

พันธุ์พืชที่ยื่นจดทะเบียนมีความโดดเด่นแตกต่างอย่าง

ชัดเจนจากพันธุ์อื่น (Distinctness) โดยการระบุชื่อพันธุ์

พืชที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกับพันธุ์พืชที่ ย่ืนจด

ทะเบียนมากที่สุด และแนบข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรม

และลักษณะประจําพันธุ์ของพันธุ์นั้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบ 

คณะจากกรมวิชาการเกษตร 
บริเวณหน้าสำานักงานคุ้มครองพันธุ์พืช  สหรัฐอเมริกา
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ให้เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืชที่ยื่นจดทะเบียน 

และพันธุ์พืช ท่ี มีลักษณะคล้ายหรือใกล้ เคียงมากที่สุด              

(The most similar comparison varieties)  

 การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์ โดยใช้

ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative characters) เช่น ขนาด

ของต้น  ขนาดของใบ ขนาดของดอก  จะต้องแสดงข้อมูล

ตัวเลขที่แสดงความแตกต่างทางสถิติ  การแสดงความแตก

ต่างระหว่างพันธุ์โดยใช้ลักษณะของสีจะต้องอ้างอิงชนิด

ของแถบสีมาตรฐานที่ใช้ด้วย เช่น Munsell Book of Color 

หรือ Royal Horticultural Society Colour Chart  

 สําหรับบางลักษณะที่มีความซับซ้อน เช่น ผลผลิต 

จะไม่นํามาใช้ในการแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์  แต่

สามารถจะใช้ลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบของผลผลิตได้ 

เช่น นํ้าหนักของผล ขนาดของผล จํานวนผลต่อต้น  เป็นต้น  

และต้องแนบภาพถ่ายสีแสดงความแตกต่างของลักษณะ

ต่างๆ ด้วย

 l  เอกสาร C (Exhibit C) เปน็การใหข้อ้มลูลกัษณะ

ทางพฤกษศาสตรข์องพันธุพื์ชโดยใชแ้บบฟอรม์ตามรปูแบบ

ที่สํานักงานฯ กําหนด ซ่ึงจะช่วยให้การพิจารณา ความแตก

ต่างระหว่างพันธุ์พืชง่ายและชัดเจนขึ้น

 l เอกสาร D (Exhibit D) เป็นเอกสารเพิ่มเติม       

(ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ผู้ยื่นเห็นว่าเป็นประโยชน์และ

ต้องการแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 l เอกสาร E (Exhibit E) เป็นเอกสารแสดงราย

ละเอียดเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของใน

พันธุ์พืชที่ยื่นจดทะเบียน

 l เอกสาร F (Exhibit F) เป็นเอกสารที่ผู้ยื่นคําขอ

ตอ้งลงนามเพือ่แสดงหรอืรบัรองวา่ผูย้ืน่คําขอเขา้ใจและรบั

ทราบข้อกําหนดเรื่องการส่งมอบตัวอย่างส่วนขยายพันธุ์

 l การดาํเนนิการตรวจสอบคาํขอ :  เมือ่ผูข้อไดย้ืน่

คําขอพร้อมชุดเอกสารและค่าธรรมเนียมต่อสํานักงานฯ 

ครบถ้วนแล้ว คําขอจะถูกมอบหมายไปยังผู้ตรวจสอบ ซ่ึงจะ

ดําเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของพืช/พันธุ์พืชจาก

แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ พรอ้มทัง้ยนืยนัขอ้มลูของพนัธุพ์ชืกบัฐาน

ขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่ปจัจบุนัมมีาก กวา่ 130,000 

พันธุ์ ในจํานวนมากกว่า 195 ชนิดพืช 

 จากนั้นผู้ตรวจสอบจะประเมินลักษณะความแตก

ตา่ง/ความโดดเดน่ของพนัธุพ์ชืทีย่ืน่จดทะเบยีนโดยใช้ฐาน

ขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในเอกสาร Exhibit 

C ในกรณทีีเ่กดิคาํถามขึน้ระหวา่งการดาํเนนิการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบจะส่งจดหมาย/จดหมายอิเลคทรอนิคส์ไปยัง      

ผู้ยื่นเพื่อขอให้ชี้แจงตอบคําถามหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม  

 เมือ่การตรวจสอบเสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ผูต้รวจสอบ

จะสรปุกระบวนการและผลการตรวจสอบ หากพนัธุพ์ชืทีย่ืน่

ขอจดทะเบียนนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถรับจด

ทะเบียนได้ ผู้ตรวจสอบจะเสนอต่อกรรมาธิการ และหลัง

จากทีก่รรมาธกิารไดพ้จิารณาพสิจูนเ์อกสารรายงานนัน้แลว้

และเห็นชอบก็จะส่งจดหมายถึงผู้ขอแจ้งให้มาชําระค่า

ธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียน

คุม้ครองพนัธุพ์ชืใหมต่อ่ไป  โดยเฉลีย่ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ

ตรวจสอบคําขอประมาณไม่เกิน 3 ปี

ศึกษาดูงานภายในสำานักงาน ศึกษาดูงานภายในสำานักงาน
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 ดังนั้น นักวิจัยหรือนักปรับปรุงพันธุ์จึงสามารถใช้

พันธุ์พืชคุ้มครองได้ในงานปรับปรุงพันธุ์และงานวิจัยอื่นๆ 

โดยไม่ถือเป็นการละเมิด  และแน่นอนว่าเมื่อมีสิทธิก็ต้อง

มีหน้าที่ตามมา กล่าวคือ ผู้ถือสิทธิจะต้องส่งเมล็ดพันธุ์

ตวัอยา่งเพิม่เตมิหากมกีารรอ้งขอจากหนว่ยงานทีเ่กบ็รกัษา

เมล็ดพันธุ์อ้างอิง  และจะต้องแจ้งสํานักงานฯ 

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยูข่องผูถ้อืสทิธ ิ จะตอ้งยงั

คงใช้ชื่อพันธุ์พืชจดทะเบียนต่อไป แม้ว่าจะหมดอายุ
คุ้มครองไปแล้วก็ตาม บนป้ายช่ือหรือป้ายอ่ืนใดที่ติดบน
พันธุ์พืชคุ้มครองจะต้องระบุปี ค.ศ. ของกฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืช (The version of the PVP Act) ที่ออกหนังสือ            
รบัรองฯ ทัง้นีเ้นือ่งจาก สหรฐัอเมรกิาไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะสาระ
สําคัญเรื่องขอบเขตการคุ้มครอง  และผู้ถือสิทธิจะต้องแจ้ง
ใหส้าธารณทราบวา่พนัธุพ์ชืนีเ้ปน็พนัธุพ์ชืคุม้ครองโดยการ
ใชภ้าษาหรอืขอ้ความทีเ่หมาะสม  ซึง่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้

สถิติการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมาย

คุ้มครองพันธุ์พืชแห่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 

1971 จนถึงปี 2010 จําแนกตามกลุ่มพืช พบว่า 1.8% 

เป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  5.1% เป็นกลุ่มพืชหัว  76.4% 

เป็นกลุ่มพืชเพื่อการเกษตร  และ 16.7% เป็นกลุ่มพืชผัก

ในจํานวนนี้มีจํานวนเพียง 50 คําขอเท่านั้นที่เป็นการยื่น

คุ้มครองพันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง ซึ่งปรากฎในพืช อาทิโชค 

 l สิทธิ อายุการคุ้มครอง ขอบเขตการคุ้มครอง ข้อ

ยกเว้นสิทธิ หน้าที่ของผู้ถือสิทธิ :  สิทธิที่ได้รับจากการจด

ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้

รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิกระทําการดังต่อไปนี้กับพันธุ์ที่ได้

รับการจดทะเบียน คือ ขาย (Selling) ทําการตลาด 

(Marketing) ปรับสภาพ (Conditioning) หรือสะสม 

(Stocking) เสนอขาย (Offering for sale) หรือผลิตซํ้า 

(Reproducing) นําเข้า (Importing) หรือ ส่งออก 

(Exporting) หรอืการใชเ้พือ่ผลติ ท่ีแตกตา่งจากการพฒันา  

(Using to produce as distinguished from developing) 

ลกูผสมหรอืพนัธุอ์ืน่ท่ีแตกตา่ง  หรอืการกระทําอืน่ใดทีเ่ก่ียว

กับการโยกย้ายถ่ายโอนกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของ

พันธุ์  โดยมีอายุหรือระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี หรือ 25 ปี

สําหรับพืชใช้เนื้อไม้ และไม้เถา นับจากวันท่ีออกหนังสือ       

รับรองฯ  

 สทิธดิงักลา่วจะครอบคลุมถงึพันธุท่ี์เปน็อนุพันธุข์อง

พนัธุพื์ชคุม้ครอง (Essential derived varieties, EDV) พนัธุ์

ที่ไม่แตกต่างจากพันธุ์คุ้มครองอย่างชัดเจน  (Indistinct 

varieties) พันธุ์ที่ต้องใช้พันธุ์คุ้มครองในการผลิตพันธุ์ซํ้า 

(Variety required repeated use of the protected variety) 

และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ (Harvested materials)  

 อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสิทธิ คือ อนุญาตให้

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์คุ้มครองไว้สําหรับใช้ปลูก

ในพืน้ทีข่องตวัเองได้ แตข้่อยกเว้นน้ีไม่อนุญาตใหเ้กษตรกร

ใหเ้มล็ดพันธ์ุทีต่นเองเกบ็ไว้กบัผูอ้ืน่โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่

การขยายพันธุ์  และนักวิจัยก็ได้รับข้อยกเว้นด้วยเช่นกัน 

คณะจากกรมวิชาการเกษตร

คณะจากกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของ USPVPO
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(Artichoke มีใบเป็นหนาม หัวและดอกรับประทานได้)  

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) หญ้าเบอร์มิวดา (Bermuda 

grass) บร๊อคโคลี่ (Broccoli)  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Field 

corn)  ข้าวโพดหวาน  (Sweet corn)  ชบา (Hibiscus) 

แตงเมลอน (Muskmelon) พริก (Pepper) ทานตะวัน 

(Sunflower)  ยาสูบ (Tobacco)  มะเขือเทศ (Tomato)  

ดอก Twinspur  และแตงโม (Watermelon)  

 หากจาํแนกตามประเภทของผูย้ืน่ขอ พบวา่ สว่นใหญ่

ซึง่มากถงึ 71% เปน็พลเมืองหรอืบรษิทัของสหรฐัเอง  17% 

มาจากหนว่ยงานสาธารณะ เชน่ มหาวิทยาลัยหรอืหนว่ยงาน

ของรัฐมีเพียง 12% เท่านั้นที่ผู้ยื่นไม่ใช่พลเมืองหรือบริษัท

ของอเมริกาเอง

 มีข้อความตอนหนึ่งของสํานักงานคุ้มครองพันธุ์พืช

แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “การปรับปรุงพันธุ์พืชเป็น

อุตสาหกรรมท่ีไม่หยุดน่ิง การผสมผสานระหว่างวิธีการ

ปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่จะนํามา

ซึ่งการได้รับประโยชน์สูงสุด  สํานักงานคุ้มครองพันธุ์พืชก็

เช่นกันได้มีการผสมผสานวิธีการตรวจสอบท้ังเก่าและใหม่

เพื่อให้การดําเนินงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพดังสะท้อน

ให้เห็นในภาพการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปรับปรุง

พันธุ์พืชตั้งแต่ปี 1970 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”  

 ขอ้ความดงักลา่ว ดจูะเปน็แรงกระตุน้ใหเ้หน็วา่ภาค

เอกชน/เทคโนโลยพีฒันาไปมากเท่าไร ภาครฐักต็อ้งมุง่มัน่

พัฒนาเช่นกัน เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนของประเทศไป

พร้อมๆ กัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ยงัมกีฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งอกี  2  ฉบบั ทีค่วรทราบ คอื 
กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act, PPA) และ 
กฎหมายสทิธบิตัรอรรถประโยชน์สาํหรบัพืช (Utility Patent 
applied to plants)
 กฎหมายเกีย่วกบัสิทธบิตัรดําเนินงานกํากับดแูลโดย
สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Unites States 
Patent and Trademark Office, USPTO) กระทรวงพาณิชย์ 

(USDC) 

ชนิดของพืชและเงื่อนไขการจดสิทธิบัตร :  
 PPA กําหนดให้พืชที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรพืชได้ 

คือ พืชที่มีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การขยาย

พันธุโ์ดยใช ้ราก  การตอน การทาบกิง่ ตดิตา ใชห้นอ่ ใชไ้หล 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น ตัวอย่างพืช เช่น แอปเปิ้ล  

กหุลาบ  เบญจมาศ ปทมุมา เปน็ตน้  และใหร้วมถงึ สาหรา่ย 

(Algae) และรา (Macro fungi) ด้วย  ไม่รวมถึงแบคทีเรีย

และพชืทีข่ยายพนัธุด์ว้ยหวัทีก่นิได ้เชน่ มนัฝรัง่  และพชืนัน้

จะตอ้งมคีวามใหม ่ไมเ่คยพบมาก่อน และแตกตา่งจากพนัธุ์

อืน่ทีป่รากฏอยู ่โดยเกดิจากการประดษิฐห์รอืปรับปรุงพนัธุ ์ 

หรือการค้นพบในแปลงปลูก (พืชที่ค้นพบในป่าไม่สามารถ

นํามาจดสิทธิบัตรได้)  

 ในขณะที่ Utility Patent กําหนดเพียงว่า  พืชนั้นจะ

ต้องมีความใหม่ ไม่เคยพบมาก่อน และแตกต่างจากพันธุ์

อ่ืน รวมถึงต้องมีการใช้ประโยชน์ได้ด้วย  ทั้งนี้ ความใหม่ 

หมายถึง จะต้องไม่ขายหรือมีการใช้อย่างแพร่หลายใน

สหรัฐอเมริกาและ/หรือไม่มีการตีพิมพ์ข้อมูลลักษณะของ

พชืนัน้ในสือ่ใดๆ เกนิกวา่หนึง่ปกีอ่นวนัยืน่จดสทิธบิตัร  และ

จะต้องไม่พบในฐานข้อมูลพืชที่มีอยู่แล้ว  

การให้ความคุ้มครอง  
 PPA จะให้ความคุ้มครองจํากัดที่ตัวต้นพืชและลูก
หรือส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่อาศัยเพศ  ส่วน Utility Patent จะ
ให้ความคุ้มครองแบบไม่จํากัด กล่าวคือ ผู้ยื่นจดสิทธิบัตร
อรรถประโยชน์สามารถระบุได้ว่าต้องการจะคุ้มครองส่วน
ไหนบ้าง เช่น สารพันธุกรรม ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ส่วน
ใดส่วนหนึ่งของพืช วิธีการที่ใช้ในการผลิตพืช  เป็นต้น

 อายุการคุ้มครองและสิทธิ  

 ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปีนับจากวันที่ยื่นคําขอ              

จดสิทธิบัตร มีสิทธิในการป้องกันผู้อื่นมิให้ ทําการตลาด ใช้

ประโยชน์  ขาย  เสนอขาย และนําเข้า  อย่างไรก็ตาม มีข้อ

ยกเว้นสิทธิในกรณีที่เป็นการวิจัยที่ไม่นําไปสู่การค้า

 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาดําเนินการตรวจสอบ  
 ค่าใช้จ่ายในการยื่นจดสิทธิบัตรพืชจะอยู่ท่ีประมาณ  
880 – 1,760  เหรียญสหรัฐ  ระยะเวลาดําเนินการตรวจสอบ 
ประมาณ 1-2 ปี  ขณะที่ Utility Patent จะอยู่ที่ 5,100 – 
10,200 เหรียญสหรัฐ  และระยะเวลาประมาณ 2 ปี

ดูงานภาคสนาม
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 การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์  

 PPA ไม่ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์  ขณะที่ Utility 

Patent ผูข้อจดสทิธบิตัรตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเรือ่งการ

ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนที่ขอจด

 การตั้ง อพันธุ์   

 PPA ผู้ขอต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเงื่อนไขการตั้ง

ชื่อพันธุ์  ขณะที่ Utility Patent ไม่มีเงื่อนไขการตั้งชื่อพันธุ์

 ในหนึ่งการประดิษฐ์คิดค้นสามารถยื่นจดได้ทั้ง 

Utility Patent และ Plant Patent ตราบเท่าท่ีสิ่งที่จะ                     

จดทะเบียนคุ้มครองนั้นไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

 สถิติการจดสิทธิบัตรพืชในปี 2008  มีการจดสิทธิ

บัตรพืชประมาณ 1,200  ฉบับ โดย 64% เป็นพันธุ์พืชที่

กําเนิดอยู่ในสหรัฐอเมริกา  และอีก 36% เป็นพันธุ์พืชที่

ปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ  เมื่อจําแนกตามประเภทของ

ผู้จดสิทธิบัตร พบว่า เป็นอเมริกัน 41% (31% เป็นบริษัท

เอกชน  และ 10% เป็นนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย) ขณะที่

เป็นผู้จดสิทธิบัตรต่างชาติสูงถึง  59% (47% เป็นบริษัท

เอกชน  และ 12% เป็นนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย)  

 สว่นสถติกิารจดสทิธบิตัรอรรถประโยชนส์าํหรบัพชื

ในปี 2008  มีการจดสิทธิบัตรประมาณ 600  ฉบับ จําแนก

ตามประเภทของผูจ้ดสทิธบิตัร พบวา่ เปน็อเมรกินัสงูถึง  77 

เปอร์เซ็นต์ (75% เป็นบริษัทเอกชน  และ 2% เป็น                    

นักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยและหน่วยงานภาครัฐ)  และเป็น             

ผูจ้ดสทิธบิตัรตา่งชาตเิพยีง  23%  ( 22% เปน็บรษิทัเอกชน  

และอีก 1% เป็นนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยและหน่วยงาน

ภาครฐั) แนวโนม้การจดสทิธบิตัรอรรถประโยชนส์าํหรบัพชื

มเีพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเป็น 760 และ 850  ในป ี2009 และ 

2010 ตามลําดับ 

 ถึงตรงนี้  บางท่านอาจจะสงสัยว่า  แล้วทําไม

สหรฐัอเมรกิายงัตอ้งมกีฎหมายคุ้มครองพนัธุพ์ชืใหม ่ทาํไม

ต้องเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV ทั้งๆ ที่การคุ้มครองด้วย

ระบบกฎหมายสิทธิบัตรทั้งสองฉบับของสหรัฐอเมริกาก็

ครอบคลุมทุกอย่างทั้งหมดอยู่แล้ว  คําตอบสั้นๆ ง่ายๆ คือ  

เป็นเพราะสหรัฐอเมริกายังต้องทําการค้ากับต่างประเทศ  

 และนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ว่า ทําไมเราถึงต้องศึกษา

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของต่างประเทศ ทําไมประเทศ 

ไทยถึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์

พืชของเราทั้งด้านตัวบทและด้านวิชาการให้เป็นสากล 

คณะจากประเทศไทย กับเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน
คุ้มครองพันธ์ุพืชสหรัฐอเมริกา
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กองบรรณาธิการ

นฟูสวนทุเรียน
และส้มโอหลังนํ้าท่วม

มหาอุทกภัยปลายปี  2554  ทําให้ชาวสวนทุเรียนจังหวัด

นนทบุรีได้รับความเสียหายเกือบสิ้นเชิง เจ้าของสวนที่เคย

ขายทุเรียนก้านยาวได้ผลละหลายพันบาท ปีนี้เป็นอันขาดรายได้ 

เพราะไม่มีทุเรียนจะขาย พร้อมกันนี้ชาวสวนยังกังวลว่า ทุเรียน

พันธุ์ดี ๆ ของนนทบุรีจะสูญพันธุ์ด้วย

 จากเหตเุดยีวกนั สวนส้มโอในเขตอําเภอสามพราน จงัหวดั

นครปฐม และสวนสม้โอทีจ่งัหวัดชยันาท กถ็กูนํา้ทว่มไดร้บัความ

เสียหายกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เพาะปลูก ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือ 

ที่สามพรานเป็นแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะพันธุ์

ทองดี และขาวนํ้าผึ้ง

ฟื้

แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร
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 ความเดอืดรอ้นของชาวสวนทุเรยีนและสวนส้มโอใน

ครั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย ให้กรม

วิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวนเข้าไปดูแลฟื้นฟู 

ความสำาคัญของทุเรียนนนท์

 จังหวัดนนทบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนเชิง

พาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากสภาพดิน และ

ภูมิอากาศเหมาะสม จึงส่งเสริมให้ทุเรียนนนทบุรีมีคุณภาพ 

ดี มีชื่อเสียง  เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ชาวสวนนนทบุรี

ตระหนักถึงความสําคัญของทุเรียนโดยเฉพาะความหลาก

หลายของพันธุ์ทุเรียนจึงมีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนโบราณ 

สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทําให้ทุเรียนเมืองนนท์มี

ความหลากหลายสายพันธุ์และต่างก็มีคุณภาพเฉพาะแตก

ต่างกันไป

 พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกเป็นการค้าหลักของจังหวัด

นนทบุรีมีหลายสายพันธุ์ นอกจากทุเรียนพันธุ์ก้านยาวซึ่ง

เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว จังหวัดนนทบุรียังเป็นต้นกําเนิดของ

ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ เกิดจากการพัฒนาพันธุ์จาก

การปลูกด้วยเมล็ดและคัดเลือกพันธุ์โดยเกษตรกร ทําให้

ได้ทุเรียนสายพันธุ์ดีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
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ปลูกทุเรียนที่สําคัญทั่วประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่จังหวัด

นนทบุรีมาปลูกรวบรวมในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

อย่างต่อเนื่อง

 ในช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. 2510 - 2548 ได้รวบรวม

พันธุ์ทุเรียนไว้จํานวน 318 พันธุ์  พร้อมทั้งได้ทําการปลูก

อนรุกัษใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีภายใตก้ารดแูลของศนูย ์วจิยั

พชืสวนจนัทบรุ ี คอื  บรเิวณศนูยว์จิยัพชืสวนจนัทบรุ ี ตําบล

ตะปอน อาํเภอขลงุ แปลงทดลองหว้ยสะพานหนิ และแปลง

ทดลองทุ่งเพล อําเภอมะขาม  

 จากการดําเนินงานรวบรวมพันธุ์ทุเรียนของกรม

วชิาการเกษตร โดยศนูยวิ์จัยพชืสวนจันทบรุ ี สถาบนัวจิยัพชื

สวนทีผ่า่นมา สามารถเกบ็รวบรวมพนัธุไ์ดก้ว่า 60 สายพนัธุ ์

ตัวอย่างทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีที่มีลักษณะ

เด่น ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนจังหวัดนนทบุรียังคงเก็บ

รักษาพันธุ์อยู่และปลูกเก็บรักษาพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยพืชสวน

จันทบุรี ได้แก่ ยํ่ามะหวาด จอกลอย ทองย้อยฉัตร  นกหยิบ  

กบสุวรรณ  เป็นต้น

สมเด็จพระเทพฯ  ทรงห่วงใย

 จากความสําคัญดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราช      

สดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ีทรงมีพระราชดําร ิใหท้เุรยีนเป็น

หนึ่งในไม้ผลอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ 

เกษตร รับผิดชอบสนองพระราชดําริในการจัดทําแปลง 

อนรุกัษพ์นัธกุรรมทุเรยีนและรวบรวมพันธุทุ์เรยีนจากแหลง่
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 นอกจากนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 ได้

ทําการรวบรวมพันธุ์ทุเรียนเพิ่มเติมอีกจํานวน 316 พันธุ์ 

และนําไปปลูกรวบรวมท่ีพื้นท่ีทดลองห้วยสะพานหิน

ทั้งหมด  จากการรวบรวมพันธุ์ทุเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510  

จนถึงปัจจุบัน  และจากการตรวจสอบพันธุ์ที่รวบรวมมาใน

เบ้ืองต้น  ซึ่งอาจมีการซํ้าซ้อนกันบ้างในบางพันธุ์ ปัจจุบัน

ศนูยว์จิยัพืชสวนจนัทบรุไีดร้วบรวมพนัธุทุ์เรยีนมาปลกูและ

เก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกว่า 500 สาย

พนัธุ ์พันธุท์เุรยีนดงักลา่วสามารถจดัจําแนกเป็นกลุม่ตา่งๆ 

ได้  6  กลุ่มได้แก่  กลุ่มกบ  กลุ่มรวง  กลุ่มกําปั่น  กลุ่มก้าน

ยาว  กลุ่มทองย้อย และกลุ่มเบ็ดเตล็ด

มั่นใจไม่สูญพันธุ์
 เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ทุกปีเมื่อ

เกดิเหตนุํา้ทว่มหรอืน้ําเหนือหลากจะมีผลกระทบตอ่ทเุรยีน

ทีป่ลกูในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุมีาโดยตลอด แตย่งัไม่มีปญัหา

มากเท่าอุทกภัยในปี 2554  ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของ

ประเทศ มีผลทําให้พื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีซึ่ง

มีพื้นที่ปลูกรวม 2,941 ไร่ ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม

จนทําให้ทุเรียนตายทั้งสวนสูงถึง 2,898 ไร่ โดยมีจํานวน

เกษตรกรได้รับความเสียหาย 913 ราย มีเกษตรกรเพียง  

22 ราย พื้นที่ 43 ไร่ เท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหา         

ดังกล่าว ดังนั้นช่วงระหว่างที่เกิดนํ้าท่วมขังในระยะแรก ได้

มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร โดย ศูนย์วิจัยพืชสวน

จันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน เขา้ไปเก็บกู้ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม

และพนัธุห์ายาก ในพืน้ทีต่าํบลบางศรทีอง  อาํเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี  ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2554  

เพื่อไม่ให้ทุเรียนสูญพันธุ์ 

 ทาํการเก็บกูม้าได ้รวม 16 พนัธุ ์ คอื  พนัธุส์าวนอ้ย  

พันธุ์กบตาเต่า พันธุ์ทองย้อยฉัตร พันธุ์กระดุมเขียว         

พันธุ์กบก้านเหลือง พันธุ์แดงรัศมี พันธุ์กบหัวสิงห์ พันธุ์

รวงหางสิงห์ พันธุ์กระเทยเนื้อเหลือง พันธุ์กบพวงพันธุ์

กบสนีวล  พนัธุก์บจาํปา พนัธุก์บตาเหมย พนัธุก์าํป่ันเจา้

กรม พนัธุเ์จ้าเงาะและ พนัธุก์ระดุมสนีาค เพือ่นาํมาขยาย

พันธุ์โดยวิธีเสียบยอดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพื สวนจันทบุรี 

พร้อมทั้งดูแลยอดพันธุ์ที่เสียบยอดแล้วจนต้นพันธุ์           

ดั งกล่ าว  มีความสมบูรณ์พร้ อมปลูกแล้ วจะได้                 

ประสานงานส่งคืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 

ดอกทุเรียน
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 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดูแลรักษาในเรือนเพาะชําใน

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน  

2555 จะสามารถส่งมอบให้เกษตรกรตําบลบางศรีทอง นํา

กลับไปปลูกได้ 

 โดยปกติแล้วพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมและพันธุ์หายาก

ของจังหวัดนนทบุรี มีมากกว่า 16 สายพันธุ์ แม้ว่าในการ

เข้าไปเก็บกู้พันธุ์ทุเรียนนนทบุรีในครั้งนี้จะเก็บได้ไม่หมด

ทุกสายพันธุ์ เนื่องจากนํ้าท่วมขังเต็มพื้นที่ แต่จากการที่

กรมวิชาการเกษตร ได้สนองพระราชดําริโดยจัดทําแปลง

รวบรวมพันธุ์ทุเรียนไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีโดยเป็น

ทุเรียนเมืองนนทบุรีกว่า 60 สายพันธุ์ ดังนั้นทุเรียนเมือง 

นนทบุรีเหล่านี้ สามารถที่จะขยายพันธุ์กลับคืนสู่จังหวัด

นนทบุรีได้อีกครั้งหน่ึงและจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ทุเรียน

นนทบุรีไม่สูญพันธุ์

กู้สวนกลับคืน
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการกู้วิกฤต
สวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะท้องถ่ินที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมที่เข้าไปดําเนินการจํานวน  
4  กิจกรรมหลัก  ดังนี้  
 ขยายพนัธุท์เุรยีนดัง้เดมิของนนทบรุ ี โดยการเสยีบ
ยอดดว้ยก่ิงพนัธุเ์ดมิทีไ่ดร้วบรวมไวก่้อนหนา้นํา้ทว่มแลว้นาํ
ไปเก็บไว้ท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จํานวน 25,000 ต้น 
ภายในมถินุายน 2555 เพือ่สง่มอบใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่ซึง่
ตน้พนัธุด์งักลา่วจะทดแทนพืน้ทีป่ลกูไดป้ระมาณ 1,000 ไร่
 พื้นที่ส่วนที่เหลือจาก 1,000 ไร่ จะสนับสนุนหา
แหลง่พนัธุท์ีเ่ชือ่ถอืไดโ้ดยกรมวชิาการเกษตรให้ขอ้มูลแปลง
ทีไ่ดร้บัการรบัรองแหลง่ผลติตามระบบเกษตรด ีที่เหมาะสม 
(GAP) และข้อมูลตรวจสอบพันธุ์แท้ด้วยเทคนิค ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ประกอบในการเลือกยอดพันธุ์สําหรับ
ขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอด
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 จัดทําแปลงสาธิตพื้นฟูแปลงเดิมที่ได้รับผล  

กระทบไม่รุนแรงและไม่ทําให้ทุเรียนตายและการสร้าง

แปลงปลูกทุเรียนใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อเป็น

แปลงตัวอย่างให้เกษตรกรได้ เรียนรู้และปฏิบัติ ใน                

การจัดการดูแลสวนต่อไป

 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งการ

ปลูกพืชหลักและพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างที่ทุเรียน

ยังไม่ให้ผลผลิต

 ในการดําเนนิงานภายใตโ้ครงการกูวิ้กฤตสวนไมผ้ล

พันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปบูรณาการกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในสังกัดหลักได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และ             

กรมส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้ยังร่วมดําเนินงานกับ

หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น และเกษตรกร     

ผู้ปลูกทุเรียนในเมืองนนทบุรี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรง

กับความต้องการของเกษตรกรและเพื่ออนุรักษ์ให้ทุเรียน

เมืองนนทบุรีอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน   

สวนส้มโอสามพราน และชัยนาท            

 มวลนํา้จากคลองมหาสวสัดิ ์ไหลทะลกัเขา้ทว่มพืน้ ที่

พุทธมณฑล  และขยายวงกว้างไปยังเขตตําบลทรงคะนอง  

ตําบลบางเตย  และตําบลไร่ขิง  อําเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่มีพื้นที่มากที่สุดของ

จงัหวดันครปฐม ดงัที ่นายทมิ ไทยทว ีรองประธานหอการคา้

จังหวัดนครปฐม  และเป็นเจ้าของสวนส้มโอรายใหญ่ราย

หนึ่งของจังหวัด  กล่าวว่า 

 “สวนส้มโอในจังหวัดนครปฐมมีประมาณ  6,000 

ไร่ เฉพาะที่อําเภอสามพรานมีพื้นที่ปลูกส้มโอมากที่สุดกว่า 

5,000 ไร่  ซึ่งได้ถูกนํ้าท่วม 100% ถ้านํ้าท่วมเกินกว่า 20  

วันต้นส้มโอเหล่านี้ก็จะตาย  เมื่อนํ้าลดเจ้าของสวนจะต้อง

รือ้ตน้สม้โอทีต่ายออก และทํารอ่งสวนฟืน้ฟสูวน  ปลกูกันใหม ่ 

เก็บกิ่งพันธุ์ส้มโอ
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กว่าจะได้ผลผลิตก็ใช้เวลาเกือบ 6 ปี  นํ้าท่วมครั้งนี้คิดเป็น

มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท โดยเฉพาะการส่ง

ออกจะมีผลกระทบมาก”  

 นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล เกษตรจังหวัดชัยนาท  

กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจํานวน  

2,000 ไร่   จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา  พื้นที่ปลูกส้ม

โอของจังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ในเขต

อําเภอมโนรมย์  อําเภอเมือง  อําเภอวัดสิงห์ และอําเภอ

หันคา  ถูกนํ้าท่วมได้รับความ กว่า 500 ไร่ 

 ภายหลังนํ้าลด มีข้อมูลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ระบุว่า พื้นที่สวนส้มโอในเขตอําเภอสามพราน  

จังหวัดนครปฐม  เสียหายประมาณร้อยละ 60  และสวนส้ม

โอในจังหวัดชัยนาทเสียหายร้อยละ 50 ของพื้นที่เพาะปลูก

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการกู้

วิกฤตสวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย ซึ่ง

ประกอบดว้ย สวนทุเรยีนจังหวัดนนทบรุ ีดงัท่ีกลา่วแลว้  รวม

ทั้ง สวนส้มโอจังหวัดนครปฐม และชัยนาท

 วตัถปุระสงค์ของโครงการ  คอื  กูว้กิฤต  และสง่คนื

ไม้ผลพันธุ์ดี  โดยการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ผลคุณภาพดี

เฉพาะท้องถิ่น ได้แก่สวนทุเรียน (พันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิม)  

จังหวัดนนทบุรี  สวนส้มโอ  จังหวัดนครปฐม  (พันธุ์ทองดี 

และขาวนํ้าผึ้ง) และสวนส้มโอจังหวัดชัยนาท (พันธุ์ขาว

แตงกวา)  พร้อมทั้งขยายพันธุ์เพื่อส่งกลับคืนสู่พื้นที่แหล่ง

ผลิตโดยเร็ว

 นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําแนะนําและ

สาธิตให้แก่เกษตรกรในการจัดการสวนไม้ผลระหว่าง และ

หลังอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว  ผสมผสานกับ

แนวทางการผลิตตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

 โครงการนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมาย 

ให้กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร            

ดําเนินงานร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนใน 3 จังหวัดนั้น

การช่วยเหลือฟื้นฟู

 การดาํเนนิงานช่วยเหลอืชาวสวนสม้โอตามโครงการ

นี ้กรมวชิาการเกษตรจะขยายพนัธุส์ม้โอประมาณ  30,000 

ต้น โดยวิธีการตอนกิ่งจากยอดพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทองดี  และ

ขาวนํ้าผึ้ง  ของจังหวัดนครปฐม  และ  ขาวแตงกวาของ

จังหวัดชัยนาท   ให้คําแนะนําเกษตรกรในการจัดการสวน 

และจัดทําแปลงสาธิตปลูกซ่อม และแปลงสาธิตการสร้าง

สวนใหม่ให้เกษตรกรได้ศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการปลูก

พืชอายุสั้นตามความต้องการของตลาดที่รองรับผลผลิต 

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ระหว่างที่รอส้มโอให้ผลผลิต
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 จากการดาํเนนิงานท่ีผา่นมา  เน่ืองจากเกษตรกรสวน

สม้โอ อาํเภอสามพราน ไม่ตอ้งการสม้โอพนัธุท์องดแีละขาว 

นํ้าผึ้ง ที่นํามาจากแหล่งปลูกอื่น ดังนั้นจึงต้องมีการประชุม

ชีแ้จงกบัเกษตรกร ศนูยวิ์จัยและพฒันาการเกษตรนครปฐม 

สํานักวิจัยและพัฒนาการการเกษตรเขตที่ 5 ศูนย์วิจัยพืช

สวนสุโขทยั สถาบนัวจิยัพชืสวน ไดร้ว่มกบั สาํนักงานเกษตร

จังหวัดนครปฐม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอ

สามพราน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาว สวนส้มโอ ในพื้นที่

เกาะทรงคะนอง ได้แก่ ตําบลทรงคะนอง ตําบลบางเตย 

ตําบลไร่ขิง ตําบลท่าตลาด และ  ตําบลหอมเกร็ด เพื่อชี้แจง

เร่ืองรับฝากและขยายพันธุ์กิ่งส้มโอพันธุ์ดี โดยชี้แจงใน

ประเด็นต่าง ๆ คือ

 1. วัตถุประสงค ์ หลักการและแนวทางของการ

ดําเนินการรับฝากกิ่งส้มโอพันธุ์ดี 

 2. วิธีการในการดําเนินการรับฝากกิ่งส้มโอพันธุ์

ดี ซึ่งสามารถทําได้ 2 วิธี คือ การขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง 

และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีติดตา/เสียบยอดบนต้นตอ 

 3. โรคพื ที่สําคัญของส้มโอ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม ขอรับก่ิงท่ี

ไดจ้ากการขยายพนัธุด์ว้ยวธิตีดิตา เนือ่งจากใชร้ะยะเวลาใน

การขยายพันธุ์เร็วกว่าวิธีตอนกิ่ง ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้

ดาํเนนิการเกบ็และนํากิง่พนัธุด์ ีทัง้พนัธุท์องดแีละขาวนํา้ผึง้

จากแปลงของเกษตรกรที่มีต้นส้มโอที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

และมีความสมัครใจให้กิ่งพันธุ์ ไปคัดเลือกยอดที่สามารถ

ใช้ในการขยายพันธุ์ได้ ไปติดตา เสียบยอดบนต้นแม่พันธุ์ 

และนํามาส่งมอบคืนให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมาย ของ

โครงการ พร้อมทั้งมีการสุ่มเก็บตัวอย่างใบของแต่ละสวน

เพื่อนําไปตรวจหาโรคที่สําคัญของส้ม คือ โรคกรีนนิ่ง ด้วย

เทคนิค PCR โดยเกษตรกรที่มีความสมัครใจให้ก่ิงส้มโอ

พันธุ์ดี จํานวน 26 ราย เกษตรกรที่มีความประสงค์จะขอรับ

กิ่งพันธุ์ดี จํานวน 190 ราย 

ชี้แจงเกษตรกรสวนส้มโอ

กิ่งพันธ์ุส้มโอที่รวบรวม

นำ้าท่วมสวนส้มโอ
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 หลังจากนั้นได้เข้าไปเก็บทั้งพันธุ์ทองดีและขาว       

นํ้าผึ้งจากแปลงของเกษตรกรเพิ่มเติมอีก ๒ ครั้งเมื่อปลาย

เดือนมกราคม  และต้นเดือนกุมภาพันธ์  2555 ขณะนี้อยู่

ระหว่างการดูแลรักษายอดที่นําไปติดตาและเสียบยอดบน

ต้นแม่พันธุ์ให้เจริญเติบโตจนได้ขนาดที่เหมาะสม แล้วจะ

ทําการตอนยอดพันธุ์นั้นและดูแลต่อจนได้กิ่งที่สมบูรณ์ 

ก่อนที่จะนําไปมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อทํา

หน้าที่แจกเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 และนี่คือความพยายามในการ วยฟื้นฟูสวน

ทุเรียน และส้มโอของพี่น้องเกษตรกรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  ผลการดําเนินงานจะสําเร็จตาม       

เปา้หมายหรอืไม่ ความรว่มมือของเกษตรกรมสีว่นสาํคญั 

แตท่ีส่าํคญัยิง่กวา่คอื “นอ้งนํา้” จะมาเยีย่มเยอืนอีกหรอื

ไม่..ต้องติดตาม
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สมพิศ  ใจปาละ

ารปลูกมันสำาปะหลัง
ที่เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย

ประเทศไทยส่งออกมันสําปะหลังมากที่สุดในโลก ในรูปของแป้งมันสําปะหลังดิบ และแป้งมันสําปะหลัง

แปรรูป ในปัจจุบันมันสําปะหลังมีการกระจายการปลูกไปเกือบทุกภาคของประเทศ เนื่องจากราคาที่

เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ทําให้เกษตรกรในหลายจังหวัดขยายพื้นที่เพาะปลูกแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ

ในบางจังหวัดปลูกแทนในพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่รื้อตอทิ้ง  

 เนื่องจากปริมาณความต้องการพืชพลังงานและปัญหาราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น มีการนําหัวมันสดมาเป็น

วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ใช้ทดแทนพลังงานจากนํ้ามัน ทําให้ความต้องการมันสําปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมาก  แต่ได้เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง

สีชมพูอย่างรุนแรงมาต้ังแต่ปี 2551 ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่ปลูกทางภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกไปยังเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่อย่าง 

รวดเร็ว  โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย   

 จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปี 2554 ระบุว่า ในปี 2552/2553 มีพื้นที่ปลูก                      

มนัสําปะหลัง  จํานวน 29,387 ไร่  ปลกูกระจายในอําเภอตา่งๆ  ได้แก ่อําเภอเมอืง เวียงเชยีงรุง้ เชยีงแสน ดอยหลวง   

เวียงชัย มีผลผลิตทั้งหมด 96,459 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  3.275 ตัน/ไร่ โดยที่อําเภอเวียงเชียงรุ้งมีพื้นที่ปลูกมาก

ถึง 15,205 ไร่  มีผลผลิต 45,615  ตันคิดเป็นร้อยละ 50  ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด  

แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร
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 จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  

ระบุว่าปี 2554 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของอําเภอ                     

เวียงเชียงรุ้ง เพิ่มขึ้นเป็น 22,186 ไร่  ซึ่งจากการเข้าไป

สํารวจแปลงและสอบถามเกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัใน

ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง พบว่าเกษตรกรเคย

ปลูกมันสําปะหลังเมื่อประมาณ  10 ปีที่แล้ว  หลังจากนั้นก็

เปลีย่นมาปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว ์7-8 ป ีและกลบัมาปลกูมนั

สาํปะหลงัใหม ่เนือ่งจากมนัสําปะหลงั มรีาคาด ี การดแูลรกัษา

ง่าย  และต้นทุนการผลิตน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการ

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะต้องทําการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุก

ปี  และเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง รวมทั้งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ลดลง สําหรับการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรใน

จังหวัดเชียงรายนั้น มีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้

ลักษณะพื้นที่
 พื้นที่เป็นพื้นที่ดอนอาศัยนํ้าฝน มีความลาดเอียง

ตั้งแต่  5-30 % ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว  ซึ่งเป็นพื้นที่

เดิมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การเตรียมพื้นที่
 เกษตรกรทําการไถเตรียมดิน 1  ครั้ง เพื่อกลบเศษ

ซากพืชจากฤดูก่อน และทําลายวัชพืชต่างๆ ให้ลดจํานวนลง

พันธุ์
 ในพื้นที่ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย มีการ

ใชพั้นธุห์ลากหลาย ไดแ้ก ่ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 

11 หว้ยบง 60  และหว้ยบง 80 ซ่ึงจากการสอบถามเกษตรกร

พบวา่คร้ังแรกเกษตรกรนําท่อนพนัธุจ์ากทางภาคอสีาน โดย

เฉพาะจากจังหวัดนครราชสีมา และ ขอนแก่น  เข้ามาปลูก 

และมีการเก็บรักษาและขยายพันธุ์ต่อมาเรื่อย ๆ  ซึ่งใน

ปัจจุบันราคาซื้อขายท่อนพันธุ์อยู่ที่ลําละ 1 บาท 

ลักษณะพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังที่ อ.เวียงเชียงรุ่ง 
เป็นพื้นที่ลาดชัน

 ลักษณะการปลูกแบบนอน จะไม่เห็นท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก

ลักษณะการปลูกแบบปัก
จะเห็นท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก
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การปลูก
 เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังประมาณเดือนเมษายน 

- มิถุนายน  โดยปลูกท้ังแบบวางนอนและแบบปัก  แต่

เกษตรกรสว่นใหญ่จะปลกูแบบวางนอน โดยจะขดุหลมุเปน็

แถวและวางท่อนพันธุ์ ให้ห่างกันประมาณ 50-60 

เซนติเมตร  ท่อนพันธุ์ที่ใช้มีความยาวประมาณ 8-10 

เซนติเมตร  ซึ่งการปลูกวิธีนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ความงอก          

น้อยกว่าวิธีการปลูกแบบปัก  

 ส่วนเกษตรกรที่ปลูกแบบปักจะทําการยกร่องก่อน 

โดยแต่ละร่องห่างกันประมาณ 80 เซนติเมตร  ความยาว

ท่อนพันธุ์ประมาณ 25 - 50 เซนติเมตร  ทําการปักท่อนพันธุ์ 

บนสันร่อง ระยะระหว่างต้นประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรใช้ระยะปลูกที่ถี่ เพื่อให้ได้จํานวน

ต้นจํานวนมาก  เพื่อต้องการให้ต้นมันสําปะหลังคลุมพื้นที่

อย่างรวดเร็ว  สําหรับสาเหตุที่เกษตรกรนิยมปลูกแบบวาง

นอนเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการปลูกแบบปัก

การดูแลรักษา
 การป้องกันกําจัดวัชพืช  หลังจากปลูกมันสําปะหลัง

แล้ว  เกษตรกรจะทําการพ่นยาคุมวัชพืชคือ ไดยูรอน โดย

ใช้ตามอัตราที่แนะนําตามฉลาก  หลังจากนั้นประมาณ 2-3  

เดือนก็จะพ่นซํ้าอีกครั้ง  

 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือมูลไก่อัดเม็ด 

อัตรา 50 กก./ไร่ รองพื้น และทําการใส่ปุ๋ย  13-13-21 

อัตราตั้งแต่ 10 - 25 กก./ไร่ เมื่อมันสําปะหลังอายุ 3 - 4 
เดือน ซึ่งอัตราปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีการป้องกัน
กําจัดโรคและแมลง เกษตรกรไม่มคีวามรู้เรื่องโรค จึงไม่มี
การป้องกันกําจัดโรคที่พบ ส่วนการป้องกันกําจัดแมลง 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะ
มีการป้องกันกําจัดเพลี้ยแป้งตามคําแนะนํา ส่วนเกษตรกร      
ที่ไม่ได้เข้าโครงการมีทั้งทําการป้องกันกําจัดแมลงและ  
การไม่ป้องกันกําจัดแมลง

การเก็บเกี่ยวและผลผลิต
 เกษตรกรเก็บเก่ียวมันสําปะหลังในช่วงเดือน

มกราคม – มีนาคม  เมื่อมันสําปะหลังมีอายุประมาณ 8 

เดือนโดยเกษตรกรทําการตัดต้นมันสําปะหลังให้เหลือ

ส่วนล่างของลําต้นไว้ประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นขุด

หัวมันสําปะหลังขึ้นมาด้วยจอบหรือใช้วิธีถอน   และนํามา

สับเหง้าออกแล้วขนส่งไปยังลานมัน ส่วนต้นมันสําปะหลัง

ที่เหลือนั้นจะมัดกองไว้ เพื่อรอปลูกหรือจําหน่ายต่อไป

การซื้อขาย/จำาหน่าย
 อาํเภอเวยีงเชยีงรุง้มลีานมนัถงึ 8 แหง่  ตัง้อยูท่ี ่ตาํบล

ดงมหาวัน 4 แห่ง ตําบลป่าซาง 2 แห่ง และตําบลทุ่งก่อ             

2  แห่ง  ซึ่งการซื้อขายจะซื้อขายตามนํ้าหนัก ไม่มีการวัด

เปอร์เซ็นต์แป้ง โดยลานมันจะเปิดประมาณ 4  เดือน ตั้งแต่

เดือนธันวาคม – มีนาคม  ราคาซื้อขายมันสดในปีที่ผ่านมา

ประมาณกิโลกรัมละ  3 บาท

ลักษณะของใบมันสำาปะหลังที่เสียหายจากสารกำาจัดวัชพืช  
ใบจะมีขนาดเล็กลงมาก แผ่นใบแต่ละหยักจะแคบลง

มีลักษณะเรียวเล็กเป็นเส้น  และบิด ต้นมันสำาปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าทำาลาย

นสพ.กสิกร ปีที่ 85 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 255588



การเก็บรักษาท่อนพันธุ์
 หลงัจากทีต่ดัตน้มนัสําปะหลังแลว้  เกษตรกรจะนาํตน้มา

มัดรวมกันเป็นกอง  โดยแต่ละมัดมีจํานวนต้นประมาณ 15 - 20  

ตน้ จากนัน้จะนาํไปวางตัง้ไวก้ลางแจง้  ซึง่เกษตรกรจะใชเ้วลาใน

การเก็บรักษาท่อนพันธุ์ประมาณ 30 - 90 วัน  ซึ่งถือว่านาน        

เกินไป  จึงทําให้ท่อนพันธุ์มีคุณภาพไม่ดี

 จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามจะเหน็ไดว้า่ปญัหาสําคญั

ของการผลิตมันสําปะหลังในเขตจังหวัดเชียงราย คือ  เกษตรกร

ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตมันสําปะหลัง ตั้งแต่

การใช้พันธุ์  การปลูก การจัดการธาตุอาหาร  การป้องกันกําจัด

ศตัรพูชื การเกบ็เกีย่วและการจดัการผลผลติ รวมไปถงึการตลาด

ที่เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่

อยู่ในเขตที่ดอนอาศัยนํ้าฝน มีการชะล้างพังทลายหน้าดินอยู่

เสมอ จึงยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  

 ดงันัน้จงึสมควรทีจ่ะตอ้งทาํการวจิยัเพือ่ทดสอบและปรบั

ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  โดยดําเนินการ

ในสภาพแปลงเกษตรกรและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน                       

การวางแผนและตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ได้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่สามารถนําไปใช้ได้จริงต่อไป

ลักษณะการเกิดหัวของมันสำาปะหลังที่ปลูกแบบปัก

ลักษณะการเกิดหัวของมันสำาปะหลังที่ปลูกแบบนอน

การปลูกแบบยกร่อง
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ศัสยมน  นิเทศพัตรพงศ์ 

และ อำาไพ  ประเสริฐสุข

าล์มนำ้ามัน
ที่กาญจนบุรี

นับตั้งแต่ทั่วโลกมีการตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากพืช เพื่อลดการใช้

พลังงานจากปิโตรเลียม ปาล์มนํ้ามัน เป็นพืชหนึ่งที่ถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ ที่

สําคัญในการผลิต เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียม ทั้งนี้เพราะปาล์มนํ้ามัน 

เป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูงกว่าพืชนํ้ามันชนิดอื่นๆ 

 ผลผลิตทะลายสดของปาล์มนํ้ามัน 1 ตัน สามารถสกัดเป็นนํ้ามันได้ถึง 500 

กิโลกรัม และพบว่า เมื่อปลูกปาล์มนํ้ามันเป็นระยะเวลานานๆ จะมีส่วนช่วยฟื้นฟู

ระบบนิเวศน์ที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพพธรรมชาติดังเดิม 

 นอกจากนีป้าลม์นํา้มนั ยงัเปน็พชืทีด่ดูซบักา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดด้ ีจงึมี

ส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน จึงจัดปาล์มน้ํามันอยู่ในกลุ่มพืชที่เป็นมิตรกับ               

สภาพแวดล้อมด้วย และที่สําคัญนํ้ามันจากปาล์มนํ้ามัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ในอุตสาหกรรมหนัก ใช้เป็นตัวหล่อลื่นท่ี

สําคัญในการขุดและการเจาะ 

แ ว ด ว ง เ ก ษ ต ร
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 อุตสาหกรรมด้านอุปโภค ใช้ผลิตสีทาบ้าน สบู่                

ยาสระผม เป็นต้น อุตสาหกรรมด้านบริโภค ใช้ผลิตเวชภัณฑ์ 

ต่างๆ นํ้ามันปรุงอาหาร เป็นต้น จากศักยภาพการใช้

ประโยชนไ์ดอ้ยา่งกว้างขวางดงักลา่ว ปาลม์นํา้มนัจงึเปน็พชื

ที่มีตลาดรองรับอยู่ตลอดเวลา ทําให้มีการขยายพื้นที่ปลูก

ปาล์มนํ้ามันจากภาคใต้ไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศ เช่น 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ

ภาคตะวันตก เป็นต้น 

 กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรให้ความ

สนใจในการปลูกปาล์มนํ้ามันในหลายอําเภอ จากรายงาน

ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2553 มีพื้นที่ปลูกถึง 

14,169 ไร่ และ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกอยู่

ในเขต อําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี และ อําเภอ

ไทรโยค มีพื้นที่เก็บเกี่ยวปาล์มนํ้ามัน 3,440 ไร่ ผลผลิต

ทะลายสดเฉลี่ย 2.5 ตันต่อไร่ 

อยา่งไรกต็าม พบวา่ เกษตรกรบางรายปลกูปาลม์นํา้มันแลว้

ไม่ประสบผลต้องล้มเลิกการปลูกไป จึงทําให้เกษตรกร             

รายอืน่ๆ เกดิความไมม่ัน่ใจทีจ่ะลงทนุปลกูปาลม์นํา้มนั และ

ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ มายัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรกาญจนบุรี เช่น เขตจังหวัดกาญจนบุรี จะปลูกปาล์มนํ้ามัน 

ได้ดีมากน้อยเพียงใด การปลูก การดูแลรักษาเป็นอย่างไร 

พันธุ์ใดมีความเหมาะสม คุ้มต่อการลงทุนหรือไม่ 

 จากหลากหลายคําถามดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

การเกษตรกาญจนบุรี ในฐานะหน่วยงานของกรมวิชาการ

เกษตรที่รับผิดชอบในพื้นที่ จึงได้ดําเนินการทดลอง โดย

นําพันธุ์ปาล์มนํ้ามันลูกผสมจากศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามัน

สุราษฎร์ธานี มาปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

 ปาล์มนํ้ามัน (Elaeis guineensis) เป็นพืชยืนต้นที่มี

การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องไม่มีระยะ       
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พักตัว หลังจากนําต้นกล้าลงปลูกในแปลงประมาณ 31 ถึง 

34 เดือน ก็จะเริ่มให้ผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งจนอาย ุ20 หรอื 25 ปขีึน้กบัสภาพแวดลอ้ม 

และการดูแลรักษา 

 ดังนั้น พื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันจึงต้องการสภาพแวดล้อม 

ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกควรเป็นดิน

ร่วนเหนียว ถึงดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ใน

ระดับปานกลางถึงระดับสูง ความลึกของหน้าดินประมาณ 

50 - 75 ซม. ความเป็นกรดด่างของดิน 4-6 มีปริมาณฝน

ต่อปีไม่น้อยกว่า 1,800 มม. และมีการกระจายอย่าง         

สมํ่าเสมอ ช่วงแล้งต้องไม่เกิน 3 เดือน

 การดําเนินการทดลอง ได้นําพันธุ์ปาล์มนํ้ามันมา

ปลูกทดสอบในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กาญจนบุรี มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ความเป็น          

กรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 7 - 8 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า

มาก มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.84 – 1.02 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินตํ่า (Total N 0.04 – 0.05 %) 

แต่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง (Available 

P 49-153 mg/kg) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูง 

(Exchangeable K 370-498 mg/kg) 

 มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี (2549-2553) 

เท่ากับ 1,182 มม./ปี จํานวนฝนที่ฝนตก 111 วัน/ปี             

การ กระจายอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม จาก                 

สภาพแวดลอ้มดงักลา่ว ในการทดลองจึงมีการใหน้ํ้าชว่ย ใน

ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเพิ่มความ         

อุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกด้วยการใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติม

 ผูเ้ขยีนและทีมงาน ดาํเนินการทดลองในป ี2549 โดย

นําต้นกล้าปาล์มนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 

3 4 5 และ 6 อายุ 10 เดือน ซึ่งเป็นพันธุ์แนะนําของกรม

วิชาการเกษตร มาปลูกทดสอบในพื้นที่ 20 ไร่ ปลูกแบบ

สามเหลี่ยมด้านเท่าระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร จํานวน 22 ต้น

ต่อไร่ ขุดหลุมปลูกขนาด กว้างและยาว 45 เซนติเมตร             

ลึก 35 เซนติเมตร 

 แต่ละหลุมนําปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัม ร่วมกับหิน

ฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัม คลุกให้เข้ากันรองก้นหลุม ติดตั้ง

ระบบนํ้าแบบมินิสปริงเกลอร์ เพื่อให้นํ้าเสริมในช่วงฤดูแล้ง 

และฝนทิง้ช่วงทกุสปัดาห ์สปัดาหล์ะ 100 ลติรตอ่ตน้ สาํหรบั 

การใส่ปุ๋ย ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

(GAP: ปาล์มนํ้ามัน) และใส่ปุ๋ยคอกในแปลงอัตรา 20 

กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เก็บตัวอย่างดินและทางใบที่ 17 ไป

วเิคราะหธ์าตอุาหารเพือ่ประเมนิความอดุมสมบรูณข์องดนิ

และความต้องการของธาตุอาหารพืชของปาล์มนํ้ามัน

นิดและอัตราของปุ๋ยเคมีที่ใ สําหรับปาล์มนํ้ามันที่อายุต่างกัน

อายุนับจาก	 แอมโมเนียมซัลเฟต	 ร็อคฟอสเฟต	โพแทสเซียมคลอโรด์	 คีเซอร์ไรท์	 โบเรท

วันปลูก(ปี)	 (ก.ก./ต้น/ปี)	 (ก.ก./ต้น/ปี)	 (ก.ก./ต้น/ปี)	 (ก.ก./ต้น/ปี)	 (กรัม/ต้น/ปี)

	 1	 1.2	 1.3	 0.5	 0.1	 30

	 2	 3.5	 3	 2.5	 0.5	 60

	 3	 5	 3	 3	 1	 100

	 4	 5	 3	 3	 1	 100

	อายุ	5	ขึ้นไป	 5	 3	 4	 1	 80

 จากการเก็บข้อมูลต่อเนื่องติดต่อกัน 6 ปี พบว่า 

ปาล์มนํ้ามันลูกผสมทั้ง 6 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตไม่      

แตกต่างกัน ทั้งในด้านการสร้างจํานวนใบ จํานวนใบย่อย 

ความยาวทางใบ พื้นที่ใบและพื้นที่หน้าตัดแกนทางปาล์ม
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นํ้ามันทุกพันธุ์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ดี

 ปาล์มนํ้ามันเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกหลังจากย้าย

กล้าลงปลูกได้ 32 เดือน ในช่วง 2 ปีแรกของการให้ผลผลิต 

(อายุ 3–4 ปี) ซึ่งปาล์มนํ้ามันยังอยู่ในระยะการเจริญเติบโต 

ทางสรีระของทุกส่วนยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ (immature) ดังนั้น 

การสร้างองค์ประกอบผลผลิต เช่น ผลผลิตทะลายสด (fresh 

fruit bunch) จํานวนทะลาย (bunch number) และนํ้าหนัก

ทะลาย (bunch weight) ค่อนข้างตํ่า 

 ปีที่ 3 ของการเก็บเกี่ยว (อายุ 5 ปี) ปาล์มนํ้ามัน

มีอายุมากขึ้นการเจริญเติบโตทางสรีระของทุกส่วนสมบูรณ์ 

เต็มที่ (mature) พบว่า การสร้างจํานวนทะลายมีแนวโน้ม

ลดลง แต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของนํ้าหนักทะลาย และ 

ผลผลิตทะลายสด ทําให้ในปีที่ 3 ของการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ของปาล์มน้ํามันเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด และพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1 

ให้ผลผลิตมากกว่าทุกพันธุ์โดยมีผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 

2,845 กิโลกรัมต่อไร่ จํานวนทะลาย เฉลี่ย 11.08 ทะลาย

ต่อต้น และนํ้าหนักทะลาย เฉลี่ย 12.03 กิโลกรัมต่อทะลาย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ 1 ที่

อายุ 5 ปี ปลูกที่ศูนย์วิจัยปาล์มนํ้ามันสุราษฎร์ธานีให้ผล 

ผลิตทะลายสด เฉลี่ย 1,525 กิโลกรัมต่อไร่ จํานวนทะลาย 

เฉลี่ย 9.6 ทะลายต่อต้น และนํ้าหนักทะลายเฉลี่ย 7 กิโลกรัม 

ต่อทะลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลผลิตปาล์มนํ้ามันที่กาญจนบุรี 

มีศักยภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 จากการเก็บตัวอย่างดินในปี 2554 ไปวิเคราะห์ 

พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของดินลดลงเหลือ 6.7-7.9 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นเป็น 1.74-2.23 เปอร์เซ็นต ์

ธาตุฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) 

และแมกนีเซียม (Mg) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากผลของการ 

ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีตามอัตราที่แนะนําติดต่อกันเป็น

เวลา 5 ปี และได้มีการเก็บตัวอย่างใบไปวิเคราะห์พบว่าปริมาณ 

ธาตุไนโตรเจน (N) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) 

อยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) 

เพียง 0.08 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม (K) 0.52 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งอยู่ในระดับตํ่า ทําให้ปาล์มนํ้ามันแสดงอาการขาดให้เห็น 

 ทัง้นีเ้นือ่งจากในดนิมปีรมิาณธาตแุคลเซยีมมากเกิน

ไปจึงไปขัดขวางการดูดธาตุโพแทสเซียม (การท่ีมีธาตุ

แคลเซยีมในดนิมาก  เนือ่งจากในสภาพดนิดา่งปริมาณธาตุ

แคลเซียมในดินมีมากอยู่แล้ว  และเมื่อมีการใส่ปุ๋ย

ฟอสฟอรัสในรูปของหินฟอสเฟตเพิ่มลงไปอีก ทําให้มี

ปรมิาณธาตแุคลเซยีมเพิม่มากขึน้ ซึง่แคลเซยีมไปทาํใหเ้กดิ

ปฏิกิริยาขัดขวางการดูดธาตุโพแทสเซียม 

 จากปัญหาดังกล่าวได้ทําการแก้ไขโดยการใส่ปุ๋ย

ฟอสฟอรัสในรูปของไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) 

อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แทนหินฟอสเฟต และ ใส่ปุ๋ย

โพแทสเซียมคลอไรด์ เพิ่มขึ้นเป็น 5 กิโลกรัมต่อต้นต่อป ี

เพื่อแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมในดิน 

 หลังจากนั้น ได้เก็บตัวอย่างใบมาวิเคราะห์ พบว่า 

ปาล์มนํ้ามันทุกพันธุ์ (อายุ 6 ปี) มีปริมาณธาตุอาหารในใบ

เฉลี่ย เท่ากับ N 2.49 เปอร์เซ็นต์ P 0.16 เปอร์เซ็นต์  Ca 

1.06 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สําหรับธาตุโพแทสเซียม 

มีปริมาณเฉลี่ย เพิ่มเป็น 0.61 เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียม 

0.19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่เพียงพอสําหรับปาล์มนํ้ามัน ดังนั้น 

เมื่อใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์แล้ว ควรใส่ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์

ร่วมด้วย แต่ไม่ควรใส่พร้อมกัน เพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหาร 

 จากผลการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของปาล์มนํ้ามันทั้ง 6 พันธุ์ในแปลงทดสอบเป็นเวลา 6 ปี 

พบว่า พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์อื่นๆ

อย่างชัดเจน ดังนั้น พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 จึงเป็นพันธุ์หนึ่งที่

จะเลือกเข้ามาปลูกในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามีการส่งเสริม 

การปลูกปาล์ม อย่างไรก็ตาม จะต้องเก็บข้อมูลต่อไปอีก

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น และ 

ทราบศักยภาพสูงสุดในการให้ผลผลิตของแต่ละพันธุ์ เพื่อ

ให้ได้พันธุ์ปาล์มนํ้ามันที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างแท้จริง

 เกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสอบถามความรู้

เพิ่มเติม และเข้าเยี่ยม มแปลงปลูกปาล์มนำ้ามัน ได้ที่ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 โทรศัพท์ 0-3455-2035 -37
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ไปเห็นต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับ  ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัด

สุโขทัย  ถ้าไม่ติดผลก็คงไม่น่าสนใจแต่อย่างใด  แต่ที่เห็นในวันนั้น 

ไม้ประดับต้นนั้น มีผลสีแดงเป็นพวงห้อยระย้าเต็มต้น สะดุดตา  

สอบถามได้ความว่า  คือต้น “ ํามะเลียง”  

 ทีน่า่สนใจมากกว่าน้ัน คอื ผลชาํมะเลยีงสีแดงสด เปน็รปูหวัใจ  

ชา่งบงัเอญิทีว่นันัน้เปน็วันวาเลนไทน์พอด ี จึงมีชายหนุม่ บางคนแอบ

เด็ดผลชํามะเลียงไปฝากหวานใจ  แทนดอกกุหลาบ (ช่างไม่ลงทุน)

 ํามะเลียง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepisanthes fruticosa 

(Roxb.) Leenh. อยู่ในวงศ์ Sapidaceae มีชื่อภาษาไทยหลายชื่อ  

เช่น  พุมเรียง  ชุมเรียง  หรือทางภาคเหนือ  เรียกว่า “มะเต้า”  ทาง

อีสานเรียก “พูเวียง” เป็นต้น  

 เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก  ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นรูปทรงกรวย

สูง ใบเป็นใบประกอบขนนกปลายคี่  เรียงตัวสลับรอบลําต้น  ใบย่อย

รูปรีขอบขนาน ก้านสั้น ปลายใบเว้า โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน  

ขอบใบเรียบ  

 ดอกออกเป็นช่อ  แต่ละช่อมีดอกย่อยขนาดเล็กเป็นพวง  ออก 

ตามต้นและกิ่ง  กลีบดอกมี 5 กลีบ  สีแดงถึงสีม่วง

ชำามะเลียง
ไวโอเล็ต

ค น รั ก ต น ไ ม้     ้
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 ผลเป็นรูปหัวใจมีร่องตรงกลางแบ่งออกเป็น 2 พู    

ผลเปน็พวงคลา้ยมะไฟ  ขนาดผลใกลเ้คยีงกบัมะไฟเชน่กนั 

ผลสดสีเขียว ผลแกส่แีดงเขม้เกอืบดําเหมือนลกูหวา้   แตล่ะ

ผลมี 1 – 2  เมล็ด  

 ตอ่จากน้ันอกีประมาณ 2 อาทิตย ์เดนิผา่นหนา้อาคาร

ศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรม

วิชาการเกษตร ตรงประตูทางออก พบไม้ประดับลักษณะ

คล้ายต้นชํามะเลียง กําลังออกดอกติดผลเช่นเดียว กัน  แต่

ผลเป็นสีขาว  ไม่ใช่สีแดง  ค้นหาข้อมูลทราบว่า  คือ  

“ชํามะเลียงขาว”

 ดอกของ ํามะเลียงขาว  ออกเป็นช่อ  มี 5  กลีบ  

กลีบดอกสีขาวนวล   ผลออกเป็นช่อเช่นกัน  ผลมีสีขาว  ใน

ตําราบอกว่าถ้าแก่จะมีสีเหลืองนวล  ลักษณะรูปทรงของผล

เป็นรูปหัวใจเหมือนกัน แต่เท่าที่เห็นไม่เว้าชัดเจนเหมือน

ชาํมะเลยีงทีมี่ผลสีแดง ผลชํามะเลยีงท้ัง  2  ชนดิ  รบัประทาน

ได้  มีรสเปรี้ยวติดจะเฝื่อนนิด ๆ  

 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง เจริญ

เติบโตได้ทุกสภาพดิน  ความชื้นปานกลาง  และชอบ

แสงแดด

ดอกชำามะเลียงขาว

ชำามะเลียงขาว ชำามะเลียงขาว
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าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธ์ุใหม่

กิตติภพ   วายุภาพ

ข

เ ก็ บ ม า ฝ า ก

ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหน่ึงท่ีปลูกได้ตลอดทั้งปี และปลูกได้ทั่วไปทุกภาคของ

ประเทศ จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญได้แก่ ภาคเหนือ จะมีแหล่งปลูกส่วนใหญ่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกได้ที่จังหวัดหนองคาย 

นครพนม ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ส่วนภาคใต้ 

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

 เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดหวานในฤดูฝนช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวเดือน

กรกฎาคม และปลูกเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยว ตุลาคม สําหรับฤดูแล้งส่วนใหญ่จะปลูกหลังนาใน

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี

ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก  
 ในปี 2550 มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดหวาน 236,130 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2546  ซึ่งมีเนื้อที่  

226,634 ไร่ หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีร้อยละ 0.02  ส่วนผลผลิตข้าวโพดหวาน ในปี 2550  

มีผลผลิต 359,486 ตัน ลดลงจากปี 2546 ซึ่งมีผลผลิต 386,825 ตัน หรือเฉลี่ยลดลงในช่วง 5 

ปี ร้อยละ 5.23 ผลผลิตข้าวโพดหวานร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมด  นํามาแปรรูปเป็นข้าวโพด

หวานกระป๋องส่งออกไปขายต่างประเทศ มีมูลค่าการส่งออกใน ปี 2550 คิดเป็นมูลค่า  4,592  

ล้านบาท  ที่เหลือร้อยละ 25 ใช้บริโภคภายในประเทศ
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 พันธุ์ข้าวโพดหวานที่ใช้ปลูกควรเป็นข้าวโพดหวาน

ลูกผสม  ในตลาดมีหลายพนัธุผ์ลติจากหลายบรษิทัใหเ้ลอืก 

แต่พันธุ์ที่แนะนําคือพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเอทีเอส 5 

เปน็พันธุข์า้วโพดหวานลกูผสมท่ีผลติโดย บรษิทัสวทีคอรน์

โปรดักส์ หรือชูก้าร์ 75 เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่

ผลิตโดย บรษิทัซนิเจนทา จํากดั พนัธุไ์ฮ-บรกิซ ์3 เปน็พนัธุ์

ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ผลิตโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 

จํากัด พันธุ์อินทรี 2 เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ผลิต

โดย ศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟา่งแหง่ชาต ินอกจากนีย้งัมพีนัธุ์

ข้าวโพดหวานของบริษัทอื่นๆ รวมทั้งของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย 

 พันธุ์เหล่านี้ให้ผลผลิตสูง มีขนาดฝักใหญ่ คุณภาพ

ฝกัสดดมีาก เปน็ทีต่อ้งการของตลาด นอกจากนีย้งัสามารถ

ปลกูไดใ้นทกุสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เพราะเปน็พนัธุ์

ที่ปรับปรุงขึ้นโดยใช้เชื้อพันธุกรรมท่ีมีในประเทศ  ทําให้

สามารถปรับตัวได้อย่างกว้างขวาง

กรมวิชาการเกษตรกับพันธุ์ข้าวโพดหวาน

 ป ี2515 กรมวิชาการเกษตร ไดแ้นะนําพนัธุข์า้วโพด

หวานพิเศษพันธุ์ "Hawaiian Sugar Super Sweet" ซึ่งเป็น

พันธุ์ผสมเปิด (Open-pollinated) ที่ผ่านการคัดเลือกและ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ด

ไว้ปลูกต่อไปได้ และรู้จักกันในชื่อข้าวโพดหวานพันธุ์                   

“ ปเปอร์สวีท” 

ลักษณะทางเกษตรของพันธุ์ข้าวโพดหวาน CNSH 7550 เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3

 พันธุ์ วันดอกบาน 50 % วันออกไหม 50 % ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก

  (วัน) (วัน) (กิโลกรัมต่อไร่) (กิโลกรัมต่อไร่)

CNSH 7550 50 52 2,9641 1,7791

ไฮบริกซ์ 3 47 48 2,5171 1,5371

เฉลี่ยจาก 10 แปลงทดลอง      กิตติภพ และคณะ (2552 และ 2553)

ปฏิกิริยาของโรครานํ้าค้าง ต่อข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7550

เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3

 พันธุ์ % ต้นที่เป็นโรครานํ้าค้าง ปฏิกิริยาของโรครานํ้าค้าง

CNSH 7550 79.6 S (อ่อนแอต่อโรครานํ้าค้าง)

ไฮบริกซ์ 3 80 S (อ่อนแอต่อโรครานํ้าค้าง)

เชาวนาถ และคณะ (2553)

 จากนั้นเป็นต้นมา  กรมวิชาการเกษตรยังไม่มีพันธุ์

ข้าวโพดหวานออกมาสู่พี่น้องเกษตรกรอีกเลย  จนกระทั่ง

ในปี 2554 ที่ผ่านมา   จึงได้มีมีพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 

CNSH 7550 เป็นพันธุ์แรกที่ให้การรับรองแนะนําสู่ตลาด

อีกพันธุ์หนึ่ง  หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลาเกือบ  40  ปี

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ CNSH 7550

 เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ที่พัฒนาปรับปรุง

พันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่ จะนําเสนอ

ขึ้นเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรในปี 2554 มี

ประวัติของพันธุ์ดังนี้ 

 พันธุ์ข้าวโพดหวาน CNSH 7550 เป็นพันธุ์ข้าวโพด

หวานลกูผสมเกิดจากการผสมระหวา่งสายพนัธุแ์ทเ้บอร ์75 

ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ กับสายพันธุ์แท้เบอร์ 50 เป็นสายพันธุ์

พอ่ สายพนัธุท์ัง้สองคัดเลอืกไดจ้ากพนัธุข์า้วโพดหวานพนัธุ ์

ไฮบริกซ์ 4 และพันธุ์ SSH0001 เริ่มดําเนินการปรับปรุง

พันธุ์ตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา 
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หมายเหตุ    ผู้ร่วมงานในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ CNSH 7550  ประกอบด้วย

  กิตติภาพ  วายุภาพ   ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จิราลักษณ์  ภูมิไธสง   ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

  เชาวนาถ  พฤทธิเทพ   ศุนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท นงลกัษณ ์ ปัน้ลาย  ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรลพบรุี

  ฉลอง  เกิดศรี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เมื่อ เปรียบเทียบกับพันธุ์

การค้าไฮบริกซ์ 3

 ลักษณะทาง พันธุ์ CNSH พันธุ์

 พฤกษศาสตร ์ 7550 ไฮบริกซ์ 3

1. สีรากคํ้าจุน สีเขียว สีเขียว
2. สีอับละอองเกสร สีเหลือง สีเหลือง
3. สีเส้นไหม สีเขียวอ่อน สีเขียวอ่อน
4. สีลําต้น สีเขียว สีเขียว
5. สีเปลือกหุ้มฝัก สีเขียว สีเขียว
6. สีเมล็ดสด สีเหลือง สีเหลือง
7. การแตกหน่อ ไม่ม ี ไม่มี
8. หูใบที่ฝัก (ear leaf) ไม่ม ี ไม่มี

ลักษณะทางเคมีของเมล็ดสด เมื่อเปรียบเทียบกับ

ข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3

 ลักษณะทางเคม ี พันธุ์ CNSH พันธุ์

 ของเมล็ด 7550 ไฮบริกซ์ 3

% โปรตีน 3.69 2.69
% ไขมัน 2.68 1.2
% เถ้า 0.84 0.89
% เส้นใย( Crude fiber) 1.47 0.85
% คาร์โบไฮเดรท 15.21 15.02
วิตามิน B (mg/100 g) 0.07 0.08
วิตามิน C (mg/100 g) 14.23 9.26
ปริมาณนํ้าตาล (g/100 g) 3.53 7.66
ปริมาณโซเดียม (mg/kg) 12.5 17.43

นิรนาม (2553)

ลักษณะประจําพันธุ์ CNSH 7550  เปรียบเทียบกับ พันธุ์ไฮบริกซ์ 3

 ลักษณะ    พันธุ์ CNSH 7550 พันธุ์ไฮบริกซ์ 3

1. การบริโภคและตลาด   ฝักสด / โรงงาน ฝักสด / โรงงาน
2. ความหวาน    14 ํ Brix 14 ํ Brix
3. คุณภาพการชิม หวาน นุ่มมาก หวาน นุ่มมาก
4. รูปทรงฝัก ทรงกระบอกและขนาดใหญ ่ ทรงกระบอกและขนาดใหญ่
5. เปลือกหุ้มฝัก หุ้มมิดชิดด ี หุ้มมิดชิดดี
6. ขนาดฝัก (กว้าง X ยาว) 4.7 x 17 ซม. 4.7 x 17 ซม.
7. จํานวนแถวของเมล็ด 18 แถว 18 แถว
8. อายุวันออกดอก 50 วัน หลังจากวันปลูก 47 วัน หลังจากวันปลูก
9. อายุวันออกไหม 52 วัน หลังจากวันปลูก 48 วัน หลังจากวันปลูก
9. อายุวันเก็บเกี่ยว 18 - 19 วันหลังจากออกดอก 18 - 19 วันหลังจากออกดอก
10. ความสูงต้นเฉลี่ย 220 ซม. 220 ซม.
11. ตําแหน่งติดฝักเฉลี่ย 120 ซม. 120 ซม.
12. ระบบราก ลําต้น แข็งแรงดีมาก แข็งแรงดีมาก
13.การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ปรับตัวได้ดีมาก ปรับตัวได้ดีมาก
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แสงมณี  ชิงดวง

น และผักตบชวา
สมุนไพรที่น่าสนใจ
ค
กรมวิชาการเกษตรได้จัดแสดงสวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 -  14 มีนาคม  พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยนิทรรศการ และกิจกรรม

ทางวิชาการด้านสมุนไพรโดยมีกรอบแนวคิด (Theme) : สมุนไพรวิถีไทยสู่อนาคต (Herb For Life) โดยจัด

เป็นโซนต่างๆ โซนด้านหน้าจัดเป็นภูมิทัศน์การตกแต่งสวนต้อนรับ ที่ให้ความสดชื่นของไม้ดอกหอม เช่น กุหลาบ

มอญ และความสวยงามของไม้ดอกที่ให้ความรื่นรมย์ รวมถึงการใช้วัสดุเหลือใช้ตกแต่ง มีกิจกรรมเชิญชวน 

ต้อนรับด้วยเจ้าหน้าที่ 2 ภาษา และกลุ่มยุวทูตสมุนไพร พร้อมทั้งการแสดงต้อนรับของกลุ่มฤาษีน้อยดัดตน โซน

ด้านในเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการด้านสมุนไพร โดยมีจุดเด่นของงานที่น่าสนใจคือ

เ ก็ บ ม า ฝ า ก
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 l ภูมิปัญญาสมุนไพรนานาชาติ : ชื่นชมกับสมุนไพร 

นานาชาติ อาทิ แจปานีสมิ้น โรสแมรี่ ออริกาโน่ และสมุน

ไพรนํ้ามันหอมระเหย 

 l เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์

กับสมุนไพรไทย  : สักการะหมอชีวโกมารภัจจ์

 l พิพิธภัณฑ์สมุนไพร : ตํารับยาสมุนไพรในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 71 ตํารับ

 l รักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์ทางเลือก

 l สมุนไพรนานาพันธุ์ : สมุนไพรมากกว่า 500 ชนิด 

จัดแบ่งกลุ่มตามการใช้ประโยชน์จัดแบ่งกลุ่มตามการใช้

ประโยชน์ สมุนไพรวงค์กล้วยไม้ วงศ์ขิง เห็ดสมุนไพร ที่

สําคัญ l กลุ่มสมุนไพรที่ใช้กับโรคมะเร็ง เป็นโรคที่เป็น

ปัญหาต่อคนไทยมากในปี 2553 คนไทยเป็นโรคมะเร็ง

มากกว่า 5 หมื่นรายและในปี 2554 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่ม

ขึ้น 23%

 l บ้านสมุนไพรสาธิต : สาธิตการทําสปาด้วยตนเอง 

ในบ้าน และสร้างรายได้ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

 l ยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ยาโด๊บ ยาบํารุง

กําลงั สมนุไพรรกัษาศรีษะลา้น สมนุไพรแกพ้ษิง ู สตัวม์พีษิ

 l ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร ประกอบด้วย

 การแปรรูป “คูน” (ราชพฤกษ์) สัญลักษณ์ประจํา

งานให้เป็นยาสมุนไพรหลังวิกฤตอุทกภัยกับการใช้ผักตบ

ชวาเป็นสมุนไพร

 มขนม  ชมสมุนไพร การทํานํ้าพริกรับประทานคู่

กับผักพื้นเมือง คุกกี้สุมนไพร ใส่เก๋ากี้ รากสามสิบ อบเชย 

พุทรา ข้าวแตนโรยหน้าด้วยสมุนไพรบํารุงเลือด คลายเส้น 

แก้ปวดเมื่อย และเครื่องดื่มสมุนไพร

 l ศาลาสมุนไพร : ชิมชาสมุนไพรนานาชาติ หลาก

รส หลากกลิ่น ด้วยชาแห้งและสด

 l รื่นรมย์สวนสวยสมุนไพร : ชมสวนประกวด

สมุนไพรในรูปแบบสวนนานาชาติ 20 สวน 

 l สมุนไพรวิถีชุมชน : ชมสมุนไพร 4 ภาค  “4 

กําลัง 4 บํารุง”

 โดยการจัดแสดงคราวนี้ เน้นการนําเสนอการใช้

ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 

ของงานพืชสวนโลก เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชน 

ประชาชน ชุมชน ในเรื่องการอยู่ และพึ่งพาธรรมชาติและ

ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่ายใกล้ตัวมาประยุกต์

ใช้อย่างชาญฉลาด โดยไม่ละทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของ

บรรพบุรุษ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการพึ่ง

ดอกราชพฤกษ์ (คูน)

ฝักคูน

ตนเอง ด้านการดูแลสุขภาพ

ด้วยการการปรุงยาใช้เอง

ด้วยอุปกรณ์ท่ีมีในครัวเรือน 

ทําได้ ใช้คล่องถือเป็นเสน่ห์

ที่เรียบง่ายยากจะหาได้ใน

ยุคที่นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิต

ประจําวันมากขึ้น อย่างทุก

วันนี้

 ต้นรา พฤกษ์ หรือ

ที่เรียกว่า ลมแล้ง หรือ  คูน  

เป็นพืชในวงศ์  FABACEAE  
ดอกผักตบชวา
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มีชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia  fistula  Linn. ที่เรียกกันว่า ลม แล้ง 

เนื่องจากจะออกดอกในช่วงหน้าร้อน ดอกสีเหลืองบาน

สะพรั่งเต็มต้น  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Golden shower  ตาม

ลักษณะของดอก 

 คูนเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้

ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา  คนใน

แถบนี้จึงเรียนรู้การนําคูนไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

ในภาษาสันสกฤตจะเรียกต้นคูนว่า สุวรรณาคา หรือ อารฆัธ 

หรือ ราชตารู หรือ “รา พฤกษ์” ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวอินเดีย       

ใช้เรียก 

 สมัยที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้มีการบันทึกสรรพคุณ 

การใช้ประโยชน์ไว้ในสรรพคุณยาหลวงของอังกฤษและ

อินเดียว่า ชาวเมืองแถบเหนือแม่นํ้าสินธุของอินเดีย ใช้ใบ

โขลกพอกแก้โรคปวดข้อและอัมพาต หรือใช้ฝัก เปลือก 

ราก ดอก ใบ ทํายา  หรือใช้รากทําเป็นยาระบาย ช่วยระบาย

ไข้ รักษาไข้และหัวใจ ช่วยถ่ายสิ่งโสโครกออกจากร่างกาย 

แก้อาการเซื่องซึม หนักศีรษะหนักตัว 

เป็นยาที่ทําให้ชุ่มชื่นในทรวงอก หรือใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้

อาการหายใจขัด ถือเป็นยาที่ไม่อันตรายใช้ได้กับเด็ก สตรี

มีครรภ์ และผู้สูงอายุ สําหรับตํารับยาไทยส่วนใหญ่จะเอา 

แต่ส่วนของเนื้อในฝักคูนแก่ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับมะขาม 

เปียกมาปรุงเป็นยาระบายได้ดีมาก ทําให้ไม่ปวดมวนท้อง

วิธีทําง่ายๆ คือนําเนื้อในฝักคูน 1 ช้อนชา ไปชงร่วมกับนํ้า

ขิงร้อนๆ 1 แก้วกาแฟ กรองเอาแต่นํ้ารับประทาน ข้อดีคือ 

หญิง มีครรภ์ที่มีภาวะท้องผูกก็สามารถใช้ได้ 

 นอกจากนี้ ยังมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่นํามาเข้าตํารับ 

ยาร่วมกับต้นราชพฤกษ์อีกชนิดหนึ่งคือ  ผักตบชวา 

 ผักตบ วา ผักสามหาว หรือผักตบไทย มีชื่อ

วิทยาศาสตร์:  Monochoria hastata (L) อยู่ในวงศ์   

PONTEDERIACEAE    ชื่อสามัญ Monochoria  เป็นวัชพืช 

นํ้าที่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเจริญเติบโตเร็ว

และแพร่กระจายแน่นแม่นํ้าลําคลองสร้างปัญหาให้กับการ

จราจรทางนํ้ามีความพยายามกําจัดผักตบชวา โดยนําไปใช้

ประโยชน์ เป็นเครื่องจักสานและงานหัตกรรมต่างๆ มากมาย 

จนกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่ง 

 ในตํารายาไทยกล่าวว่าผักตบชวาทั้งต้น มีรสเย็น 

สรรพคุณ ใช้ถอนพิษปวดแสบปวดร้อน  แก้พิษในร่างกาย 

ขับลม ตําพอกแก้แผลอักเสบ ขับปัสสาวะ ใช้ดอกหรือยอด

อ่อนเป็นผัก พบว่ามีเบต้า-แคโรทีนสูง และมีงานวิจัยบ่งชี้

ว่ามีคุณสมบัติ ในการดูดซับสารพิษ ช่วยขับพิษ จึงนํามาใช้

เป็นส่วนผสมของการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทํา

ผงพอกเท้าผสมกับใบราชพฤกษ์ ช่วยถอนพิษ และลด

อาการบวม เนื่องจากช่วยถอนลมได้ดี ที่สําคัญเป็นวิธีการ

กําจัดผักตบชวาที่ดีมาก เพราะนํ้าหนักสด 1 กิโลกรัม เมื่อ

นําไปอบแห้ง และบดจะได้นํ้าหนัก 60 กรัม  

 การสาธิตการใ ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้น

ราชพฤกษ์ และผักตบ วา อย่างง่ายๆ เพื่อการดูแลสุขภาพ

เบื้องต้น คือ  แปรรูปเป็น าสุวรรณาคา ลูกประคบรา ตารู 

ผงพอกคูนคาดข้อ  นำ้ามันใบราชพฤกษ์ และธูปสามหาว ง

ผลิตภัณฑ์แต่ละ นิดมีสรรพคุณและประโย น์ดังนี้

ดอกผักตบชวา
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 ตํารับยาสูตรนี้น่าสนใจมากเพราะยังสามารถใช้ได้

กับผู้ป่วยที่อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก ตาไม่หลับ มุมปากตก และ 

ใช้พอกคาดตามข้อช่วยดูดลมตามที่โบราณเรียก คือการ

บรรเทาอาการปวดตามข้อนั่นเอง และใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเก๊าท์ 

 ข้างต้นนี้ เป็นการนําผักตบชวามาใช้ประโยชน์ เพราะ 

ช่วงนํ้าท่วมที่ผ่านมามีผักตบชวาเยอะมาก จะเห็นได้ว่าจริง ๆ 

แลว้ผกัตบชวายงัใชป้ระโยชนอ์ืน่ๆ ไดน้อกเหนอืจากเคร่ือง

จักสาน และเกษตรกรรม คือ การนํามาทํายา เพราะด้าน

พฤกษศาสตร์เป็นที่ยอมรับว่า ผักตบชวา ผักตบไทยนั้นจัด

เป็นยาสมุนไพรที่ดีอีกตัวหนึ่ง โดยเฉพาะสรรพคุณ ในการดูด

สารพิษ ขับล้างสารพิษ ซึ่งสามารถนําไปทําเครื่องดื่มในรูป

แบบของชาสมุนไพรได้ แต่ปัญหาคือแหล่งเก็บผักตบชวา

นั้นต้องสะอาดจริงๆ เพื่อให้รับประทานไดน้อกจากนีผ้ักตบ

ชวายังมีสรรพคุณไล่แมลง ลดผื่นคันได้ด้วย 

 อยา่งไรกต็าม การใชส้มนุไพรอยา่งปลอดภยันัน้ตอ้ง

เรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้ขึน้ชือ่วา่ยา ไมว่า่จะเปน็ยาแผน

ไทยหรือยาแผนปัจจุบัน  ล้วนแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้

จึงต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีใบประกอบ

โรคศิลป์เพื่อความปลอดภัย  

 การใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องปลอดภัย และรู้คุณค่า

ยอ่มช่วยใหเ้ราสามารถพึง่พาตนเองและมชีีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมี

ความสุข แก่อย่างสง่า ตายอย่างสงบ

 l าสุวรรณาคา ทําจากใบคูนช่วยในเรื่องของสมอง 

และมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบ สารจากใบคูนจะทําให้

ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยได้ดีใน

กลุ่มผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต เพราะมีปัญหาจากสมองเช่น

กัน เหมาะที่จะทําเป็นยาดื่มควบคู่กับการรักษาอื่นๆ 

 l นํ้ามันนวดรา พฤกษ ์ เป็นการเคี่ยวนํ้ามันจาก

ใบคูน จะได้นํ้ามันเข้มข้น ที่สามารถนํามาปรุงเป็นนํ้ามัน

นวดตัวสูตรร้อน และสูตรเย็นได้ตามต้องการ ใช้ นวดกลุ่ม

ที่มีปัญหาเรื่องเส้นและอัมพฤกษ์ อัมพาต

 l ลูกประคบรา ตาร ู อันนี้เป็นลูกประคบตามสั่ง 

โดยใช้ใบคูนเป็นยาตั้งต้น ประกอบด้วย กระวาน อบเชย

เทศ เทียนดํา ขมิ้นอ้อย  ซึ่งยาสมุนไพรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยา

ลูกประคบสูตรโบราณ จะไม่เหมือนทุกวันนี้ที่จะมีขมิ้นชัน 

และไพลเป็นตัวหลัก ซึ่งจะมีกลิ่นค่อนข้างแรง ลูกประคบ

พวกนี้จะปรุงตามความต้องการของผู้เข้าอบรมที่ต้องการ

ถือกลับบ้าน โดยจะดูตามโรค และอาการซึ่งแต่ละคนจะได้

ไม่เหมือนกัน

 l ผงพอกคูนคาดข้อ จัดเป็นยาโบราณอีกอย่าง

หนึ่ง หมอโบราณใช้ใบคูนบดเป็นผงเข้าตัวยาด้วยกรรมวิธี

ง่ายๆ นําไปใช้คาดตามข้อ ตามแนวเส้นที่ปวด ตามแนว

เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือ ใช้พอกเท้า จะช่วยให้เกิดการ

ไหลเวียนของระบบ และลดอาการปวดอักเสบได้ดีมาก 

และผู้พอกเท้ายังมีความรู้สึกง่วงนอน และผ่อนคลายมากขึ้น
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รครากเน่าต้นเน่า
ของคาโมมายล์

อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ 

 คาโมมายล์ปกติ   

หญ้าหวาน

อ า รั ก ข า พื ช

 คาโมมายล์ปกติ   คาร์โมมายล์เป็นโรค คาร์โมมายล์เป็นโรค คาร์โมมายล์เป็นโรค

 เลมอนบาล์ม

ในระยะเวลาลมหนาวโชยมาอย่างนี้ หากมีโอกาสขึ้นไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือ ได้สัมผัส

อากาศที่หนาวเย็น ชื่นชมสถานที่และดอกไม้งาม ขอแนะนําให้ลองจิบนํ้าชาสมุนไพรสด

ร้อนๆ จากมูลนิธิโครงการหลวง คงจะทําให้คลายความเครียดจากมหาอุทกภัยนํ้าท่วมใหญ่

ในรอบ 69 ปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้ไม่น้อย 

 เมื่อคราวที่ไปราชการที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ดอยอ่างขาง อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนเคยดื่มนํ้าชาคาโมมายล์ ประกอบกับวิวสวยๆ สถานที่งดงาม ดอกไม้

บานสะพรั่ง ให้ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเป็นอย่างยิ่ง 

 ซึ่งในโอกาสต่อมาและอีกหลายครั้ง ผู้เขียนได้ไปปฏิบัติราชการ และเก็บตัวอย่าง โรค

พืชที่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสได้ดื่ม นํ้าชาสมุนไพรสด ได้รู้ลึกถึงกลิ่นหอม
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เจแปนนีสมินต์ 

เย็นๆ ของดอกคาโมมายล์ กลิ่นกรุ่นซ่าของเจแปนนิสมิ้นท์ 

รสหวานหอมของหญ้าหวาน ทําให้สดชื่นเป็นอย่างมาก 

ประกอบกบัไดเ้หน็การปลกูสมนุไพรสดตา่งๆ และยงัพบโรค

รากเน่าต้นเน่าของคาโมมายล์ที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง

หนองหอย ซึง่ผูเ้ขยีนไดเ้กบ็ตวัอยา่งมาศกึษาสาเหตแุละราย

ละเอียดต่างๆ ของโรค จึงค้นคว้าเพ่ิมเติม และบันทึกเป็น

บทความเพื่อเล่าสู่กันฟัง 

สรรพคุณสมุนไพรสด
 บนฝากล่องบรรจุสมุนไพรสดมีเคร่ืองหมายรับรอง

คุณภาพ (Q) ของกรมวิชาการเกษตร และ by ROYAL 

PROJECT FOUNDATION บันทึกไว้ว่า “โครงการหลวง

สมุนไพรสด” ทําให้ชุ่มคอ ลมหายใจหอมสดชื่น บรรเทา

อาการปวดศีรษะ ชว่ยใหผ้อ่นคลาย นอนหลบัง่าย ลดอาการ

คลืน่ไส้ เหมาะสาํหรบัผูป้ว่ยโรคเบาหวาน เกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ได ้

5-7 วัน” 

 บริเวณที่มีการปลูกสมุนไพรสดไว้บริเวณหน้าที่พัก

ลักษณะโคโลนีของรา Phytophthora parasitica

ลักษณะโคโลนีของรา Phytophthora parasitica
สาเหตุโรครากเน่าของคาโมมายล์

เส้นใยของรา P. parasitica

สปอร์แรงเจียของรา P. parasitica
สาเหตุโรครากเน่าของคาโมมายล์

สปอร์แรงเจียมของรา P. parasitica 

เส้นใยของรา P. parasitica

เส้นใยของรา P. parasitica
สปอร์แรงเจียของรา P. parasitica
สาเหตุโรครากเน่าของคาโมมายล์

รับรองในศูนย์ฯ ได้มีการบันทึกบนกระดานประจําต้นพืช 

บอกช่ือวิทยาศาสตร์ และอธิบายสรรพคุณพืชสมุนไพร

แต่ละชนิด นอกจากนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากราย

ละเอียดผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้แสดงไว้ 

ได้แก่

 มิน้ทดํ์า (U. S. A. Mint , Monardella odoratissima) 

มสีรรพคณุ บรรเทาอาการปวดศรีษะ ชว่ยขบัลม ยอ่ยอาหาร 

ระงบักลิน่ปาก หายใจสะดวกขึน้ เจแปนนสิมิน้ท ์(Japanness 

Mint, Mentha piperita Huds.) สรรพคุณ เป็นยาขับลม 

บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด แก้ปวดท้อง มินท์ 

เปน็พชืขา้มป ีสว่นใหญจ่ะเปน็พชืยนืตน้ขนาดความสงู 30-

80 ซม. ลักษณะใบมีตั้งแต่กลมจนถึงใบรูปหอก ขอบใบหยัก

ใต้ใบมีขนปกคลุม ดอก เป็นช่อสีชมพู-ม่วงแดง นิยมใช้ใบ

ชงเหมือนชาและใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารประเภทย่าง 

เช่น หมู และเนื้อแกะ นอกจากนี้ปรุงแต่งกลิ่นรสชาติของ

ซอส และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในนํ้ามันหอมระเหยมี
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องค์ประกอบสําคัญได้แก่ Menthol Menthon และ Jasmon 

มีฤทธิ์เป็น Antiseptic ด้วย จึงนิยมนําไปผสมยาสีฟัน ยา      

อมบ้วนปาก

 ทาย์ม ใช้ปรุงอาหารประเภทเนื้อ ปลา ซุป สตู ใช้ใน

อาหารประเภทชีสต่างๆ ให้ทําชา รักษาอาการไอ และไซนัส 

และใช้ทําบุหงา ปลูกได้ตลอดท้ังปี มีผลผลิตมากในช่วงเดือน 

พ.ค.- ก.ย. เลมอนทายม์ (Lemon thyme ,Thymus citriodorus.) 

ซมัเมอรท์ายม์ มีลักษณะการเจรญิเตบิโตแตกกอ ใบมสีเีขยีว

อมเงิน เรียวเล็กรูปหอก มีขนาดทรงพุ่มเตี้ย 25-30 ซม. 

ดอกมีขนาดเล็กสีชมพู ใบสดและแห้งใส่ในซุป สลัด ซอส 

อาหารประเภทเนื้อ หรือชงเป็นชา สรรพคุณ ลดอาการไอ 

ช่วยให้ระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้น ลดนํ้าตาลในเลือด นํ้ามัน

หอมระเหยจากใบมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหาร และแก้ไอ

 เลมอนบาล์ม (Lemon Balm , Melissa officinalis) 

มีลักษณะคล้ายมินท์  สะระแหน่ และกะเพรา ของไทย ต้น

และใบมีขนปกคลุมมาก ใบเป็นรูปหัวใจ ขอบใบหยัก ต้น

เป็นไมเ้นือ้ออ่น การเจรญิเตบิโตแบบเล้ือย ดอกมสีขีาวครมี 

เกิดที่ซอกใบ ขนาดทรงพุ่ม 50-100 ซม. ใช้ใบอบแห้งนํา

มาชงคล้ายชา เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทําให้สดชื่น 

สรรพคุณ ลดอาการท้องผูก ท้องอืดท้องเฟ้อ โรคซึมเศร้า 

นอนไม่หลับ กระวนกระวาย

 หญ้าหวาน (Stevia, Historical perspective) 

สรรพคุณ ให้สารที่มีรสหวานแทนนํ้าตาลได้ เหมาะสําหรับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันสูงในเลือด

 คาโมมายล์ (Chamomile , Chamaemelum nobile) 

คําว่า Chamomile มาจากภาษา Greek หมายถึง "ground 

apple." ดอกคารโ์มมายลมี์กล่ินหอม อ่อนๆ คล้ายผลแอป๊เปิล้ 

บางครั้งเรียกว่า "Roman Chamomile" ชาวตะวันตกนิยมใช้

ดอกมาชงเปน็ชาสมุนไพร ดืม่นานนับรอ้ยปแีลว้ มสีรรพคณุ 

ลดอาการจกุเสียด แน่นเฟอ้ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ช่วย

กระตุ้นการทํางานของระบบภูมิ คุ้มกัน ทําให้ภูมิคุ้มกัน

แข็งแกร่งข้ึน ลดอาการปวดประจําเดอืนและทอ้งอดืทอ้งเฟอ้ 

ท้ังยังช่วยผ่อนคลายความเครียด ทําให้กล้ามเนื้อคลายตัว 

ช่วยให้เราหลับสบายขึ้น 

 ดอกอบแหง้ใ ทาํชา น้ํายาบว้นปาก คาโมมายล ์เปน็

หนึ่งใน 6 สุดยอดอาหารที่ทําให้ชีวิตยืนยาว นับเป็นอาหาร

ที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณสมบัติในการต่อต้านความร่วงโรย      

ของวยั ชว่ยตอ่สูโ้รครา้ย และทําใหอ้ายยุนืยาวขึน้ได ้ทาํหนา้ที่

 คาโมมายล์ปกติ   

คลายกล้ามเนื้อ ช่วยลดความเครียดและอาการตึงตัว และ

เมื่อเครียดน้อย จึงมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดโรคหัวใจ                   

ที่เนื่องมาจากความเครียด 

 คาโมมายล์ยังช่วยล้างพิษในร่างกายด้วยการช่วยไต

ในการขับถ่ายของเสีย ดอกมีนํ้ามันหอมระเหย ฟลาโวนอย 

และคูมาริน ซึ่งมีฤทธิ์รักษาแผลและอาการอักเสบได้ รักษา

อาการหดเกร็งของกระเพาะอาหาร ใช้อบไอน้ําเพื่อรักษา

แผล โรคผวิหนงั หรอือาการอกัเสบภายนอกไดด้ ีนํา้มนัหอม

ระเหยจากดอก มกีารนาํมาสกดัเปน็นํา้มนัหอม ใชป้รงุกลิน่

ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ใช้ในการทํากล่ินบําบัดหรือ               

อโรมาเทอราป ีและใช้ทาํยาบรรเทาอาการปวด แกว้งิเวยีนศรีษะ

การปลูกสมุนไพร  บนดอย

 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ อ.แม่ริม เชียงใหม่ แห่งนี้ มีการ

ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการจําหน่ายเป็นสมุนไพรสดหลาย

ชนิด ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะคาโมมายล์ ซึ่งเป็นพืช

ล้มลุกขนาดเล็กจําพวกเดซี่ชนิดหนึ่ง มีกลีบดอกสีขาว เกสร 

สีเหลือง ปลูกเป็นไม้ประดับริมทางเดิน ครั้งแรกที่ได้เห็น      

ดูคล้ายดอกหญ้า แต่ดอกท่ีส่งกล่ินหอมกรุ่น ทําให้แตกต่าง 

จากดอกหญ้าโดยสิ้นเชิง เมื่อได้ขึ้นไปบนดอยม่อนแจ่ม            

ได้พบการปลูกเป็นแปลงสมุนไพรออกดอกสะพรั่งงดงาม 

พบโรครากเน่าต้นเน่า (stem rot and

root rot) ของคาโมมายล์

 ในทา่มกลางความงดงามของดอกคาโมมายลท่ี์ปลกู

ไว้นั้น ผู้เขียนได้พบ ต้นคาโมมายล์เป็นหย่อมๆ ที่เป็นโรค

แสดงอาการแคระแกรน็ ใบเหลอืง ใบทีเ่หลอืงน้ันตอ่มาเร่ิม

เหีย่วแลว้เปลีย่นเปน็สนีํา้ตาล ดอกเหีย่ว กลบีดอกรว่ง เกสร

เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีนํ้าตาล เมื่อถอดต้นขึ้นมา พบ

อาการรากกุด การแตกแขนงของรากไม่ดี บริเวณโคนต้น

และรากเป็นสีนํ้าตาล หรือสีนํ้าตาลดํา 

 เมื่อนําบริเวณรากเน่าต้นเน่านั้น ไปแยกเชื้อ บน

อาหารเลีย้งเชือ้เฉพาะ แลว้ทาํใหเ้ปน็เชือ้บรสิทุธิ ์พบราสร้าง

เส้นใยบนอาหารแข็ง CA (carrot agar) โคโลนีมีลักษณะ

คล้ายใยแมงมุม ไม่ฟู เจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อเมื่ออายุ 5 วัน 

เสน้ใยเจรญิเปน็เสน้ตรง มกีิง่กา้นแยกออกไปสมํา่เสมอคอ่น

ข้างเป็นระเบียบ เมื่อตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เส้นใย
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ใสไม่มีสี  ไม่มีผนังกั้น ผิวผนังเรียบ ไม่พบการสร้าง                

sporangia บนอาหารแข็ง เมื่อตัดเส้นใยลงแช่นํ้า 24-36 

ชั่วโมง เชื้อสร้าง sporangia จํานวนมาก มีรูปร่างกลม หรือ

ค่อนข้างกลม มี papilla เด่นชัด (papillate) มีขนาด 29.01  

1.76 x 27.23  1.43 ไมครอน อัตราส่วนความยาว : ความ

กว้างของ sporangia เฉลี่ย 1.1 : 1 ลักษณะดังกล่าวเป็น

ลักษณะของรา Phytophthora parasitica ซึ่งเป็นการพบ      

ครัง้แรก ท่ีรา P. parasitica เป็นสาเหตโุรครากเนา่ตน้เนา่

ของต้นคาโมมายล์ ซึ่งผู้เขียนได้รายงานไว้แล้วในการ

ประชมุราแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 5 เม่ือป ีพ.ศ. 2553 ท่ีมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ

การแพร่ระบาดของรา
 รา Phytophthora สามารถอยู่รอดนอกฤดูในดินและ

ในเศษซากพืช ในลักษณะสปอร์ผนังหนา เป็นจํานวนมาก 

อาจอยู่ในดินได้นาน 4-6 ปี รากและโคนเน่าเป็นลักษณะ

อาการทีพ่บอยู่เสมอในการเข้าทาํลายของราพวกน้ี นอกจาก

นั้นรายังเข้าทําลาย ดอก และใบ ได้ด้วยการเข้าทําลาย

รวดเร็วและรุนแรง จะพบเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มี

อุณหภูมิและความชื้นสูง ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช 

ตั้งแต่ในแปลงกล้า จนถึงแปลงปลูกในไร่ ในสวน จะถูกรา

พวกนี้เข้าทําลายได้เสมอ เกิดอาการโรคเน่าคอดินของกล้า

ในเรือนเพาะชาํ หากอากาศเยน็ การระบาดของโรคคอ่นขา้ง

ชา้ลง การใชก้ล้าทีเ่ปน็โรคปลกู จะเกดิอาการรากเน่าตามมา

ทันที หรืออาจเกิดภายหลังไม่นาน

 ใบที่เป็นโรคจะเหี่ยว ในสภาพอากาศร้อนอบอ้าว 

การเข้าทําลายลําต้นเกิดขึ้นตรงระดับดิน แผลสีนํ้าตาลดํา

ขยายลุกลามไปรอบๆ ต้นทั้งด้านบนและด้านล่างของ

ลําต้น ทําให้ระบบรากถูกทําลาย ลําต้นเน่า ต้นพืชเหี่ยวตาย 

อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสูงและ                  

ฝนตกชกุ เปน็สภาพทีทํ่าใหเ้กดิการระบาดของโรคไดด้ ีหาก

ดินมีนํ้าขัง ความชื้นสูง ทําให้โรคมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

 การแพรร่ะบาดของราจากสว่นของเศษซากพชืท่ีเปน็

โรค โดยสปอร์ผนังหนาที่อยู่ในดินเข้าทําลายพืชโดยตรง หรือ

อาจอยู่ในลักษณะของสปอร์ที่ว่ายนํ้าได้ โดยนํ้าฝน นํ้า

ชลประทานพาไป จากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งหนึ่งได้

การควบคุมโรค
 การควบคุมโรคไม้ดอกไม้ประดับที่ เกิดจากรา            

P. parasitica นัน้ ควรปฏบิตั ิโดยรกัษาความสะอาดเรอืนเพาะ 

ชํากลา้พชืตา่งๆ ดนิควรปลอดจากรา หรอือบฆา่จลุนิทรยีใ์น

ดินด้วยสารเคมีเมธิลโบรไมด์ (methylbromide) ควรปรับ 

สภาพโรงเรือนให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก ไม่เพาะกล้า 

ซํ้าในกระบะเพาะกล้าที่เคยเป็นโรคมาก่อน ทําความสะอาด 

กระบะเพาะกล้าและเครื่องมือการเกษตรด้วยสารเคมี

ควบคุมราหรือแอลกอฮอลล์ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 เมือ่ยา้ยกลา้ลงปลกูในแปลงปลกูไมป่ลกูพชืแนน่ทบึ

เกินไป ควรปลูกในพื้นที่ดินที่มีการระบายนํ้าได้ดี ไม่เป็นที่

นํา้ขงั เมือ่เริม่พบโรคใหแ้ยกตน้ทีเ่ปน็โรค รวบรวมออกเผา

ทําลายนอกแปลง เมื่อพบโรคระบาด ใช้สารเคมีที่มี

ประสทิธภิาพบางชนดิควบคมุรา พน่ทีต่น้ใหท้ัว่ หรอือดัฉดี

ลงดิน เช่น เมทาเลซิล หรือ ฟอสเอทิลอะลูมิเนียม เมทาแลกซิล 

ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป ไม่รดนํ้าจนวัสดุ ปลูกชื้นแฉะ 

 การควบคุมโรคที่ดีที่สุดคือ การรักษาความสะอาด 

สุขอนามัยพืช และนําวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมดังกล่าวแล้วมา

ผสมผสานกันจะเปน็การควบคุมโรคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และยั่งยืน
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“ใครว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนํ้าไม่ท่วม ฟาร์มเห็ดของเรานํ้าท่วมเต็มพื้นที่  

เสียหายอย่างมาก  ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู”  เป็นคําบอกเล่าของ  

พฤทธิพงศ์  ไชยเวช เจ้าของ  “องครักษ์เพาะเห็ด”  ฟาร์มเห็ดมาตรฐาน  GAP 

ที่ตําบลองครักษ์  อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 วาสนา หาญมุสิกวัฒน์กูร ภรรยาของพฤทธิพงศ์  ร่วมวงสนทนาด้วย 

ทั้ง 2 คนจึงเล่าถึงฟาร์มเห็ดที่ชื่อว่า  “องครักษ์เพาะเห็ด” ที่ทั้งสองได้ร่วมกัน

สร้างขึ้นมา โดยมี พฤทธิพงศ์ เป็นเสนาธิการ วางแผนการผลิต การตลาด  

และใช้วิชาการในการพัฒนาสายพันธุ์เห็ด ส่วนวาสนา เป็นฝ่ายปฏิบัติการ

ควบคุมดูแลการผลิต  

ากธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง

สู่ฟาร์มเห็ดคุณภาพ
พรรณนีย์  วิชชาชู

เห็ดนางฟ้าภูฐาน

เห็ดหูหนูเผือก

เห็ดขอนขาว

พฤทธิพงศ์ และวาสนา

เห็ดนางรม

เ ก็ บ ม า ฝ า ก
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วิกฤตเศรษฐกิจคือจุดพลิกผัน
 พฤทธิพงศ์ เล่าว่า เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร  

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากจบการศึกษา ได้

เริ่มต้นทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่หลายปี จนเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจในปี 2540  ทําให้กิจการรับเหมาก่อสร้างประสบ

ปัญหา  จึงคิดหาทางประกอบธุรกิจอื่นโดยใช้ประสบการณ์

การก่อสร้างที่ตนเองมีอยู่ วางแผนปลูกสร้างบ้านที่อาศัย

อยู่ในปัจจุบันนี้ เพื่อแปรเปลี่ยนทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์

ก่อสร้างที่เหลือมาเป็นทุนในการดําเนินกิจการ  พร้อมทั้ง

อาศัยเงินทุนจากการใช้สินเชื่อเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยมา

เป็นทุนเริ่มกิจการใหม่

 พฤทธิพงศ์ ทําการวิเคราะห์ และประเมินตัวเอง  

จัดทําแผนธุรกิจในกิจการใหม่ ซึ่งเป็นกิจการที่มีเงินทุน

จํากัด จากประสบการณ์ด้านธุรกิจที่ตนเองมี  คิดไว้หลาย

กิจการมาก  แต่ในที่สุดมาลงตัวที่ฟาร์มเห็ด  เพราะสมัยที่

เขายังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขาได้เรียนรู้

เรื่องการเพาะเห็ด และเป็นรองประธานชมรมเห็ด ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่  2 สมัย

 เริ่มต้นกิจการใหม่เมื่อปี 2541 ในระยะแรก พฤทธิพงศ์  

ได้เงินทุนจากมารดาจํานวน  80,000  บาท  เริ่มต้นกิจการ

ฟาร์มเห็ดด้วยการผลิตก้อนเชื้อเห็ด  เพื่อเปิดดอกขายเอง 

วันละ 200 ก้อน มีแรงงานเพียง 3 คน คือตัวเขาเอง   ภรรยา และ 

เพื่อนอีก 1 คน ขณะนั้นโรงเรือนที่ใช้อยู่มีความจุ  16,000  ก้อน

 ต่อมาปลายปี  2541   เริ่มทําการผลิตก้อนและหัว

เชื้อเห็ดจําหน่าย  ใช้ชื่อฟาร์มว่า  “องครักษ์เพาะเห็ด” ตาม

ที่ลูกค้าเรียกว่า “เห็ดองครักษ์” เนื่องจากฟาร์มตั้งอยู่ที่

ตําบลองครักษ์  อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 เมื่อเชื่อมั่นว่ามาถูกทางแล้ว  จึงทําแผนธุรกิจใหม่  

เพื่อทําการรีไฟแนนซ์  จากสินเชื่อเคหะ มาสู่สินเชื่อธุรกิจ  

เดินหน้าฟาร์มเห็ดเต็มที่

ฉีกแนวการตลาด
 ประกอบกิจการเพาะเห็ดมาได้ระยะหนึ่ง เริ่มมีปัญหา  

เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณมาก  ทําให้ราคาตกตํ่า แม้จะใช้

เชื้อเห็ดสายพันธุ์ใหม่ก็ไม่สามารถทําให้ราคาผลผลิตสูงข้ึน

มาได้  รวมทั้งการขายก้อนเชื้อเห็ดก็ประสบปัญหา โดยเฉพาะ 

ลูกค้าที่ใช้เครดิตซ้ือก้อนเชื้อไปเปิดดอกเองก็ประสบ

ปัญหาเช่นกัน  เนื่องจากตลาดเห็ดเป็นตลาดเดียวกัน  คือ

ตลาดที่สุพรรณบุรี

 ในปี 2546 พฤทธิพงศ์  เริ่มคิดหาแนวทางด้านการ

ตลาดใหม่ โดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิต หารูปแบบสินค้าใหม่  

เขาได้แนวคิด  จากการที่รับประทานเห็ดดอกเล็ก  ซึ่งได้มา

จากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้วกําลังจะทิ้ง แต่ยังมีเห็ด

ดอกเล็ก ๆ ติดอยู่ก็จะเก็บรวบรวมมารับประทานเอง  จึง

ทดลองทําตลาดเห็ดดอกเล็กนํามาบรรจุถาดโฟม  แล้วหุ้ม

พลาสติก ไปเสนอขายพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดไท  แต่ไม่มีใคร

ยอมรับ จึงนํามาเสนอที่ตลาดสี่มุมเมือง ได้รับการตอบรับ

ให้ทดลองทําตลาด  โดยนําส่งผู้ค้าเพียงรายเดียว 

 เห็ดดอกเล็กแบบแพ็คได้รับความนิยมจนผลิต

ไม่ทัน แม้การทําตลาดในระยะแรกยังมีข้อบกพร่อง  คือไม่

ได้ศึกษาต้นทุนที่แท้จริง ราคาที่จําหน่ายจึงตํ่าเกินไปไม่คุ้มทุน  

จึงได้ขยับราคาขึ้นมาเรื่อย ๆ  แต่ลูกค้าก็ยังตอบรับดีอยู่

สร้างแบรนด์
 จากการที่เห็ดดอกเล็กแบบแพ็คได้รับการตอบรับ

ทางด้านการตลาดดี ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ  

จึงมีรายอื่นทําเลียนแบบ  จําหน่ายในราคาที่เท่ากัน  แต่คุณภาพ 

ตํ่ากว่า พร้อมทั้งแอบอ้างว่ามาจากฟาร์มเห็ดองครักษ์       

พฤทธิพงศ์  จึงได้สร้างตราสินค้าขึ้นมา ใช้ชื่อว่า “เห็ดตราเพชร” 

พร้อมกับขอรับการรับรองแหล่งผลิตตามระบบเกษตรดีท่ี

เหมาะสม หรือ GAP จากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5  กรมวิชาการเกษตร  ในปี 2547

 “ระบบการผลิตที่ดี  ไม่จําเป็นต้องลงทุนสูง แต่ต้อง

ทําความเข้าใจ และนําหลักการตามระบบมาใช้อย่างถูกต้อง  

เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า  และสร้างระดับราคาที่ผู้บริโภค 

ยอมรับ”  พฤทธิพงศ์  เชื่อมั่นกับแนวทางของตนเอง

 ในปี  2548  พฤทธิพงศ์  เริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

เห็ดอีกครั้ง  และมุ่งสู่ตลาดระดับบน  คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตใน

หา้งสรรพสนิคา้ โดยเขาบอกวา่ “ทีมุ่ง่สูต่ลาดบน  เพราะจาก

การสํารวจตลาดและระดบัราคาเปน็ทีน่า่สนใจมาก และจาก

ประสบการณข์องตวัเอง รวมทัง้หลกัการตลาด และวเิคราะห์

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ผมเห็นช่องทางการตลาดใหม่สําหรับ

ตลาดเห็ดคุณภาพสูงสําหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ไม่ต้องผลิต

เห็ดที่ราคาแพง   แต่เป็นเห็ดทั่วไปที่ผู้บริโภคทุกระดับซื้อ      

รับประทานได้ เช่น เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ        

เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เป็นต้น ส่วนเห็ดออรินจิ หรือ              

ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด
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เห็ดเข็มทอง ส่วนใหญ่จะอยู่ตลาดบน  และการนําสินค้าขึ้นสู่

หา้งสรรพสนิคา้ เรากไ็ดส้รา้งแบรนดใ์หม ่อกีแบรนดห์นึง่ใช้

ชื่อว่า  กรีน ฮัท”

 ในปี 2549 เขาได้เริ่มคัดเกรดเห็ดขนาดต่าง ๆ  

เพ่ือทําตลาดเห็ดคุณภาพที่มีความแตกต่างจากตลาดเห็ด

ทั่วไป  เพื่อวางจําหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต  ของห้างสรรพ

สินค้า  ซึ่งปัจจุบันนี้  เห็ด  กรีนฮัท  มีวางจําหน่ายที่เอ็มโพเรียม  

สยามพารากอน เลมอนฟาร์ม ฟู้ดแลนด์ และ โกลเด้น

เพลส  ส่วนเห็ดที่ตกเกรด  จะจําหน่ายในตลาดล่าง

 ในปี  2550  เริ่มทําสินค้าใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง  คือ  

เห็ด  3 อย่างบรรจุแพ็ค เน้นในเรื่องของสุขภาพ  และ 

ความสะดวกของผู้บริโภค

ผลิตเห็ดคุณภาพ
 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ฟาร์มเห็ดแห่งนี้ทําก้อน

เชือ้เหด็เปดิดอกเอง และจาํหนา่ยกอ้นเชือ้เหด็ดว้ย การผลติ

ก้อนเชื้อเห็ดมีการควบคุมดูแลการจัดเตรียมหัวเชื้อเห็ดให้

ถูกต้องตามสายพันธุ์ทีเ่พาะ  การทาํงานอยูภ่ายใน ห้องปฏบิตัิ

การ มีการจดบันทึกการใช้แม่เชื้อและการต่อเชื้อ ต่าง ๆ  เพื่อ

สามารถจะทวนสอบย้อนกลับได้ในภายหลัง

 “สายพันธุ์เห็ดเริ่มแรก  เรานํามาจากอาจารย์ดีพร้อม  

ไชยวงศ์เกียรติ  ปรมาจารย์เห็ดท่านหนึ่งของเมืองไทย  ซึ่ง

ท่านได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว  จากนั้นก็ต่อเชื้อมาเรื่อย ๆ  

ผมเคยนําเชื้อพันธุ์เห็ดไปชักจูงด้วยรังสีเพื่อให้ได้สายพันธุ์

ใหมท่ีท่นกบัอากาศรอ้น” พฤทธพิงศ ์เลา่ใหฟ้งัพรอ้มแสดง

ผังการปฏิบัติงานของฟาร์มเห็ดองครักษ์

 เริ่มจากเตรียมแม่เชื้อเห็ด  เตรียมหัวเชื้อข้าวฟ่าง  จัด 

ทําถุงก้อนเชื้อ พักบ่มก้อนเชื้อ เปิดดอกเห็ดในโรงเรือน

เพาะเห็ด เก็บเกี่ยวผลผลิต ตรวจสอบผลผลิต คัดแต่ง

ผลผลิต บรรจุผลผลิตใส่ถาดโฟม  หรือถุงพลาสติก  ติด

ฉลากสรรพคุณ และวิธีการปรุงอาหารของเห็ดแต่ละชนิด  

จัดส่งผลผลิต  และจําหน่าย   ซึ่งทุกขั้นตอนดังกล่าวจะมี

การบันทึกข้อมูลไว้เสมอ

 พื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดประมาณ 2 ไร่      ประกอบ 

ไปด้วย  พื้นที่เก็บวัตถุดิบในการทําก้อนเชื้อเห็ด  เช่น  ขี้เลื่อย 

โรงเก็บฟืน   โรงงานผลิตก้อนเชื้อเห็ด  โรงพักบ่มก้อนเชื้อ 

ขนาดความจุ  15,000  ก้อน  จํานวน  4  โรงเรือน โรงเปิด

ดอกเห็ด  ขนาดความจุ 25,000  ก้อน  จํานวน  9  โรงเรือน   

บ้านพักคนงาน  ซึ่งเป็นเรือนแถวจํานวน  5  ห้อง

 การเพาะเห็ดของฟาร์มแห่งนี้  เป็นการเพาะเห็ดใน

ถุงพลาสติก แหล่งนํ้าที่ใช้ภายในฟาร์มเป็นนํ้าประปาหมู่ บ้าน  

ที่ต่อเข้ามาสู่บ่อพักภายในฟาร์มก่อนนําไปใช้ในระบบการผลิต

 พฤทธิพงศ์  พิถีพิถันเรื่องวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการ
ทําก้อนเชื้อเห็ด โดยจะทําการแบ่งพื้นที่โรงเก็บวัสดุทํา
ก้อนเชื้อเป็นซองขี้เลื่อยใหม่  กับขี้เลื่อยเก่า  ไม่ให้ปะปน
ทับถมกัน  ซึ่งหากไม่แบ่งเช่นนี้ขี้เลื่อยเก่าจะอยู่ข้างล่างและ
ไม่ได้นําออกมาใช้  จะใช้แต่ขี้เลื่อยที่อยู่ด้านบน  ทําให้ขี้
เลื่อยที่อยู่ข้างล่างเสียหาย
 “ช่วงที่นํ้าท่วม  ฟาร์มของเราเสียหายมาก  วัตถุดิบ
ในการเพาะเห็ด คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งต้องนํามาจาก

ก้อนเชื้อเห็ด

ภายในโรงเรือนเปิดดอก

พฤทธิพงศ์    ไชยเวช

ภายในโรงเรือนบ่มเชื้อ
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ทางภาคใต้  ไม่สามารถขนส่งมาได้   ทางใต้เองก็นํ้าท่วม      
ขี้เลื่อยหายยาก  ที่ฟาร์มเองก็นํ้าท่วม  ขี้เลื่อยที่มีอยู่ก็จมนํ้า”  
นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฟาร์มเห็ดองครักษ์ดูเงียบเหงา  ใน
วันที่เราไปเยี่ยม  เพราะการผลิตยังไม่สามารถทําได้เต็ม
ศักยภาพเท่าที่เคยทํามา
 การดูแลสุขลักษณะของฟาร์ม  ได้แบ่งแยกระหว่าง
โรงบ่มก้อนเชื้อ  กับโรงเรือนเปิดดอกเห็ด   รวมทั้งใช้โรง
เรือนบ่มก้อนเชื้อหมุนเวียนกันไปในระบบ All In  All  Out  
คือเอาเข้าไปเท่าไรเอาออกมาทั้งหมด  เพื่อให้มีระยะว่าง
เว้นเพื่อการทําความสะอาดและตัดวงจรโรคและแมลง  
เช่นเดียวกับโรงเรือนเปิดดอกเห็ด  ก็ใช้ระบบเดียวกัน
 การใช้สารเคมีในการกําจัดโรคและแมลง  ใช้ตาม
คําแนะนําในฉลากอย่างเคร่งครัด และจะใช้เฉพาะขั้นตอน
การบ่มเชื้อเท่านั้น  ในขั้นตอนของการเปิดดอกจะไม่ใช้สาร
เคมีเลย  แต่จะใช้วิธีกล  คือใช้แรงงานแคะก้อนเชื้อเพื่อลด
ปริมาณไข่แมลงและหนอนแมลงวัน แมลงหวี่ ส่วนยาฆ่า
เชื้อจะใช้ในช่วงที่พักโรงเรือนทําความสะอาด
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการตัดแต่งขั้นต้นระหว่าง
ที่เก็บเลย เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตเกิดการปนเปื้อน    ทั้งนี้ 
จะเก็บเห็ดที่เจริญเติบโต  60 – 70%  ซึ่งจะเป็นช่วงที่มี      
นํ้าหนักดีที่สุด เมื่อเก็บมาแล้วต้องรีบลดอุณหภูมิทันทีโดย
การนําเข้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ
 สําหรับการคัดแยกคุณภาพนั้น จะคัดแยกให้ได้
ผลผลิตตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  โดยงานในส่วนคัดแยก
จะทาํหลังจากทีน่าํเหด็เขา้หอ้งควบคมุอณุหภมิูแลว้ เมือ่คดั
แยกตามขนาดแล้ว  กน็าํบรรจุในบรรจภุณัฑ ์เสรจ็แลว้นาํมา
เกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็เพือ่รอการขนส่งไปจําหน่าย  พรอ้มจดบนัทกึ

รอบการผลติ  เพือ่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดก้รณสีนิคา้
มีปัญหา
 ก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุการให้ดอก  สามารถนํามา
เพาะเห็ดฟางได้ จากนั้นจึงนําไปทําปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในกิจการ 
ของโรงปุ๋ยหมักชุมชนของหมู่บ้าน เศษเห็ดที่เหลือจากการ 
คัดแยกก็สามารถนําไปให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใช้เป็น
อาหารปลาได้
 วาสนา  ซึ่งดูแลการผลิตของฟาร์มบอกว่า  ผลผลิต
เห็ดที่ได้ประมาณวันละ  90  กิโลกรัม  จําหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ  100  บาท  เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว  จะมีรายได้
ประมาณเดือนละ 70,000  บาท  

อาชีพที่ยั่งยืน
 จากรายได้ดังกล่าว อาจจะไม่มาก แต่ก็ไม่น้อย  งาน

ที่ทําไม่ได้หนักหนาจนเกินไป แต่กลับจะสร้างความเพลิดเพลิน  

สบายใจ  เพราะทํางานอยู่กับบ้าน  นอกจากนี้ตัวของพฤทธิพงศ์  

เอง  ยังทําประโยชน์ให้กับวงการเห็ด  ด้วยการเป็นวิทยากร

บรรยาย และอบรมเรื่องเห็ดให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

และหน่วยราชการ ฟาร์มองครักษ์เพาะเห็ดเอง ก็เป็นแหล่ง

เรียนรู้ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 นอกจากนี้ เขายังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกลาง 

ในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่ง

ประเทศไทย และเป็นกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน 

“เห็ดเพาะถุง”  ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติด้วย

  สองสามีภรรยา  เจ้าของ  ฟาร์มเห็ด “องครักษ์เพาะ

เห็ด”  เจ้าของแบรนด์  “เห็ดตราเพชร” และ  “กรีนฮัท”  

ยังมีโครงการอะไรอีกหลายอย่างที่จะผลิตเห็ดคุณภาพสู่

ตลาดผู้บริโภคในระดับต่าง ๆ  ซึ่งไม่เพียงแต่เห็ดสดที่นํา

มาปรุงอาหารเท่านั้น  เขายังมีเห็ดแปรรูป  และเห็ดหลินจือ

ที่นํามาทําเป็นของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ 

 “ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง”   ก็แล้วกัน

ดอกเห็ดขนาดใหญ่

ดอกเห็ดขนาดกลาง

เตรียมเชื้อเห็ดเข้าหม้อนึ่ง
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ส า ร บั ญ นั ก เ ขี ย น

นักเขียน สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร/E mail

นวลศรี  โชตินันท ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่   0-2561-2825

 กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร  กทม. 10900 0-2579-4406

  pr_doa@hotmail.com

ปริญญา  สีบุญเรือง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  อําเภอตากฟ้า 0-5624-1019

 จังหวัดนครสวรรค์  60190 psebunruang@yahoo.com

วิโรจน์  แก้วเรือง 2175 กรมหม่อนไหม  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 0-2558-7924

 กรุงเทพฯ 10900 wiroje@hotmail.com

ศัสยมน  นิเทศพัตรพงศ ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 0-3455-2035  

 3 หมู่ 5  ตําบลหนองหญ้า  อําเภอเมือง 0-3455-2037 

 จังหวัดกาญจนบุรี  71000

พรรณนีย์  วิชชาช ู กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่   0-2561-2826, 0-2579-4406 

 กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร  กทม. 10900 pannee.v@doa.in.th

ธิดากุญ  แสนอุดม กองคุ้มครองพันธุ์พืช    กรมวิชาการเกษตร 0-2940-7214

 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

สมพิศ  ใจปาละ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่   0-5349-8536  

 80  หมู่ 12   ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  0-5349-8863

 จังหวัดเชียงใหม่  50290

กิตติภพ  วายุภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ตําบลบางหลวง 0-5640-5680  

 อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150 0-5640-5083

แสงมณี  ชิงดวง สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร 0-2940-5484-5  

 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 0-2579-0583

อมรรัตน์  ภู่ไพบูลย์ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 0-2579-9584

 กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   10900 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้บริการที่ตึกกสิกรรม ชั้น 1

กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2561-4057 http//: www.doa.go.th  E mail : lib_doa@doa.in.th
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☞ Call Center 1170

☞	 เว็บไซต	์www.moac.go.th/builder/service/ 

☞	 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ชั้น	 1	 ถนนราชดำาเนินนอก	 แขวงบ้านพานถม	 เขตพระนคร	

กรุงเทพฯ	10200

☞	 โทรศัพท์	:	0-2281-5955	หรือ	0-2281-5884	ต่อ	250,	315,	373,	374,	375,	384

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร

1. การให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว ์

ประมง การสหกรณ์ ดินและนํ้าการปฏิรูปที่ดิน) 

2. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิการเกษตร 

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหาร 

4. การให้บริการข้อมูลเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 

(ACFS Early Warning) 

5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชี 

ของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 

6. การให้บริการระบบการเตือนภัยทางการเงิน CFSAW

7. การให้บริการการเตือนภัยศัตรูพืช 

8. การให้บริการข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์     

นํ้ารายวัน 

9. การให้บริการสารสนเทศข้อมูลทางดิน

10. การให้บริการข้อมูลความรู้ด้านหม่อนไหม

มีงานให้บริการ 3 ประเภท 

การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

1. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

2. การอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ํา 

3. การอนุญาตนําเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ํา 

4. การอนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง

 การค้า สินค้าสัตว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและอุตสาหกรรม

สัตว์นํ้า

5. การอนุญาตนําเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 

6. การอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

7. การขอใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบสําคัญการ 

ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

8. การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย 

9. การออกใบอนุญาตนําเข้าปุ๋ย 

10. การจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสด ลําไยสด และ

 ดอกกล้วยไม้สด 

11. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

12. การวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้าเพื่อการเกษตร 

13. การวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 

14. การขออนุญาตใช้นํ้าตามมาตรา 8 

15. การขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย

 ตรานกยูงพระราชทาน

การให้บริการเบ็ดเสร็จ

• การให้บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (พด. 1-7)

ติดต่อขอรับบริการได้ 3 ช่องทาง 

บริการด้วยใจ

เต็มใจให้บริการ
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"ไออุ่น"  เป็น  1  ใน  5  มาสคอตหรือตุ๊กตานำ โชค
ของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  "ราชพฤกษ์ 2554"
ที่มีผู ้ชื ่นชอบมากตัวหนึ่ง  ด้วยท่าทียียวนเพราะใส่แว่นตาดำ 
แต่ไออุ่น มีลักษณะเป็นผู้นำ  อบอุ่น และชอบช่วยเหลือทุกคน




